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ክልሉ ዘግናኝ  ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

"ግጭት አቁመን ... ወደ ገጽ 4 ዞሯልሲቪል ሰርቪሱ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ባለፉት አምስት ዓመታት የተገኙ ስኬቶች የኢትዮጵያ 
ሁለንተናዊ ብልጽግና አይቀሬ መሆኑን አመላካች ናቸው››

ቢቂላ ሁሪሳ (ዶ/ር)
የብልጽግና ፓርቲ የሕዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ሃላፊ 

አስቴር ኤልያስ 

  አዲስ አበባ፡- በአሁኑ ወቅት ያለው የሲቪል ሰርቪሱ 
ቁጥር  ሀገሪቷ ከምትሸከመውና አገልግሎቱ ከሚፈልገው 
በላይ የበዛ መሆኑን  በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው 
ሀብት ልማት ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ሰብሳቢ ነገሪ ሌንጮ ዶ/ር  አስታወቁ::   

  የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው ነገሪ (ዶ/ር) በተለይም 
ለኢፕድ እንዳስታወቁት፤ በየመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 
ያለው የሠራተኛ ቁጥር በጣም በርካታ ነው:: ሀገሪቷ 
ከምትሸከመውና አገልግሎቱ ከሚፈልገው በላይ የበዛ 
ነው:: ከአደረጃጀት አንጻር ሲታይም በአንድ መሥሪያ ቤት 
ውስጥ መዋቅሩ የሚሸከመው ብዙ የሰው ኃይልን ነው፤ 
ብዙ የሰው ኃይል በተሸከመ ቁጥር ደግሞ  የሚያገኘው 
ጥቅም አናሳ ነው:: 

  የመንግሥት ሠራተኞች የብዛታቸውን ያህል 
የሚሠሩት አገልግሎት የሚያረካ አይደለም ያሉት ዶ/ር 
ነገሪ ፤ የተወሰኑ ይሠራሉ፤ ሌሎቹ ግን የተወሰኑ ሠራተኞች

በጋዜጣው ሪፖርተር 

የጦርነትን አስከፊነት እንደ 
ኢትዮጵያውያን ያየና የቀመሰ ሌላ ሕዝብ እና 
ሀገር ብዙም አለ ብዬ ለመናገር  አልደፍርም 
፤ አሁን ላይ  ግጭት አቁመን ወደ ሰላም 
ፊታችንን  በማዞር  ሂደት  አንድ ምእራፍ 
ወደ ፊት እየተራመድን ነው ሲሉ  የውጭ 
ጉዳይ ሚኒስትርና የብሔራዊ ተሀድሶ የቦርድ 
ሰብሳቢ ዶ/ር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ አስታወቁ ።

"ግጭት አቁመን 
ወደሰላም ምዕራፍ 
እየተራመድን ነው"

- ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ዶ/ር
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና 

የብሔራዊ ተሀድሶ የቦርድ ሰብሳቢ

በጋዜጣው ሪፖርተር 

ሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፣ 
ደራ ወረዳ  ዘግናኝ እና አሰቃቂ ተግባር የፈጸሙ 
ጽንፈኛ እና አሸባሪ ቡድኖችን  ለሕግ ለማቅረብ 
አበክሮ እየሠራ መሆኑን የአማራ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግሥት አስታወቀ፡፡ ቡድኖቹ  
ለዘመናት ማንም በማይበጥሰው የወንድማማች 
እና እህትማማች ገመድ የተሳሠሩትን የአማራ 
እና የኦሮሞ ሕዝቦች ለመነጣጠል እና ወደ 
ግጭት ለማስገባት የማይፈነቅሉት ድንጋይ 
እንደሌለም አመለከተ።

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ   መንግሥት 
በደራ ወረዳው  የደረሰውን ዘግናኝ እና 
አሰቃቂ ግድያ አስመልክቶ ትናንት ባወጣው

ክልሉ ዘግናኝ 
ተግባር የፈጸሙትን 
ለሕግ ለማቅረብ 
እየሠራ መሆኑን 

አስታወቀ

በሃገራችን ገና በጅምሩ በብዙ 
ውስብስብ  ችግሮች እየተፈተነ 

ለዜጎች የእሮሮ ምንጭ በሆነው  
የሪልስቴት ንግድ ዙሪያ 

ያዘጋጀነውን ልዩ የምርመራ 
ዘገባ በገጽ 8 ይመልከቱ

ልዩ 
የምርመራ ዘገባ

አስቴር ኤልያስ

አዲስ አበባ፡- ባለፉት አምስት ዓመታት የተገኙ ስኬቶች ኢትዮጵያ በተስፋ 
ሰጪ ጎዳና ላይ መጓዝ የጀመረች መሆኗንና የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና 
አይቀሬ መሆኑን አመላካች እንደሆነ  በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ሥርዓት 
ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶ/ር  ቢቂላ ሁሪሳ  አስታወቁ::

  ዶ/ር ቢቂላ ፤ በተለይ ለአዲስ ዘመን እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያ የተጓዘችው 
የአምስት ዓመት ጉዞ ስኬት ያስመዘገበችበትና ፈተናም የተጋፈጠችበት ቢሆንም 
በኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማኅበራዊና ዲፕሎማሲ መስክ ያስመዘገበቻቸው ድሎች 
ታላላቅ ናቸው። የሀገሪቱ  ሁለንተናዊ ብልጽግና አይቀሬ መሆኑን ያመላከቱ ናቸው:: 

ብልጽግና ፓርቲ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያቀፈ፣ ኅብረ ብሔራዊ፣ ሀገራዊና 
ወጥ ፓርቲ ሆኖ በመፈጠሩ ምክንያት ኢትዮጵያውያን በአንድ ጥላ ስር 
መሰባሰብ የቻሉበት ነው:: በዚህ ፓርቲው ከተፈጠረ ወዲህ  
በሀገራችን የትርክት ለውጥ መጥቷል  ፤ ከሚለያዩን 
ነገሮች ይልቅ አንድ የሚያደርጉን  እና አብሮነትን 
የሚፈጥሩ ትርክቶች እንዲጠናከሩ ማድረግ  ተችሏል  
ብለዋል::

ሲቪል ሰርቪሱ ሀገሪቷ ከምትሸከመውና 
አገልግሎቱ ከሚፈልገው በላይ 

የበዛ መሆኑ ተጠቆመ

ሌሎቹ ግን የተወሰኑ ሠራተኞች በሠሩት ትከሻ ላይ ተንጠላጥለው  
የሚኖሩ ናቸው:: የሚለፋው ሠራተኛ ጥቂት ሲሆን፣ የሚያገኙት  
ጥቅምም በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ  አመልክተዋል:: 

ነገሪ ሌንጮ ዶ/ር 



ዜና
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ሞገስ ጸጋዬ 

  በሀገራችን የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የኢኮኖሚ 
ምንጫቸው የተለያየ ነው ። የአንዳንድ ግብርና ፣ የሌላው 
የከብት እርባታ፤ ንግድ ወዘተ ሊሆን ይችላል።  የጋሞ 
ማህበረሰብ ዋነኛ የኢኮኖሚ ምንጭ  ግን   በሽመና  / 
በዕደ ጥበብ  ሥራ  ላይ የተመሠረተ ነው:: የማህበረሰቡ  
ሴቶች፣ ወንዶች፣ ህጻናት ከሽመና  ወይም  በቋንቋቸው 
ከዱንጉዛ ጋር ጥብቅ ትስስር አላቸው:: 
  በጋሞ የሽመና  ሥራ  ከምስት መቶ 50 አመት በፊት 
እንደተጀመረ በአካባቢው ያሉ አስጎብኚዎች ይናገራሉ:: 
በጋሞ ዞን ዶርዜ መንደር እግር ጥሎት ከተገኙ ፣ ሴት፣ 
ወንድ ፣ ሕጻኑ  በስፋት ፣ ከፍ ባለ ሙያዊ መሰጠት  
በሽመና  ሥራ ላይ ተሠማርተው  ማየት የተለመደ ነው:: 
  በርግጥ ሽመና  ለጋሞ ማህበረሰብ ሁሉ ነገሩ ነው:: 
የማንነቱ ፣ የባህሉም አንዱ መገለጫ ነው:: በሽመና 
ጥበብ የባህል አልባሳትን  አስውቦ  በመሥራት  
እራሱን ያስውባል፤ ለሀገር ውስጥና ለሀገር ውጭ ገበያ 
በማቅረብም  ኢኮኖሚውን ይደግፋል:: የቱሪስት መስህብ 
በመሆንም  ከፍተኛ የገቢ ምንጭ  ይሆነዋል:: 
  የጋሞ አካባቢ አስጎብኚ የሆነው  ወጣት ታረቀኝ 
ቦጋለ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁት፤ 
ሽመና እና  እርሻ ዋንኛ  የማህበረሰብ የገቢ ምንጭ  ፤ 
አጠቃላይ የኢኮኖሚ መሠረት ናቸው::   አብዛኛው የጋሞ 
ማህበረሰብ ሽመና  /ዱንጉዛ መሥራት ይችላል:: ሁሉም 
የማህበረሰቡ አባል  ሽመና ለክፉ ቀን ይጠቅማል   በሚል 
ከቤተሰብ እንዲማር ይደረጋል::
  በሽመና ሥራ  የጋሞ ማህበረሰብ በተለይም ፣ የዶርዜ 
አካባቢ ተዋሪዎች ተጠቃሚ እየሆነ ነው የሚለው ወጣቱ   
፤ አካባቢው የቱሪስት መስህብ እየሆነ  ነው ፤ ከጊዜ ወደ 
ጊዜ  የጎብኚዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱም ሽመና 
ለማህበረሰቡ   ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እየሆነ  እንደሚገኝ 
አመልክቷል:: 
  የሀገር ልብሶቹ በአካባቢው  በድምቀት  በሚከበረው  
ለዮ/ መስቀል  በዓል በስፋት ይለብሳሉ:: በማኅበረሰቡ 
ባህል  መሠረት  በቤተሰቡ ልክ የባህል ልብስ ይኖራል::   
የመስቀል በአል ዕለት ሁሉም የቤተሱቡ  አባላት  በልዩ 
ሁኔታ የተዘጋጀውን የሀገር ባህል ልብስ  ለብሰው  በአንድ 
ላይ  ይወጣሉ:: ለልብሱ ክብር ሲባል  የባህል ልብሱ  
ዘወትር እንደማይለበስም  ይገልጻል::
  የጋሞ ልጆች ሽመና  ሥራው የገቢ ምንጭ መሆኑን 
በመገንዘባቸው ባህሉን በሚገባ  እያስቀጠሉ ነው:: 

ዋቅሹም ፍቃዱ  

 ሌሙና ብልብሎ፡-  በአርሲ ዞን በሌሙ ብልብሎ 
ወረዳ የሚከናወኑ የግብርና ሥራዎች  የምግብ 
ዋስትናን ለማረጋገጥ ለሚደረገው ጥረት ስኬት  ተስፋ 
ሰጪ መሆናቸው ተገለጸ። በወረዳው  በመንግሥት 
ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት አዘጋጅነት የመገናኛ ብዙሃን 
ባለሙያዎች የመስክ ጉብኝት እየተደረገ ነው። 
  በጉብኝቱ ላይ  ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የመንግሥት 
ኮሚዩኒኬሽን ደኤታ አቶ ከበደ ዴሲሳ እንደገለጹት፣ 
መንግሥት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ብሎም 
የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በርካታ ጥረቶች  እያደረገ 
ነው። 
  በተለይ የሌማት ትሩፋት  ከከተማ እስከ ገጠር  ትልቅ 
የሥራ ባሕል መፍጠሩን፣ ሕዝቡ  ማሳውን  ተግቶ 
በማልማት ከራሱ አልፎ ለገበያ የሚቀርብ ምርት እያመረተ 
መሆኑን አስታውቀዋል። የሕዝቡን የአመጋገብ ሥርዓት 
ከማሻሻል ባሻገር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ጉልህ ድርሻ 
እያበረከተ  ነው ብለዋል። 
  በአሁኑ ወቅት የአርሲ ዞን በወተትና ወተት ተዋጽኦዎችን 
ራስን ከመቻል አልፎ ለመሐል ገበያ ማቅረብ   ፤ ከውጭ 
ሲገባ የነበረውን የቢራ ገብስ በሀገር ውስጥ ማምረት ችሏል 
ይህም  ሀገር በቀል  የኢኮኖሚ ፖሊሲው ትክክለኛ እና 
ውጤታማ  መሆኑ ትልቅ ማሳያ መሆኑን አስገንዝበዋል። 
 ቡናና፣ ወርቅ፣ የቅባት እህሎችንና ሌሎች ምርቶችን 
ወደ ውጭ የምትልክ ሀገር መጀመሪያውኑ የገብስ 
ቢራን  ከውጭ ለማስገባት መገደድ እንዳልነበረባት 
አመልክተዋል።
  የአርሲ ዞን ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ገና መሐመድ 
በበኩላቸው እንደገለጹት፣ በንድሮው  ዓመት በዞኑ 
በአጠቃላይ ከ930ሺህ ሄክታር መሬት በዘር  ተሸፍኗል ፤ 
ከዚህም 29 ማሊዮን ኩንታል ምርት ይጠበቃል። 
  በዋናነት የመንግሥት የትኩረት አቅጣጫ የሆነው 
የሰንዴ ምርት በ451 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 
16 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ ጠቅሰው፤  
ከውጭ ሲገባ የነበረውን የቢራ ገብስ ለማስቀረት 177ሺህ 
ሄክታር መሬት የቢራ ገብስ  በመዝራት 6.9 ሚሊዮን 
ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ አስታውቀወል። 
  አርሶ አደሩ በክላስተር የቢራ ገብስ እያመረተ በጥሩ 
ዋጋ ለገበያ ከማቅረብ በዘለለ የቢራ ገብስ  ዘር በማባዛት 
እየሸጠ እንደሚገኝ  ገልጸዋል። 
  አርሶ አደር ግርማ ከበደ፣ የቢራ ገብ በክላስተር በማምረት  
ኑሮአቸውን ካሻሻሉት አርሶ አደሮች አንዱ ናቸው ፤ 
በክላስተር  ከሚለማው የብራ ገብስ  ከአንድ ሄክታር 
መሬት 50 ኩንታል ምርት እንደሚገኝ ተናግረዋል። የቢራ 
ገቢስም  ለምግብ ከሚውለው ገብስ ዋጋው ከፍ ስለሚል 
ኑሮአቸውንም  እየቀየረ መሆኑን ገልጸዋል።
  በተመሳሳይ መልኩ የሌሙ ብልብሎ ወተት አምራች 
ማሕበር ሰብሳቢ አቶ ሙሉጌታ ቱፋም፤ አርሲ እምቅ 
የወተት ሀብት ቢኖረውም ቀደም ሲል በገበያ እጦት 
ምክንያት ተጠቃሚ አለመሆኑን ጠቁመዋል።
  አሁን ላይ ማሕበር  በመቋቋሙ ከእርሶ አደሮች ጥራት 
ያለውን ወተት አንድ ሊትር በ45 ብር እየተረከበ በቀጥታ 
ለአዲስ አበባ ገቤ እየቀረበ መሆኑን አመልክተው ፤  
ማሕበሩ የተቋቋመው ገና ሶስት ወር ቢሆንም በአሁኑ 
ጊዜ አስር ሚሊዮን ብር ካፒታልና 642 አባላት እንዳሉት 
አስታውቀዋል። 
  አርሶ አደር ደበሌ ቱራ የማሕበሩ አባል ናቸው ፤ ከዚህ 
ቀደም ለግል ፍጆታ ከመጠቀም ውጭ ወተት ለገበያ 
እንደማያቀርቡ ገልጸው፤ አሁን ግን  በቀን 72 ሊትር 
ወተት  ለማሕበሩ  እያቀረቡ ተጠቃሚ መሆናቸውን  
ተናግረዋል።
  የሚዲያ ባለሙያዎቹ  የአርሲ ዞን ሌሙና ብልብሎ ወረዳ 
ግብርና  ሥራዎችን  በተለይ የከብት እርባታና በቢራ ገብስ 
የለማውን ማሳ ጎብኝተዋል።

በጋሞ የሽመና  ሥራና የማህበረሰቡ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት

ሄለን ወንድምነው

  አዲስ አበባ፡- በ2017 በጀት ዓመት አራት ወራት 
በሌማት ቱርፋት መርሐግብር ሶስት ቢሊዮን 503 ሊትር 
ወተት  መገኘቱም ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። 37 
ነጥብ ስድስት ሺህ ቶን የዓሣ ምርት እና 42 ነጥብ 19 
ሺህ ቶን የማር ምርት መገኘቱንም አመለከተ፡፡
  በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ልማት 
ዘርፍ የሚኒስትር ዴኤታ አማካሪ ዶ/ር ዮሀንስ ግርማ  
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በሀገር አቀፍ 
ደረጃ ያለውን የወተት፣ የዶሮ፣ የእንቁላል፣ የማር እና 
ዓሣ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሌማት ትሩፋት 
መርሐግብር ተቀርጾ እየተተገበረ ይገኛል፡፡
 በመርሀ ግብሩ በ በ2017 በጀት ዓመት 12 ቢሊዮን 116 
ሊትር ወተት ለማምረት ታቅዶ፤ በአራት ወሩ ሶስት 
ቢሊዮን 503 ሊትር ወተት መገኘቱን ጠቁመው ፤ 
የወተት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የወተት ላም 
ዝርያ ማሻሻል እና የመኖ አቅርቦት ላይ በልዩ ትኩረት 
እየተሠራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
 የመርሐግብሩ ዋና ዓላማ የእንስሳት ምርትና 
ምርታማናትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ 
መሆኑን ያመለከቱት ዶ/ር ዮሀንስ  ፤ በአራት ወሩ 37 

በሌማት ትሩፋት መርሀ ግብር ባለፉት አራት ወራት ሶስት 
ቢሊዮን 503 ሊትር ወተት ተገኝቷል

- 37 ነጥብ ስድስት ሺህ ቶን ዓሣ ተመርቷል

ነጥብ ስድስት ሺህ ቶን የዓሳ ምርት እና 42 ነጥብ 19 ሺህ 
ቶን የማር ምርት መገኘቱን አመላክተዋል፡፡ 
  በተጨማሪም የዶሮ ሥጋና የእንቁላል ምርትና 
ምርታማነትን ማሳደግ የሌማት ትሩፋት መርሐግብር 

የትኩረት አቅጣጫ ነው ያሉት አማካሪው፤ በአራት ወሩ 
ሁለት ቢሊዮን 853 እንቁላል እና 56 ሺህ ቶን የዶሮ ስጋ 
መመረቱን ተናግረዋል፡፡ 
   መርሐግብሩ አርሶ አደሩን፣ አርብቶ አደሩን እና ሸማቹን 
የሚያገናኝ ድልድይ በመሆኑ፤ ሀብት ማሰባሰብ፣ 
ተከታታይነት ያለው የማህበረሰብ ንቅናቄ ማካሄድ፣ 
የባለሙያ ሥልጠና መስጠት፣ የግብዓት አቅርቦትና 
ስርጭትን ማጠናከር፣ ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ  
አሠራር  ከፌዴራል እስከ ክልል መዘርጋት የቀጣይ 
የትኩረት አቅጣጫ መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡
 በየክልሉ የመኖ ማቀነባበርያ ፋብሪካ ለመገንባት 
የተያዘውን እቅድ ተፈጻሚ ለማድረግ እንዲሁም  
የምርት ግብይትን እና የዕሴት መጨመር አሠራርን 
ለመዘርጋት በትኩረት እንደሚሠራ ገልጸዋል፡፡ በዘርፉ 
የግል ባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ እና የብድር 
አቅርቦት ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ 
ተናግረዋል፡፡
 የሌማት ትሩፋት የሥነምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ 
ባሻገር የወጪ ንግድ ገቢን ለማሳደግ፣ ከውጭ የሚገባ 
ምርትን በሀገር ውስጥ ለመተካት እና የሥራ ዕድልን 
በመፍጠር የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ጉልህ 
አስተዋጽኦ እንዳለውም አስታውቀዋል። 

የባህል አልባሳቱን  በዘመናዊ ዲዛይን  እያስዋቡ  ወደ ገበያ 
በማስገባት  ፤የተሻለ ገቢ ከማስገባት ባለፈ ፤ የልብሶቹን 
የገበያ ተወዳዳሪነት እያሳደጉ መሆንን ወጣት ታረቀኝ 
ይናገራል::
  የጋሞ ዞን መንግሥት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ 
ወይዘሮ ሰላማዊት ቦዳ በበኩላቸው  ፤ እንዳስታወቁት  
፤ የሽመና  ሥራ ለጋሞ ሕዝብ የማንነት መገለጫው፣ 
ለኢኮኖሚው  የደም ስሩ  ነው:: ማህበረሰብ ለሀገር ሰንደቅ 
ዓላማ የሚሰጠውን ክብር ያህል   ለሽመና ሥራው ልዩ 
ክብር ይሰጣል:: 
  ሴቶች ጥጥ በመፍተል ኮፍያ፣ ቀሚስ፣ ፎጣ፣ ጋቢና 
የተለያዩ አልባሳት ይሰራሉ:: የሚመረቱ ምርቶችን 
በማህበርና በግል በመሆን  ለውጭ ሀገር ገበያ ይቀርባል:: 
የሚገኘውን ትርፍ የማህበሩ አባላት  ይካፈላሉ:: ቁጠባም 
ይቆጥባሉ፤ በዚህም  የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን 
እንደሚያጎለብተው አመልክተዋል::
 ይህም ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ያረጋግጣል:: 
ሴቶች ከኢኮኖሚ ከጥገኝነት ተላቀው የራሳቸው ገቢ 

እንዲኖራቸው ያደርጋል ፤ በአሁኑ ወቅት ተፈላጊነታቸው 
እየጨመረ በመምጣቱም   ጥሩ የገቢ ምንጭ እየሆኑ ነው 
ብለዋል:: 
  የሽመና  ሥራ  ባህልን ወደ ወጣቱ ለማስተላለፍ የተለያዩ 
ሥልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑን ያመለከቱት  የመምሪያ 
ኃላፊዋ፤ የዞን ባህልና ቱሪዝም  መምሪያ ከሚመለከታቸው 
ጋር በመተባበር  በዩኒስኮ ለማስመስዘገብ እንቅስቃሴ 
መኖሩን አስታውቀዋል::
  እንቅስቃሴው በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል 
፤ ይህም ባህሉን ጠብቆ ለትውልዶች ለማስተላለፍ    
ይረዳል ብለዋል:: ወጣቱ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን 
ይህን ባህሉን  የእኔ ነው በሚል ስሜት  ማስቀጠል መቻል 
እንዳለበትም አሳስበዋል::
  የዕደ ጥበብ ሥራው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ባሉ 
ጎብኚዎች ይጎበኛል ያሉት ወይዘሮ ሰላማዊት፤ የቱሪስት 
መስህብነቱ እየጨመረ ነው:: አሁን ካለው በተሻለ መንገድ 
የገቢ ምንጭ እንዲሆን የክልሉ በህልና ቱሪዝም ቢሮ እቅዶ  
እየሠራ እንደሚገኝ  አመልክተዋል :: 

በአርሲ ዞን 
የሚከናወኑ የግብርና 

ሥራዎች የምግብ 
ዋስትናን ለማረጋገጥ  
ተስፋ ሰጪ ናቸው 

ዮሀንስ ግርማ ዶ/ር



ዜና
ገጽ 3አዲስ ዘመን   ሰኞ ኅዳር 16 ቀን 2017 ዓ.ም

ሄለን ወንድምነው

እንስት እህቶቻችን   በማህበረሰብ ውስጥ  ከተፈጠረ  
የተሳሳተ ግንዛቤ  የተነሳ   ከቤት ውስጥ  ሥራ ባለፈ 
ውጤታማ መሆን ስለመቻላቸው  ብዙም ጎልቶ  
ሲነገርላቸው  አይሰማም። አብዛኞቹ  የስኬት ትርክቶች  
ወደ ወንዶች  ያመዘኑ  ስለመሆናቸውም  የአደባባይ 
ሚስጥር ነው።

ይህም ሆኖ በተለያዩ አጋጣሚዎች  ብዙ ተግዳሮቶችን 
በጽናት ተሻግረው  የስኬት ባለቤት የሚሆኑ  እንስቶች 
ቁጥር  እለት እለት እየጨመረ ስለመሆኑ በተለያዩ 
የመገናና ብዙሃን እንሰማለን። እነዚህ እንስት እህቶቻችን  
የተጓዙባቸው የስኬት መንገዶች  የሚጎረባብጡ  ቢሆኑም፤ 
መንገዱን በጽናት ተሻግረው  መገኘታቸው ለብዙዎች 
ተምሳሌት ያደርጋቸዋል። 

ዛሬም  በሥራ ከራሳቸው አልፈው   ለሌሎች 
ለመትረፍ መሻት ላላቸው   እህቶቻችን  ተምሳሌት 
ይሆናሉ ያልናቸውን ተጨባጭ  የጥንካሬ  ተምሳሌቶችን 
ይዘን ቀርበናል ወይዘሮ  ሙሉየ ካሳ ይባላሉ:: የሙሉ ጤና 
ባልትና ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ናቸው:: ድርጅታቸው  
ከ50 ሺህ ብር ካፒታል ተነስቶ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 
ካፒታሉን ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር  ደርሷል:: 

ሥራ ካፒታል ስላለ ብቻ አይጀመርም የሚሉት 
ወይዘሮ ሙሉየ፤ የራሳቸውን ድርጅት ከፍተው መሥራት 
የጀመሩት ከ55 ዓመታቸው በኋላ መሆኑን በመግለጽም፤  
ሥራን ለመጀመር ፍላጎት እና ችሎታ ወሳኝ መሆንን  
ይመክራሉ። እድሜ፣ ጾታ፣ ገንዘብ እና ሌሎችም  ወደ ሥራ 
ላለመግባት  ምክንያት  አይሆኑም ይላሉ:: 

  ድርጅታቸው የተለያዩ የባልትና ውጤቶችን 
በማዘጋጀት  ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ሶስት 
ባለሙያዎችን ይዞ መጀመሩን አመልክተው:: ድርጅቱ 
አሁን ላይ ካፒታሉን ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር 
መድረሱን ፤ ለ12   ቋሚ እና ለ12  ጊዜያዊ ሠራተኞች የሥራ 
እድል መፍጠር መቻላቸውን ያስረዳሉ::

  በኮቪድ ወቅት የውጭ ሀገር ገበያው ሙሉ በሙሉ 
ቆሞ ነበር የሚሉት ሥራ አስኪያጇ፤ የሚያዘጋጁትን 
የባልትና ውጤት በሀገር ውስጥ ገበያው በስፋት 
በማቅረብ ድርጅቱን ከመዘጋት ታድገናል ይላሉ:: በቀጣይ 
ለድርጅታቸው እህት ኩባንያ እና  የማሠልጠኛ ማዕከላትን 
ለመክፈት ማቀዳቸውን ይገልጻሉ:: 

  ሌላኛዋ የጥንካሬ ተምሳሌት  እምሻው ብርቄ 
ትባላለች:: ነዋሪነቷ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ነው 
፤ ካለፉት 12 ዓመታት ጀምራ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን 
በማዘጋጀት ሥራ ላይ ተሠማርታለች:: ህልሟ አረብ ሀገር 
ሠርታ ባመጣችው ገንዘብ የባህል ምግብ ቤት መክፈት 
ቢሆንም  ለምግብ ቤት  የሚሆን ቦታ ስትፈልግ  ከባድ 
የመኪና አደጋ እንደደረሳባት ታስታውሳለች::

  ምግብ ቤት እከፍትበታለሁ ያለችውን ገንዘብ 
ለህክምና ለማዋል የተገደደችው  እምሻ :: ለሰዎች ከማገዝ 
ወጥታ ወደተረጅነት እየሄደች መሆኗ ሲገባት  በክራንች 
እየሄደች ሥራ ጀመረች:: ሥራ የጀመረችው ደግሞ  ለእሷ 
ማስታመሚያ በተዘጋጀው የአጥሚት እህል እንደሆነ 
ትናገራለች::

  በክራንች እየተራመደች በጀርባዋ ደግሞ የተለያዩ 
ቅመማ ቅመሞችን ይዛ በተለያዩ ጎዳናዎች በመዞር ከአንድ 
ዓመት ለላነሰ  ጊዜ ሠራች:: በቀጣይም ሥራዋን በማሳደግ 
እና ንግድ ፈቃድ በማውጣት በቤቷ እና በተለያዩ ባዛሮች 
ላይ እየዞረች መሥራቷን ቀጥላበታለች:: 

  ሃሳቧ ሥራዋን በማሳደግ ከራሷ አልፋ ለሌሎች 
የሥራ እድል መፍጠር በመሆኑ፤ ሥራውን ከፍ ባለ የዓላማ  

የጥንካሬ ተምሳሌት የሆኑ እንስቶች

ነፃነት አለሙ

  አዲስ አበባ፡- የኢትዮጵያ የምግብና መድሃኒት 
ባለሥልጣን በመጀመሪያው ሩብ አመት በሁሉም መስክ 
አበረታች ውጤት ማስመዝገቡን ገለፀ፡፡

  ባለሥልጣኑ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በላከው 
መግለጫ የሩብ ዓመት አፈፃፀሙ አበረታች እንደነበረ 
ገልፆ የምግብ ደህንነት ቁጥጥርን ከማጠናከር አኳያ 871 
ለሚሆኑ የምግብ አይነቶች የምዝገባና የፍቃድ አገልግሎት 
መስጠቱን ጠቁሟል፡፡

  በ130 አምራች እና በ472 አስመጪና አከፋፋይ 
ተቋማት የድህረ ፈቃድ ኦዲቲንግ ኢንስፔክሽን ተከናውኖ 
በ13 የምግብ ፋብሪካዎች በ24 የምግብ ላኪ አስመጪና 
አከፋፋይ ድርጅቶች የውስጥ ጥራት ማረጋገጥ ሥርዓት 

ተግባራዊ እንዲሆን መደረጉም ተጠቅሷል፡፡
  ሕገወጥ ምርቶችን ከመለየት፣ ከመከላከልና ምላሽ 

ከመስጠት አኳያም ባለፈው ሩብ ዓመት በተለያዩ የምግብ 
ምርቶች ላይ በምግብ ገበያ ማዕከላትና በምግብ ችርቻሮ 
ድርጅቶች እንዲሁም በተለዩ የምግብ ዓይነቶች ላይ በ10 ዙር 
ቁጥጥር ማድረግ መቻሉን ጠቁሟል፡፡

ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ከተማ 
ቁጥጥሩ የተካሄደባቸው አካባቢዎች ሲሆኑ የዱቄት ወተት፣ 
የምግብ ዘይት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ የጤፍ ዱቄት፣ የለውዝ ቅቤና 
ፕላምፕኔት ደግሞ ቁጥጥር ከተደረገባቸው የምግብ አይነቶች 
ተጠቃሽ መሆናቸው በመግለጫው ተካቷል፡፡

 በተደረገው ቁጥጥርም ከ252 ሺ ኪግ በላይ የሚመዝኑ 
ወይም ከ54.9 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ምርቶች ላይ ርምጃ 
መወሰዱን መግለጫው አስታውሷል፡፡

  የመድኃኒቶች ጥራት፣ ደህንነትና ፈዋሽነት እንዲሁም 
አግባባዊ አጠቃቀም ቁጥጥርን በማሻሻሉ ረገድም ለ138 
መድሃኒቶች የገበያ ፈቃድ መስጠቱን ገልጾ ለ104 አስመጪና 
አከፋፋይ እንዲሁም ለ9 ጥቃቅንና አነስተኛ ደረጃ አምራች 
ተቋማት ፍቃድ መስጠቱ ተብራርቷል፡፡

 በሩብ ዓመቱ ከ127 ተቋማት የተሰበሰቡ ከ168.3 
ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መድሃኒቶች ላይ ርምጃ 
እንደተወሰደም ተመላክቷል፡፡

  የህክምና መሣሪያዎችን ጥራት፣ ደህንነት እና 
ውጤታማነት ቁጥጥር ማጠናከርን በተመለከተም ለ154 
የህክምና መሣሪያዎች ፈቃድ መሰጠቱን ጠቅሶ 200ሺህ 
ብር የሚያወጡ ሕገወጥ የህክምና መሣሪያዎች ላይ ርምጃ 
መወሰዱ ተብራርቷል፡፡

  የመዋቢያ ምርቶችን ደህንነትና ቁጥጥር በማሻሻል 

ረገድም በሩብ ዓመቱ ለ14 የውበት መጠበቂያ ምርቶች ፈቃድ 
ተሰጥቷል፡፡ 97ሺ ብር የሚያወጣ የተበላሸና ደረጃውን 
ያልጠበቀ ምርት ደግሞ እንዲወገድ መደረጉን መግለጫው 
አስታውሷል፡፡

  የትንባሆ እና የትምባሆ ምርቶች ቁጥጥር ሥርዓትን 
ከማጠናከር አንፃር በክልሎች የተቋቋመውን የትምባሆ 
ቁጥጥር ኮሚቴ ማደራጀት፣ ማጠናከር፣ መከታተልና መደገፍ 
መቻሉ ተብራርቷል፡፡

 መቶ በመቶ ከትምባሆ ጪስ ነፃ የሕዝብ ቦታዎችን 
ከመፍጠር አንፃር አዲስ አበባ፤ ድሬዳዋ፤ ሐረር፣ አርባ ምንጭ፤ 
ሃላባ፤ ወላይታ ሶዶ እና ሆሳዕና ከተሞች የቁጥጥር ሥራዎች 
መሠራቱን የጠቆመው መግለጫው በሩብ ዓመቱ በተሰሩ 
የገበያ ቅኝቶችና ኦፕሬሽኖች ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሕገወጥ 
የትንባሆ ምርቶች መሰብሰብ መቻሉንም አመላክቷል፡፡

ሶሎሞን በየነ

ቤተሰቦቹ እሱን ሲወልዱ፤ ልክ እንደሌሎች 
ጥንዶች “ወግ ማዕረግ አየን” ሲሉ ወግአየሁ ብለው ስም 
አወጡለት። ወግአየሁ ግን ለወግ ለማዕረግ ሳይበቃ ገና 
በጨቅላ ዕድሜው ቀኑ መሸበት። ቀኑም፣ ሌሊቱም አንድ 
ሆነበት። 

ወጣት ወግአየሁ ፈጠነ ትውልዱና እድገቱ ሀረር 
ነው::  ወጣቱ የዓይን ብርሃኑን ያጣው ገና በሕፃንነቱ 
በኩፍኝ በሽታ ምክንያት ነው ። በሽታ  የዓይን ብሌን ላይ 
ጠባሳ በመፍጠሩ ለአይነስውርነት ተዳርጓል:: 

በዚህ የተነሳ ወግአየሁ ልክ እንደ እድሜ አቻዎቹ 
እንደልቡ መንቀሳቀስ፣ መቦረቅ፣ መጫወትና ትምህርቱን 
በአግባቡ መከታተል አልቻለም:: ጀንበሯን ልክ 
እንደእኩዮቹ ሳይቦርቅባት ገና በጠዋት  የቀን ጨለማ 
ውጦት ቆይቷል::  

  በ2000 ዓ.ም የኢትዮጵያ ዓይን ባንክ ባመቻቸለት 
የዓይን ብሌን ልገሳ ዕድል፤ አንደኛውን ዓይኑን የብሌን 
ንቅለ ተከላ በማድረግ የዓይን ብርሃኑ ተመልሷል:: 
ከስድስት ዓመት በኋላ ደግሞ ሁለተኛውን ዓይኑን 
የብሌን ንቅለ ተከላ በማድረግ ሁለቱም ዓይኖቹ ከድቅድቅ 
ጨለማ ተላቀው በብርሃን ተሞሉ። 

  የዓይን ብርሃኑ መመለሱን ተከትሎ  ትምህርቱን 
የጀመረው ወጣት ወግአየሁ ፤ በትምህርቱም ከፍተኛ 
ውጤት በማስመዝገብ  አሁን ላይ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቱን አጠናቆ በማርኬቲንግና ማኔጅመንት የዲግሪ 
ትምህርቱን እየተከታተለ ይገኛል::

  ወግአየሁ የዓይን ብርሃኑ ሊመለስለት የቻለው 
በጎ ፍቃደኞች ከህልፈት በኋላ በለገሱት የዓይን 
ብሌን መሆኑን በማመልከት ፤ ልክ እንደርሱ ሌሎች 
የጨለመባቸው ዜጎች ብርሃን እንዲፈነጥቅላቸው ሰዎች 
በሕይወት እያሉ ከህልፈት በኋላ የዓይን ብሌናቸውን 
ለመለገስ ቃል እንዲገቡ  ጥሪውን አስተላልፏል።

  የዕይታ ወር በዓለም አቀፍ ደረጃ ህዳር ወር   
በተለያዩ ሁነቶች ይከበራል። ይህንን በማስመልከት በዚህ 
ወር በኢትዮጵያ ለመጀመርያ ጊዜ "ብርሃን አይቅበሩ፤ 
በብሌን ጠባሳ የተነሳ ዓይነስውር የሆኑ ወገኖችዎ ብርሃን 
እንዲያገኙ ምክንያት ይሁኑ!" በሚል መሪ ሃሳብ የዓይን 
ብሌን ልገሳ ወር እየተከበረ ይገኛል።

  በዓይን ብሌን ልገሳ ዘመቻ ወር ኅብረተሰቡ 
ከህልፈት በኋላ የዓይን ብሌኑን እንዲለግስ የኢትዮጵያ 
ደምና ሕብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት ሰፊና ልዩ የንቅናቄና 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ 
የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሸናፊ ታዘበው 
ይናገራሉ።  

  ዓይን ባንኩ የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ በዓይን 
ብሌን ጠባሳ ምክንያት ማየት የተሳናቸው ዜጎች 
መልሰው ብርሃን እንዲያገኙ ማስቻል ነው የሚሉት ዋና 
ዳይሬክተሩ፤ ባንኩ ከህልፈት በኋላ ከለጋሽ ወገኖች ብሌን 
በማሰባሰብ ጥራቱንና ደህንነቱን ጠብቆ ለንቅለ ተከላ 
ሕክምና እንደሚያሰራጭ ያስረዳሉ። 

  በዚህ መሠረት ተቋሙ ከተመሠረተበት ጊዜ አንስቶ 
እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ድረስ ከ3ሺ 500 በላይ 
ወገኖች በተለያዩ የሕክምና ማዕከላት የብሌን ንቅለ ተከላ 
ተደርጎላቸው የዓይን ብርሃን ማግኘታቸውን ጠቁመው፤ 
ከ15 ሺ በላይ ወገኖች ደግሞ ከህልፈት በኋላ የዓይን 
ብሌናቸውን ለመለገስ የቃል ኪዳን ሰነድ ፈርመዋል 
ብለዋል::

 በአህጉራችን ከኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ የዓይን 
ባንኮች ውጭ ከ21 ዓመታት በላይ ቋሚ የዓይን ብሌን 

ወ/ሮ ሙሉየ ካሳ

እምሻው ብርቄ

ሀጉሽ ተክላይ

ከጨለማ ወደ ብርሃን 

ባለሥልጣኑ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት አበረታች ውጤቶችን ማስመዝገቡ ተገለፀ

ቁርጠኝነት መሥራት በሚያስችል መነቃቃት  በትጋት  
መስራቷን  ቀጥላለች:: እምሻው  ትዕዛዝ ሲመጣ የለኝም 
ማላት አታቅም:: የታዘዘችውን የቅመማ ቅመም ዓይነት 
ታዘጋጃለች:: አሁን ላይ 68 ዓይነት ቅመማ ቅመሞችን 
ታዘጋጃለች ፤ 800 ሺህ ብር ካፒታል ላይም  ደርሳለች:: 
በዚህም ቤተሰቧን በአግባቡ ማስተዳደር ችላለች::

 ሀጉሽ ተክላይ ትባላለች:: የባልትና ውጤቶችን እና 
ጣፋጭ ምግቦችን በማዘጋጀት ለሽያጭ ታቀርባለች:: 
ሥራውን ለመሥራት ካላት ከፍተኛ ፍላጎት በተጨማሪ 
የተለያዩ ሥልጠናዎችን ወስዳለች:: 

  የባልትና ውጤቶች እና ጣፋጭ ምግቦች ማዘጋጀት 
የጀመረችው ኑሮዋን ለመደጎም በማሰብ በቤት ውስጥ 
በምትጠቀምበት የአስቤዛ ገንዘብ ነው:: አሁን ላይ 
ከራሷ አልፎ ለሌሎች ሰዎችም እንጀራ መሆን እንደቻለ 
ታስረዳለች:: 

  በአሁኑ ሰዓት ሁለት የሽያጭ ማዕከላትን ከፍታለች:: 
ከተለያዩ አካባቢዎች ትዕዛዝ ተቀብላም ታስተናግዳለች:: 
ከራሷና ከቤተሰቧ አልፋ ለሰባት ቋሚ እና ለሶስት  ጊዜያዊ  
ደግሞ ሠራተኞች  የሥራ እድል መፍጠር ችላለች:: እስከ 
2018 ዓ.ም ሥራዋን ወደ ማሠልጠኛ ማዕከል ለማሳደግ 
ማቀዷንም ትናገራለች::

 ሀጉሽ ሰዎች የኑሮ ችግር ባይኖራቸውም ሥራ 
መሥራት የግድ ነው የሚል እምነት አላት ፤ ቤት የሚውሉ 
ሰዎች የተለያዩ የሥራ መረጃዎችን በማሰባሰብ ጊዜያቸውን 
በሥራ እንዲያሳልፉ ትመክራለች:: ሥራን በጥራት ማከናወን 
ከተቻለ ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚቻል 
እራሷን ምስክር አድርጋ ትናገራለች:: 

ንቅለ ተከላ አገልግሎት እየሰጠ የቀጠለና እድገት እያሳየ 
የመጣ የለም የሚሉት ዋና ዳይሬክተሩ፤ ባንኩ የሚሰጠው 
አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ በርካታ ወገኖች 
የዓይን ብርሃናቸውን እንዲያገኙ ቢያስችልም፤ አሁንም 
አገልግሎቱን ከሚፈልጉ ዜጎች አኳያ ብዙ የቤት ሥራ 
እንደሚቀር ይናገራሉ:: 

ዋና ዳይሬክተሩ፤ ቀደም ሲል በጤና ሚኒስቴር 
በኩል በተደረገ ጥናት መሠረት ከ300 ሺ በላይ የሚሆኑ    
በዓይን ብሌን ጠባሳ ዓይነ ስውራን ዜጎች መኖራቸውን 
ይጠቁማሉ። ተቋሙ በሠራው ሥራ የዓይን ብሌን 
ንቅለ ተከላ የሚያከናውኑ ባለሙያዎችና አገልግሎቱን 
የሚሰጡ ተቋማት ቁጥር እያደገ ቢመጣም፤ አሁንም 
ባለሙያዎቹና ተቋማቱ በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውን 
ያስረዳሉ። 

 በዓይን ብሌን ጠባሳ ብርሃናቸውን ያጡ ዜጎች 
ብርሃን እንዲያገኙ ብዙ መሥራት ይጠይቃል ያሉት ዋና 
ዳይሬክተሩ፤ ሁሉም ባለድርሻ አካላት፣ ህብረተሰቡና 
መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ይህን የሕዝብ 
ዓይን ባንክ በተለያየ መልኩ እንዲደግፉ በዚህ አጋጣሚ 
ጥሪ አስተላልፈዋል::  

 የዓይን ብሌን ንቅለ ተከላ ባለሙያዎችን እንዲሁም 
የዓይን ባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ቁጥር 
ለመጨመር ታቅዶ እየተሠራ እንደሚገኝ ዳይሬክተሩ 
አመላክተው፤ በተያዘው በጀት ዓመት አንድ የዓይን ባንክ 
ክልል ላይ እንደሚከፈት ጠቁመዋል።  የዓይን ብሌን 
ልገሳ የሚከናወንበት ወጥ የአሠራር ሥርዓት በመዘርጋት 
ዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋልም ብለዋል።   

 በኢትዮጵያ ደምና ሕብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት 
የዓይን ባንክ መሪ ሥራ አስፈፃሚ ዶክተር አምሳለ 
ጌታቸው በበኩላቸው ፤ የዓይን ብሌን ከዓይናችን ትንሹ 
ክፍል ሲሆን፤ ጥቁሩ የዓይናችን ክፍል ላይ ያለው 
እንደ መስታወት የሚያንፀባርቀው ስሱ ክፍል እንደሆነ 
ያስረዳሉ:: 

የዓይን ብሌናቸውን ለመለገስ ቃል የገቡ ሰዎች 
ሕይወታቸው ካለፈ በኋላ፤ ይህ የዓይናቸው ክፍል 
በሚነሳበት ጊዜ ፊታቸው ላይ ምንም ለውጥ 
እንደማያመጣ ገልጸው፤ የዓይን ብሌን ለመውሰድም 
የሚፈጀው ጊዜ ከ20 ደቂቃ በታች እንደሆነም 
ጠቁመዋል። ይህም  የቀብር ሥነ ሥርዓትን 
እንደማያስተጓጉል  አስታውቀዋል:: 

  ቤተሰብ ይህንን ተገንዝቦ ለጋሹ ሕይወቱ ካለፈ 
በኋላ ወደ ዓይን ባንክ ደውሎ ብሌኑ እንዲወሰድ 
በማድረግ፤ ብርሃናቸውን ያጡ ወገኖች ብርሃን 
እንዲያገኙ ከማድረግ ባለፈ ለጋሹ በሕይወት እያለ 
የገባው ቃል ተፈጻሚ እንዲሆን የበኩላቸውን ሚና 
ሊወጡ ይገባል ብለዋል።    

ወጣት ወግአየሁ ፈጠነ፤



ገጽ 4 አዲስ ዘመን   ሰኞ ኅዳር 16 ቀን 2017 ዓ.ም

ዜና

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ
ይህ የሆነው  ከላይ በሕግ የሚመራ፣ የሚወስን፣ 

በበላይነት ሥራን በአግባቡ የሚመዝንና ለዚህ ሥራ  
ይህን ያህል ሰው ያስፈልጋል የሚል ማዕከላዊ 
የሆነ የሕግ ማዕቀፍ ባለመኖሩ ነው ያሉት ዶ/ር 
ነገሪ ፣ የተለያዩ ተቋማት መዋቅራቸውን ሠርተው 
ያመጣሉ፤  ያጸድቃሉ:: ይህ አይነቱ አሠራር 
እስከ ወረዳ ድረስ  በስፋት የሚስተዋል ነው ፤  
በአገልግሎት አሰጣጡ ላይም ችግር እየሆነ ነው   
ብለዋል:: 

  በቅርቡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የጸደቀው የፌዴራል ሠራተኞች አዋጅ በዋናነት 
ያስፈለገው  በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ የሚታዩ 
ችግሮችን ለመፍታት ነው:: የዓዋጁ ዓላማም 
የኢትዮጵያን ሲቪል ሰርቪስ  መቀየር ያስፈልጋል ፤ 
መቀየር ካልተቻለ   እንደ ሀገር የተጀመረው ሪፎርም 
ከግቡ መድረስ እንደማይቻል ጠቁመዋል:: 

  እንደ ሀገር በኢኮኖሚው፣ በማኅበራዊውም 
ሆነ በፖለቲካው ዘርፍ ትልልቅ ሪፎርም እየተካሄደ 
ነው:: በጸጥታውም ሆነ በሚሊታሪ እንዲሁም 
በደህንነቱ ዙሪያ በተመሳሳይ መልኩ  ባለፉት 
አምስትና ስድስት ዓመታት በርካታ ሪፎርሞች 
እየተካሔዱ ናቸው:: እነዚህ ትልልቅ ሪፎርሞች 
ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉት በጣም ግዙፍ የሆነው 
የሲቪል ሰርቪስ ሴክተር ሪፎርም ተደርጎ ውጤታማ 
አገልግሎት ሲሰጥ ነው ፤ አዲስቷ ኢትዮጵያ 
ልትፈጠር  የምትችለው በዚህ መልክ ነው ብለዋል::  

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የመንግሥት 
መስታወት ናቸው ተብለው የሚታሰቡ መሆናቸውን 
የጠቀሱት ዶ/ር ነገሪ ፣   በፐብሊክ ሰርቪሱ ላይ 
ጥራት ያለው አገልግሎት ካለመኖሩም በተጨማሪ 
እጅ መንሻና ማጉላላት የተለመደ መሆኑን 
ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዓመታት 
ያለእጅ መንሻ አገልግሎት ማግኘት አይቻልም 
ተብሎ የተደመደመበት ሁኔታ እንዳለ የተሸሸገ 
አለመሆኑን አስረድተዋል::                                            

 እርሳቸው እንደተናገሩት፤ የወጣው አዋጅ 
ይህንንም አይነት ችግር የሚፈታ፣ የሠራተኛውንም 
ጥቅማጥቅም ያካተተ ፤ ተወዳድረው የተሻለ 
የሚሠሩ ሠራተኞች የተሻለ ነገር የሚያገኙበትን 
ሁኔታ ያስቀመጠ ነው:: አዋጁ እንደከዚህ ቀደሙ 
ዝም ተብሎ የመንግሥት ሠራተኛ የሚል ስም ይዞ 
መቀጠል የማያስችል ነው:: የተዘጋጀውም ይህን 
ታሳቢ በማድረግ ነው::

  መረጃዎች እንደሚያመለክቱት  በሀገር አቀፍ 
ደረጃ ያለው የመንግሥት ሠራተኞች ቁጥር ሁለት 
ነጥብ አምስት ሚሊዮን ይጠጋል፤ ከዚህ ውስጥ 
ደግሞ የፌዴራሉ 250 ሺ ያህል ነው ::

ከዶ/ር ነገሪ ሌንጮ ጋር ያደረግነውን ቃለ 
ምልልስ ሙሉውን በገጽ 10 ይመልከቱ 

ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል የቀድሞ ታጣቂዎች 
የተሀድሶና መልሶ ማቋቋም ሥልጠና ይፋዊ 
የማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት ላይ ተገኝተው   ባደረጉት 
ንግግር  ፣ ግጭት  አቁመን ወደ ሰላም አንድ ምእራፍ 
ወደ ፊት እየተራመድን ነው። ይህም ኢትዮጵያ ሰላምን 
በማጽናት በመተማመን ላይ የተመሠረተ አጋርነትን 
ለማጠናከር ትልቅ  ርምጃ  እየወሰደች ነው   ብለዋል።

  ኢትዮጵያ በታሪኳ በርካታ የውስጥ ችግሮች 
እንዳጋጠሟት ያመለከቱት ዶ/ር ጌዲዮን ፣ በተለይም 
ከግጭት ጋር በተያያዘ ባጋጠሙ ችግሮች ሀገሪቱ 
በበርካታ ፈተና ውስጥ እንድታልፍ መገደዷን 
ገልጸዋል። በዚህም ለበርካታ ሠብዓዊ ጉዳት መዳረጓን 
ጠቁመዋል። 

  ግጭት ኪሳራው የበዛ ፤ ጠባሳው በቀላሉ 
የማይጠፋ መሆኑንም አመልክተዋል ፤ በአሁኑ ወቅትም 
ኢትዮጵያ አስከፊውን የግጭት አዙሪት በማቆም 
ለሰላማዊ አማራጭ ፊቷን በማዞር በመተማመን ላይ 
የተመሠረተ አጋርነትን ለማጠናከር ትልቅ ርምጃ 
እየወሰደች መሆኑን  አስታውቀዋል።

  በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን 

ደም አፋሳሽ ጦርነት በማቆም ችግሩን በሰላማዊ 
አማራጭ እልባት እንዲያገኝ እገዛ ያበረከቱ አካላትን 
አመስግነዋል። በቀጣይም የሂደቱን ውጤታማነት 
አጠናክሮ ለማስቀጠል ሁሉም አካል የድርሻውን 
እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።

  የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ 
መስተዳድር ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ፤ የብሔራዊ 
ተሀድሶ ኮሚሽንና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እየሠሩት 
የሚገኘው የመልሶ ማቋቋም ሥራ ከጦር መሣሪያ 
ማስፈታት ባለፈ የትግራይ ክልልን ሰላምና ደህንነት 
ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ የሚከናወን ነው ብለዋል።

  የቀድሞ የትግራይ ክልል ታጣቂዎችን በተሀድሶ 
ሥልጠና መልሶ ለማቋቋም እየተሠራ የሚገኘው 
ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ጠቁመው 
፤ በቅንጅት እየተሠሩ ያሉ ሥራዎች አዎንታዊ 
ውጤቶች እያመጡ መሆኑን ገልጸዋል። የጊዜያዊ 
አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎችም ከፌዴራል መንግሥት 
ጋር በመተባበር የክልሉን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ 
በቅርበት እየሠሩ መሆኑንም አስታውቀዋል። 

  በመጀመሪያው ምዕራፍ 75 ሺህ የቀድሞ 

ታጣቂዎችን በተሀድሶ ሥልጠና መልሶ ለማቋቋም 
እየተደረገ የሚገኘው ጥረት ትልቅ እመርታዊ ውጤት 
መሆኑን ገልጸው ፤ የሰላምን ትሩፋቶች ማጣጣም 
በሁሉም ደረጃ ማየት የምንችልበት ሁኔታ እስኪፈጠር 
ድረስ ሥራዎች ተጠናክረው  መቀጠል አለባቸው  
ብለዋል። 

  በአሁኑ ሰአት የሚሰጠው ድጋፍ መጨረሻው 
እንደማይሆን  ሙሉ እምት አለኝ ያሉት አቶ ጌታቸው  
፤ የሚሰጠው ሥልጠናም ወደ ፊት ወደ ሥራ ሲገባ 
የተሻለ አቅም መፍጠር የሚያስችል  እንደሚሆን 
አመልክተዋል 

  በመቐለ ከተማ  መቐለ ዩኒቨርሲቲ መለስ ዜናዊ 
ካምፓስ ቅጥር ጊቢ በተካሄደው ሥነ-ሥርዓቱ  ላይ 
የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር አብርሃም በላይ 
(ዶ/ር)፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት 
ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ የጊዜያዊ 
አስተዳደሩ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሌተናል ጄነራል 
ፃድቃን ገብረ-ትንሳኤና የብሔራዊ ተሀድሶ ኮሚሽነር 
አቶ ተመስገን ጥላሁንን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና 
የክልሉ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።

በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ በብሔር፣ 
በኃይማኖት እንዲሁም በማንነት ሁኔታ ውስጥ ገብታ 
ዜጎቿ ይበታተናሉ የሚለውን ስጋት በመቀልበስ 
፤ ፓርቲው  ኢትዮጵያውያንን ልክ እንደ  እናትነት 
በአንድ ጥላ ስር ማሰባሰብ መቻሉን አመልክተዋል::

  በፖለቲካው ዘርፍ ብቻ ሳይሆን ባለፉት አምስት 
ዓመታት በኢኮኖሚውም ትልቅ ለውጥ ማምጣት 
ተችሏል:: በዚህ ረገድ ብልጽግና ሀገር በቀል የኢኮኖሚ 
ሪፎርሞች በማካሔዱ ኢኮኖሚውን ከመንኮታኮትና 
ከውድቀት የታደገ ፓርቲ ነው:: የእዳ ማስተካከያ 
እና የእዳ ሽግሽግ በማስደረግ የሀገሪቱን የእዳ ጫና 
በማቃለልም ትልቅ ሥራ የሠራ ነው ብለዋል::

  ከዚህ ቀደም ዝም ብሎ ግብርና መር ብቻ 
ይባል የነበረው የኢኮኖሚ እሳቤ የብዝሃ ዘርፍ 
ኢኮኖሚ እንዲሆን ግብርናን፣ ማኑፋክቸሪንግን፣ 
ማዕድንን፣ ቱሪዝምን እና የዲጂታል ኢኮኖሚን 
አንድ ላይ በማጣመር የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዘርፎች 
ሚዛናቸውን ጠብቀው እና ተደጋግፈው እንዲያድጉ 
ማድረግ ያስቻለ ሥራ መሥራቱን አስታውቀዋል:: 
በዚህ  በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀደምት 
ትልልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው አምስት ሀገራት ተርታ 

እንድትሰለፍ  ማድረግ መቻሉን ጠቁመዋል::
  ብልጽግና  በአረንጓዴ ዐሻራ፣ በስንዴ ልማት 

እንዲሁም የሌማት ትሩፋት እና ሌሎች ምርትና 
ምርታማነትን የሚጨምሩ አዳዲስ እሳቤዎችንም 
በማምጣት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንዴን 
ከውጭ ሀገር ማስገባትን ያቆመችበት እንዲሁም 
አቅሟን አጠናክራ ስንዴን ወደውጭ ሀገር መላክ 
የምትችል ሀገር መሆኑዋን በተግባር ያስመሰከረችበት 
ሀገር እንድትሆንም ያስቻለ ፓርቲ እንደሆነ 
አስታውቀዋል::

  በማህበራዊውም ሆነ በዲፕሎማሲው ረገድ 
ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ደፍራ እና አንገቷን ቀና 
አድርጋ ጎልታ የታየችበት ጊዜ ነው ፤ ለአብነት ያህል 
ሀገሮች የብሪክስ አባል ሀገር ለመሆን በብዙ ሲጥሩና 
ሲፈልጉ የነበሩ ኢትዮጵያ ግን ይህን ትልቅ ሥፍራ 
የሚሰጠውን ስብስብ በቀዳሚነት መቀላቀል የቻለች 
መሆኗ ትልቅ ስኬት ሆኖ የተመዘገበ ነው ብለዋል:: 
ያለፈው አምስት ዓመት ሀገሪቱ በተለይም በዓለም 
አደባባይ አንገቷን ቀና አድርጋ መኖር እንደምትችል 
ያሳየችበትን ሥራዎች ብልጽግና ፓርቲ ማከናወኑን 
ተጨባጭ እውነታዎች  የሚመሰክሩት ነው ብለዋል ::

  ፓርቲው በዚህ ወር ‹‹የሃሳብ ልዕልና 
ለሁለንተናዊ ብልጽግና›› በሚል መሪ ሃሳብ አምስተኛ 
ዓመት የምስረታ በዓሉን በማክበር ላይ የሚገኝ 
መሆኑን አስታውሰው፤ የመሪ ሃሳቡ ዋና መልዕክትም 
የሀገራችን የፖለቲካ ድባብ ከጉልበት፣ ከመጠፋፋት፣ 
ከጦርነት፣ ከደም ማፋሰስ መንገድ ወጥቶ ወደ ሃሳብ 
ልዕልና መሸጋገር ያለበት መሆኑን ገልጸዋል:: 

  ሀገራችን የፖለቲካ ድባብ ዴሞክራሲያዊ 
እና የሠለጠነ እንዲሆን በሀገራችን ውስጥ ወደ ኋላ 
ተመልሶ ቂም እና ቁርሾን የሚቆጥር መሆን የለበትም:: 
የወደፊቱን የትውልድ ተስፋና እድል አይቶ በጋራ 
መሆንና መሰባሰብ ላይ የተመሠረተ እንዲሆን 
ያስፈልጋል:: ሃሳብን ሸጦ ሃሳብ በመግዛት የሚያምን 
የፖለቲካ ሥርዓት ለመገንባት የተጀመረው ጥረት 
ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት አመልክተዋል ::

  ከፊታችን ኅዳር 21 ቀን 2017 ዓ.ም ሀገራዊ 
ማጠቃለያ መርሃ ግብር ይኖራል:: የሀገሪቱ ከፍተኛ 
መሪዎች እና ኃላፊዎች በሚገኙበት ከዚህ በፊት 
ከቀበሌ ጀምሮ ሲከበር የነበረውን የአምስተኛ ዓመት 
ክብረ በዓል በሚያጠቃልል ደማቅ በሆነ መልኩ በልዩ 
ልዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ጠቁመዋል::

መግለጫ  ፣ በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛ ቡድኑ 
በሕዝብ ስም እየማለ እታገልለታለሁ የሚለውን የአማራ 
ሕዝብ ለከፋ ጉዳት እና አሰቃቂ ችግሮች እየዳረገው 
እንደሚገኝ አስታውቋል፡፡

   ቡድኑ የሰዎች እና የምርት እንቅስቃሴ በክልሉ 
ውስጥ እንዳይኖር መሰናክል ፈጥሯል፤ ሰው እያገተ 
የድሃ ገንዘብ ዘርፏል፤ ሕፃናትን በማገት የቤተሰብ 
ጥሪት ከሟሟጠጥ ጀምሮ ያገታቸውን ሕፃናት በአሰቃቂ 
ሁኔታ ገድሏል፤ አካባቢያቸው ሰላም እንዲሆን የጠየቁ 
የሀገር ሽማግሌዎችን አግቶ ገንዘባቸውን በመዝረፍ  
በእንብርክክ አስኪዶ መግደሉንም አመልክቷል። 

  አዳጊ ሕፃናትን ከትምህርት ገበታቸው እንዲነጠሉ 
አድርጓል፤ የሙያ ሥነ ምግባራቸውን እና ሀገራዊ 
ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በትምህርት ገበታ ላይ የተገኙ 
መምህራንን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏቸዋል፤ በመማሪያ 
ክፍሎች ውስጥ ቦንብ በማፈንዳት በተማሪዎች ላይ 
አካላዊ እና ሥነ ልቦናዊ ጉዳት አድርሷል፡፡ ከዚህም 
በላይ የሆኑ፣ የሰሚን ጆሮ ጭው የሚያደርጉ ዘግናኝ 

ወንጀሎችን መፈጸሙን ጠቁሟል።
  ጽንፈኛ ቡድኑ  ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን 

እና የሕዝብ አብሮነትን የማይቀበል ኋላ ቀር ኃይል 
ነው  ያለው የክልሉ መንግሥት መግለጫ ፣ ይልቁኑም 
መቃቃርን የሚፈጥር፤ የኅብረተሰቡን ዕሴት በመሸርሸር 
እና አሰቃቂ ጥፋቶችን በመፈጸም የተጠመደ አረመኔያዊ 
ቡድን መሆኑን አስታውቋል፡፡

  በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው 
ሽብርተኛው የሸኔ ቡድንም እታገልለታለሁ የሚለውን 
የኦሮሞ ሕዝብ እጅግ መራር እና አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ 
ግድያ፤ እገታ፤ ዝርፊያ፤ አፈና እየፈጸመበት ይገኛል፡፡ 
ሁለቱም ጽንፈኛ ኃይሎች ለአንድ አሰቃቂ ዓላማ ሁለት 
ቦታ የተሰለፉ ዕኩይ ቡድኖች ናቸው። እየፈጸሙት 
የሚገኙት እኩይ ተግባር በጦር ሜዳ የደረሰባቸውን 
ኪሳራ ለማስቀየሻ የሚፈጽሙት ነው ብሏል። 

  መቃብራቸው የሚቆፈረው በሕዝቦች ኅብረ 
ብሔራዊ አንድነት ላይ በመሆኑ፣ ሕዝብን እርስ በርስ 
ማጋጨት እና ንጹሃንን መጨፍጨፍ የትግል ስልታቸው 

ነው። እነዚህ መቃብራቸው የተማሰ፣ ልጣቸው የተራሰ 
ጽንፈኛ እና ሽብርተኛ ቡድኖች፤ ከሰሞኑ በኦሮሚያ 
ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፣ ደራ ወረዳ ያደረሱትን ዘግናኝ 
እና አሰቃቂ ድርጊት የአማራ ክልል መንግሥት እና 
ሕዝብ በጽኑ ያወግዛሉ፡፡ ይህ ወንጀል ሰው የሆነ 
ፍጡር የማይፈጽመው  የአውሬነት ተግባር መሆኑንም 
አመልክቷል።

  እነዚህ በጣዕረ ሞት ላይ የሚገኙ ጽንፈኛ ኃይሎች፣ 
ለዘመናት ማንም በማይበጥሰው የወንድማማች እና 
እኅትማማች ገመድ የተሣሠሩትን የአማራ እና የኦሮሞ 
ሕዝቦች ለመነጣጠል እና ወደ ግጭት ለማስገባት 
የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ነገር ግን ሰላም ወዳዱ 
እና አርቆ አሳቢው ሕዝባችን ነገሮችን በጥንቃቄ እና 
በአስተውሎት በማየት፣ ድርጊታቸውን እና ዓላማቸውን 
ቀድሞ በመረዳት፣ የጽንፈኞችን እና የሴረኞችን እኩይ 
እና አጸያፊ ተግባር በንቃት እየመከተ እንደሚገኝ 
በመግለጫው ገልጿል ፡፡ 

  የአማራ ሕዝብና የአማራ ክልል መንግሥት ከኦሮሞ 

ሕዝብና ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት እንዲሁም 
ከፌዴራል መንግሥት ጋር በመሆን እነዚህን ዘግናኝ 
ተግባር የፈጸሙ ጽንፈኛ እና አሸባሪ ቡድኖች ለሕግ 
ቀርበው አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ አበክሮ  እየሠራ  
መሆኑን አስታውቋል፡፡ 

  የአማራ ክልላዊ መንግሥት ከውጭና ከውስጥ 
ጠላቶቻችን ጋር በጋራ የሚሠሩ፣ እንዲሁም እርስ 
በርሳቸው የሚናበቡ ጽንፈኛ ኃይሎች፤ በንጹሐን ዜጎች 
ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ግድያ በመፈጸም በሕዝቦች መካከል 
ግጭት ለመፍጠር የሚፈጽሙትን እኩይ ተግባር 
በአስተማማኝ ሁኔታ በመቀልበስ ብርቱ ክንዳችንን 
እያሳረፍንባቸው እንገኛለንም ብሏል።

  ወደፊትም ይህን ጠንካራ የሕግ ማስከበር 
ሥራ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ያለው የክልሉ 
መንግሥት ፤ መላው የክልላችን ሕዝብና ሌሎች 
ወንድም እና እህት ኢትዮጵያውያን የሕግ የበላይነት 
እንዲከበር ከጎኑ  በመሰለፍ የበኩላቸውን እንዲወጡም 
ጥሪ አቅርቧል፡፡ 

ክልሉ ዘግናኝ ተግባር የፈጸሙትን ለሕግ ለማቅረብ...

ሲቪል ሰርቪሱ... "ግጭት አቁመን ወደሰላም ምዕራፍ ...

‹ባለፉት አምስት ዓመታት የተገኙ ስኬቶች...
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ርዕሰ አንቀፅ ነፃ ሃሳብ
ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን 
የሚሰጡበት ነው።በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች 

የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።

ግንቦት 30 ቀን 1933 ዓ.ም ተቋቋመ

አዲስ ዘመን

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ
ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

ኢሜል ፡- epa@press.et
ዋና አዘጋጅ

አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን 
አድራሻ 

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ 
ወረዳ 06

የቤት ቁጥር 319
ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et

ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - etpresspromotion@gmail.com 

ስልክ - 011-126-43-41
ፋክስ - 011-811-13-15

የዝግጅት ክፍል ፋክስ - 251-011-1-56-98-62

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-73

ፋክስ - 011-126-58-12

ቴሌግራም - 097- 608-47-07 - Press

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
ወንድወሰን ሽመልስ ታደሰ 
ስልክ፡- 011 126 4200 
Email:- wendweson.shimelis@press.et
       wendwesonshimelis@gmail.com 

የዜና ማዕከል ዋና አዘጋጅ 
ወርቁ ማሩ
Email:- workumaru2@gmail.com
የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
• ኃይሉ ሣህለድንግል
• እስማኤል አረቦ
• ቦጋለ አበበ   

ማከፋፈያ :- ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

በሰብል አሰባሰብ  ወቅት የሚደርስን 
የምርት ብክነት ለመቀነስ  ተገቢው 

ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል! 
ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መሬት የወረደው 
የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች መመሪያ 

የ2016/17 የምርት ዘመን ክረምቱ የተስተካከለ በመሆኑ፣ የማዳበሪያ አቅርቦት እና የተጠናከረ የቅድመ 
ዝግጅት ሥራ በመከናወኑ ከፍተኛ  የሰብል ምርት  ማምረት ተችሏል። በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብ እና  
በምስራቅ በየአርሶ አደሩ ማሳ ላይ የሚታየው ይህ  የምርት መጠን  ታጭዶ  የሚያልቅ  ፣ ምርቱ ጎተራ የሚበቃው  
አይመስልም። በመሆኑም ምርቱን ከስብሰባ ጀምሮ እስከ አጓጉዞ ማከማቸት  እንዲሁም ወደ ገበያ  እስከ 
ማቅረብ ያለውን ሥራ  በተገቢው መንገድ  መምራትና ሳይባክን ጥቅም ላይ እንዲውል  ማድረግ  ያስፈልጋል።  

የግብርና ሥራ  በሀገራችን  ረጅም ታሪክ ያለው ቢሆንም እስካሁን ድረስ የአብዛኛው አርሶ አደር  
አስተራረስም ሆነ የሰብል ምርት አሰባሰቡ  ጊዜ የሚወስድ ፣ በርካታ የሰው ኃይል ጉልበትን የሚጠይቅ ባህላዊ 
መንገድን  ብቻ የተከተለ  ነው።  የተሰበሰበው  ምርትም የሚጓጓዘው በጋማ ከብት ፣ ገበያ ላይም የሚቀርበው 
ለብክነት በተጋለጠ መልኩ  በመሆኑ  በተለያየ መልኩ  የምርት ብክነት ይከሰታል።

 በባህላዊ መንገድ የሚደረግ የሰብል አጨዳ ፣ መከመር ፣ ውቂያና ማጓጓዝ   የሚወስደው ጊዜ ወቅቱን 
ላልጠበቀ ዝናብ የማጋለጥ ዕድሉንም  ሰፊ እንዲሆን ያደርገዋል። በመሆኑም አሁን የተገኘውን ከፍተኛ  የሰብል 
ምርት ተገቢው ጥንቃቄ በተሞላበትና  በዘመናዊ  ቴክኖሎጂ በመታገዝ ከብክነት ማዳን ይገባል። 

 በሀገራችን በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጉድለት ምክንያት በየዓመቱ ከሚመረተው አጠቃላይ የምርት መጠን 
70 ሚሊዮን ኩንታል ይባክናል። በየዓመቱ ከሚገኘው አጠቃላይ  ሰብል  መካከልም ከአሰባሰብ ጀምሮ ምርቱ 
ጥቅም ላይ እስከሚውል ድረስ  25 በመቶ ምርት ጥቅም ላይ ሳይውል ይቀራል። 

ይሄንን የምርት ብክነት  ለመቀነስ  አርሶ አደሩ በአንድነት ወይም  በኅብረት ሥራ  ማህበራት አማካይነት 
ብክነትን  ለመቀነስ  የሚያግዙ  ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን  እንዲጠቀሙ ማበረታታት  ያስፈልጋል። በሃገሪቱ 
ባለፉት አራት ዓመታት የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የምርት ብክነት መጠንን ከነበረበት 35 በመቶ 
ወደ 25 በመቶ ማውረድ ተችሏል። ይህም ሆኖ አሁንም በየዓመቱ 70 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ጥቅም ላይ 
ሳይውል ይባክናል። 

በሀገሪቷ በአብዛኛው ሰብል ከመሰብሰብ ጀምሮ ምርትን ለገበያ እስከ ማቅረብ ወይም ጥቅም ላይ 
እስከማዋል ድረስ የሚከናወነው በተለምዶ  በበሬና በሰው ጉልበት  ነው። ይህም መሆኑ ምርቱ ለብክነት 
ይዳረጋል። በሰብል መሰብሰብ ወቅት የሚፈጠርን ብክነት በመቀነስ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን  ዘመናዊ 
ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀምበትን መንገዶች ማመቻቸት፣ የአርሶ አደሩን ንቃተ ህሊና የሚያሳድጉ ስልጠናዎችን 
መስጠት ያስፈልጋል። 

 ከግብርና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው  የብክነት መጠኑን እስከ 15 በመቶ ለመቀነስ 
የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ  ይገኛል። አሁን ላይ ከምርት አሰባሰብ እስከ ማስቀመጥ የሚከሰተውን ብክነት 
ለማስቀረት ዘመናዊና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን  አርሶ አደሩ ተግባራዊ እንዲያደርግ  በማድረግ ላይ ይገኛል።  
በዘንድሮው የሰብል መሰብሰቢያ ወቅት አርሶ አደሩ ኮምባይነርን በመጠቀም ምርቱን እንዲሰበስብና ብክነቱን 
እንዲቀነስ  በተለይ በአርሲና በባሌ አካባቢ ያለውን ቴክኖሎጂ የመጠቀም ልምድ ወደ ሌሎች ክልሎች በስፋት 
እንዲመጣ እየተሠራ  ያለውን ሥራ አጠናክሮ መቀጠል ይገባል። 

አርሶ አደሩ በማህበር ተደራጅቶ የሰብል መሰብሰቢያ መሳሪያ እንዲገዛ የብድር አገልግሎት እንዲመቻችለትና 
ባለሀብቱም በኪራይ መሳሪያውን የሚያቀርብበት ሁኔታ በቂ ባይሆንም እየተሠራበት ይገኛል።  ሌላው  
ከሚባክነው ምርት 25 በመቶ የሚሆነውን የሚይዘው  እህል በጎተራ በማስቀመጥ  ሲሆን  አንዳንድ የሰብል 
አይነቶች  ለረጅም ጊዜ በጎተራ ሲቀመጡ በተባይ ለብልሽት ይጋለጣሉ።  

ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አርሶ አደሩ ምርቱን በአቅራቢያው ለገበያ የሚያቀርብበት የግብይት 
ቦታ  ማመቻት እና ከኅብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች ጋር  የገበያ ትስስር እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል።  
የምርት ብክነት  መጠንን   መቀነስ የሚቻለው   አርሶ አደሩ አካባቢ ያሉትን ችግሮች በመለየት የተቀናጀ  
መፍትሄ በመስጠት እንደመሆኑ ምርቱን ከብክነት ለማዳን አርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን  ጠንክሮ 
መስራት ይገባል!

ግርማ መንግሥቴ 

አሁን አሁን ከተማችን፣ በተለይ አዲስ አበባ 
ባልተጠበቀ ፍጥነት በኤሌክትሪክ በሚሰሩ መኪኖች 
እየተሞላች ትገኛለች። በአይነታቸውም ሆነ በቁጥራቸው፤ 
እንዲሁም በ”እንከን የለሽ” ሞዴላቸው እየበዙ የመጡት 
እነዚህ ተሽከርካሪዎች በትራንስፖርቱ ዘርፍ ለማህበረሰቡ 
ያመሰጡት ኢኮኖሚያዊም ሆነ አገልግሎታዊ ፋይዳ 
ገና በውል ባይታወቅም መሬት ላይ ያለው እውነታ 
እንደሚያሳየው ከሆነ ግን ተሽከርካሪዎቹ በየእለቱ 
እየጨመሩ በመሄድ ላይ ናቸው።

የመኪኖቹ የተመራጭነት ምንጭ:-
መኪኖቹ የአየር ብክለትን የማያስከትሉ መሆናቸው፤ 

የተፈጥሮ አካባቢን ከመጠበቅ አንጻር ሀገራችን 
የፈረመችውን ስምምነት ለማክበር ማስቻላቸው፤ በነዳጅ 
ከሚሠሩ መኪኖች ይልቅ በተሻለ ዋጋ መገኘታቸው፤ 
ከመቆሚያ ስፍራ አጠቃቀም፣ ፍጥነት ወዘተ አኳያ መሆኑ 
እየተነገረ ይገኛል።

ከዚህ አንፃር ይመስላል የኢትዮጵያ መንግሥት 
በነዳጅ የሚሽከረከሩ መኪኖች ታግደው በኤሌክትሪክ 
የሚሰሩቱ ብቻ እንዲገቡ የወሰነው (የፈቀደው)። 
መወሰን ብቻ አይደለም፤ በ2030 500ሺህ በኤሌክትሪክ 
የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት 
ግብ አስቀምጧል። ይህ ደግሞ በባለሙያዎች ሳይቀር 
እያስመሰገነው ይገኛል።

ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የምታወጣው 
ለነዳጅ ግዢ መሆኑን ያነሱት የምጣኔ ሀብት ምሁሩ፤ ዶ/ር 
ቆስጠንጢኖስ በርኼ ጉዳዩን አስመልክተው ከአዲስ ዘመን 
ጋር አድርገውት በነበረው ቆይታቸው “በኤሌክትሪክ 
የሚሰሩ መኪኖች በተለይ ነዳጅ አምራች ላልሆኑ ሀገራት 
ለነዳጅ የሚያወጡትን ወጪ በከፍተኛ መጠን በመቀነስ 
ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ” እንዳላቸው ሲገልፁ ።

“በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ 
ኃይል የማመንጨት አቅም ላለው ሀገር፣ በኤሌክትሪክ 
የሚሠሩ መኪኖችን መጠቀሙ የትራንስፖርት ዘርፉን 
በራስ አቅም የማንቀሳቀስ መልካም ጅምር” መሆኑን 
ተናግረዋል።

ከዚህ አኳያ፣ ዝቅ ብለን የምናነሳቸው፣ እነ 
አብራክ እየሰሩት ያለው ፖሊሲ ተኮር ተግባር ከገበያ 
ትርፍና የቢዝነስ እንቅስቃሴ ባሻገር ከላይ ለተጠቀሱት 
መሰረታዊ ጉዳዮች ሁሉ የበኩላቸውን እያደረጉት ነውና 
ሊያስመሰግናቸው ይገባል ማለት ነው።

ዛሬ፣ ዛሬ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን 
በማስመጣት ገበያ ላይ የሚያውሉና ሌሎች የተለያዩ 
የቢዝነስ ተቋማትን የሚመሩ አካላት የመንግስትን ርምጃ 
ተከትሎ ሀገርን አንድ እርምጃ ወደ ፊት በሚያራምድ 
ሁኔታ ኢኮኖሚውን መደጎም ላይ እየሰሩ መሆናቸው 
እየተስተዋለ ነው። 

ይህ በጣም ጥሩ ጅምር ነው። እንዲህ አይነቱ 
አሰራር እየተጠናከረ ከሄደ ተቋማቱ በህብረተሰቡ 
ከመወደዳቸው፣ መታቀፋቸውም ባለፈ ይከበራሉና 
“የውጪ ባለ ሀብቶች በገቡ” የሚለውን፣ የአንዳንዶች 
የብሶት አስተያየት የሚያስቀር ይሆናል። 

“ያብራክ ብድርና ቁጠባ ሕብረት ስራ ማኅበር” 
በትራንስፖርት ዘርፍ ስራ ላይ ለተሰማሩ አሽከርካሪዎች፣ 
የመኪና ረዳቶች፣ እንዲሁም በተለያዩ የመንግሥት 
ተቋማት ለሚሰሩ ሰራተኞችና በቂ ቁጠባ ላጠናቀቁ ሰዎች 
እያንዳንዳቸው 2 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የኤሌክትሪክ 
መኪኖችንና አውቶሞቢሎችን በአነስተኛ ወለድ 
ለባለዕድለኞች ቁልፎቻቸውን “እነሆ” ብሏል። 

ማህበሩ ለ3ተኛ ጊዜ 24 (በ2ተኛው ዙር 54) 
የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ለባለዕድለኞች (ለቁጠባ 
ሻምፒዮኖች) ባስረከበበት ወቅት (ሕዳር 8 ቀን 2017 
ዓ.ም መስቀል አደባባይ) እንደ ተነገረው  መኪኖቹን ወደ 
ሀገር ውስጥ ያስገባው “ጎሸር ትሬዲንግ” ሲሆን፤ “ዘመን 
ኢንሹራንስ” ደግሞ የኢንሹራንስ ድርሻውን ይዟል። 
እነዚህ እንደ አንድም ሶስትም ሆነው የሰሩና እየሰሩ 
ያሉ ድርጅቶች ከመንግስት ፖሊሲ አኳያ ብቻ ሳይሆን፤ 
መኪኖቹ ከሚያበረክቷቸው ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ 
አበርክቶዎች ባለፈም ለፈጠሩት ወደ ፊትም ለሚፈጥሩት 
ሰፊ የስራ እድል  ከወዲሁ ሊመሰገኑ ይገባል።

እነዚህ አንድም ሶስትም የሆኑ የቢዝነስ ተቋማት 
በሚቀጥለው ዙር (በቅርቡ ነው የተባለው) ተጨማሪ 35 
የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት 
በተመሳሳይ መንገድ ለተጠቃሚዎች እንደሚያስተላልፉ 

ይፋ ያደረጉ ሲሆን፤ ሌሎች ተቋማትም ይህንኑ መንገድ 
እንደሚከተሉ አንዳንድ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ።

የቱሪዝሙን ሴክተር ለማልማትና በአስደናቂ ሁኔታ 
ከለሙት የቱሪዝም መዳረሻዎች አኳያ ‹‹ለቱሪዝም 
ታክሲ የሚያገለግሉ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ለማስገባት 
የመንግሥትን ምላሽ እየጠበቅን ነው›› በማለት ለሪፖርተር 
ጋዜጣ ድምፃቸውን የሰጡት የቱኤምቲ ኃላፊነቱ የተወሰነ 
አክሲዮን ማኅበር መሥራች አባልና የማርኬቲንግ ኃላፊ 
አቶ ወንደሰን ለገሰ፤ በአሁኑ 3ሺህ ተሽከርካሪዎች ወደ 
ሀገር ውስጥ አስመጥተን አሁን ለተመዘገቡት የማኅበሩ 
አባላት (በስሩ በገንዘብ ሚኒስቴርና ቱሪዝም ሚኒስቴር 
እውቅና ያላቸው 55 ማህበራት አሉ) የምናስረክብ 
ይሆናል፡፡

 አገልግሎቱ በእነዚህ ማኅበራት ብቻ ይቆማል ማለት 
አይደለም፡፡ በቀጣይ ክፍተቶችን ተመልክቶ ባልተዳረሱ 
የቱሪስት መዳረሻዎች፤ በተለይም በሀገር ውስጥ ቱሪዝም 
ዙሪያ ለመሥራት ዕቅድ አለን፡፡ ይህም በሀገር ውስጥ 
ቱሪዝም የተለያዩ ተቋማትንና ተማሪዎችን ጨምሮ 
በቱሪዝም መዳረሻዎች ለማንቀሳቀስ ሃሳብ አለን፡፡  

በዚህም መሠረት 1.2 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ 
ጎብኚዎችን ለማጓጓዝ አቅደናል፡፡ የኤሌክትሪክ 
ተሽከርካሪዎቹ ከ25 እስከ 60 ተሳፋሪዎች የመያዝ 
አቅም አላቸው፡፡ ለራይድ አገልግሎት የሚሰጡ 
ተሽከርካሪዎችንም በማስመጣት ለግለሰቦች በሽያጭ 
መልክ እያቀረብን እንገኛለን፡፡ በቅርቡም የኤሌክትሪክ 
ተሽከርካሪዎችን በሀገር ውስጥ ገጣጥመን ለማቅረብ 
ሒደቱን በማጠናቀቅ ላይ ነን፡፡ በማለት እቅዳቸውን 
ይፋ አድርገዋል። ዘርፉ ከዚህ የበለጠ ይስፋፋ ዘንድም 
የሚመለከታቸውን ሁሉ አሳስበዋል።

እነዚህ እዚህ የጠቀስናቸው ብቻ ሲሆኑ፤ ሌሎች 
በርካቶችም ተመሳሳይ ተግባራትን እያከናወኑ 
ስለመሆናቸው መጠራጠር አይቻልም። ይህ የመንግሥት 
አቋምም ሆነ ወቅቱ ያስገደደው ሁኔታ (የአየር ንብረት 
ለውጥ መከሰትና ሌሎችም) በተወሰኑ ሰዎች ወይም 
የቢዝነስ ተቋማት ብቻ የተደገፈ አይደለም። 

በተለያዩ ሀገርና አህጉር አቀፍ ተቋማት ጭምር ወደ 
ተግባር የተገባበት፤ ለዚህም የአፍሪካ ሕብረትን ጨምሮ 
ሌሎችም ከእንግዲህ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን 
ወደ ሀገር ቤት ላለማስገባት ደንብና መመሪያን ያዘጋጀበት፣ 
ግዥንም በተመለከተ የእነዚሁ ተሽከርካሪዎች ግዥ 
የሚፈፀምበት ሁኔታ ተፈጥሯልና ኢትዮጵያ “ብቸኛዋ 
የነዳጅ መኪና የከለከለች ሀገር” ከሚለው የተነሳ የዓለም 
ሚዲያዎች የአንድ ሰሞን ውርጅብኝ ነፃ ስለመሆኗ ጥሩ 
ማሳያ ነው ማለት ይቻላል።  

ባጠቃላይ፣ ሂደቱን እያደነቅን፣ ማንኛውም ነገር 
ሄዶ ሄዶ ሰው ተኮር መሆን አለበትና ይህ የኤሌክትሪክ 
መኪኖች በቁጥርም ሆነ በአይነት እየጨመረ መምጣት 
“ለትራንስፖርት ተገልጋዩ ሕብረተሰብ ምን ይዞለት መጣ?” 
የሚለው ቀላል፤ ግን ደግሞ እጅግ አስፈላጊና ተገቢውን 
መልስ የሚሻ ጥያቄ በማንኛውም የተሽከርካሪዎቹ ባለ 
ድርሻ አካላት አእምሮ ውስጥ ተደጋግሞ ሊመጣና ሰው 
ተኮር በሆነ መልኩ (የሚቀንስ የትራንስፖርት ታሪፍም 
ካለ) ሊስተናገድ ይገባል እንላለን። 

እንደ ኢትዮጵያ ላለ ከፍተኛ 
የኤሌክትሪክ  ኃይል የማመንጨት 
አቅም ላለው ሀገር፣ በኤሌክትሪክ 
የሚሠሩ መኪኖችን መጠቀሙ 

የትራንስፖርት ዘርፉን በራስ አቅም 
የማንቀሳቀስ መልካም ጅምር” 

መሆኑን ተናግረዋል
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ነፃ ሃሳብ
ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን 
የሚሰጡበት ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች 

የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም። 

ፖለቲካ እና ወቅታዊ

ልዑል ከካምቦሎጆ

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራሮችና 
የስራ አስፈፃሚ አባላት የስልጣን ዘመን ሊጠናቀቅ 
አንድ ወር ብቻ ቀርቶታል፤ ፕሬዚዳንቷ ኮማንደር 

ደራርቱ ቱሉ በህጉ መሰረት ለሶስተኛ ጊዜ መወዳደር 
አትችልም፤ የስራ አስፈፃሚ አባላትም የአራት አመት 
ስልጣናቸው ታህሳስ መጀመሪያ ላይ ያበቃል ተብሎ 
ይጠበቃል። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ በመጪው ታህሳስ በስካይ ላይት 
ሆቴል ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። የሚካሄደው ጠቅላላ 
ጉባኤና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከወዲሁ ትኩረት ስቧል።

የአትሌቲክሱን ህመም ተረድቶ ችግሩን በእውቀትና 
በስርዓት ሊቀርፍ የሚችል መሪና ስራ አስፈፃሚ ማን 
ሊሆን ይችላል? የሚለውም ጉዳይ አጓጊ ነው። ከወዲሁ 
እየታዩ የሚገኙ ውዝግቦችም አሳሳቢ ናቸው። ፌዴሬሽኑ  
ከሳምንት በፊት በዝግ ባደረገው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ 
ላይ ከምርጫ ህግና ደንብ ጋር የተነሱ ጉዳዮች ጥያቄ 
ከመጫራቸው በተጨማሪ የሌላ ውዝግብ ምክንያት 
እንዳይሆኑ የስፖርት ቤተሰቡ ዘንድ ስጋት አሳድሯል። 

በዋናነት ፌዴሬሽኑ በፅህፈት ቤት ኃላፊው ስም 
ተፈርሞ ለአስራ ሁለት ክልሎችና ለሁለት ከተሞች 
አስተዳደር ፌዴሬሽኖች በላከው ሦስት ገፅ ደብዳቤ ላይ  
ከፍተኛ ውዝግብን የሚፈጥሩ፣ የሀገሪቱን ስፖርቶች 
በበላይነት የሚመራው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር 
አሻሽሎ ካወጣው መመሪያ ጋር የሚጋጭ መስፈርት 
አውጥቷል የሚሉ ቅሬታዎች ተሰምተዋል። 

“ማንኛውም የፕሬዚዳንትና የስራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴ አባል ሆኖ በዕጩነት የሚቀርብ የሚከተሉትን 
መስፈርቶችና መመዘኛዎች ማሟላት ይኖርበታል” 
በሚለው ርዕስ ስር ንዑስ አንቀፅ “በ”ላይ “ትውልደ 
ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው በፕሬዚዳንትነት፣በተቀዳሚ 
ምክትል ፕሬዚዳንትነት፣ በምክትል ፕሬዚዳንትነትና 
በአቃቢ ነዋናይነት(በገንዘብ ያዥነት)ሊመረጥ አይችልም 
በሚል የተላለፈው መመሪያ የትውልደ ኢትዮጵያውያንን 
መብት የሚጋፋ የምርጫ መስፈርት በመሆኑ ሌላ 
ውዝግብ እንዳይፈጥርም ተሠግቷል። 

“የስራ ዘመኑን የጨረሰ ስራ አስፈፃሚ በምርጫው 
መወዳደር አይችልም” የሚለው መመሪያም ሀገርን 
እንዳናገለግል የሚያደርግ ህገ-መንግሥታዊ መብትንም 
የሚጋፋ ነው በማለት ብዙዎች ተቃውመውታል። ሀገር 
አቀፍ የስፖርት ማህበራት ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ 
ተሻሽሎ ከወጣው መመሪያ ቁጥር 907/2014 ጋር 
ተመሳክሮ የወጣ ነው? የሚል ቁልፍ ጥያቄ እንዲመዘዝም 
አድርጓል። 

ከላይ በተጠቀሠው መሠረት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
አሻሽሎ ባወጣው መመሪያ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን 
በተመለከተ አንቀፅ 46 ንዑስ አንቀፅ 2 ላይ ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን ከፕሬዚዳንትነትና ከምክትል 
ፕሬዚዳንትነት ውጪ በሌሎች የመመረጥና ሀገራቸውን 
የማገልገል መብት እንዳላቸው በግልፅ እያስቀመጠ 
ፌዴሬሽኑ እነማንን ከምርጫው ውጪ ለማድረግ 
አስቦ ይሄንን መስፈርትና መመዘኛዎችን ያወጣው? 
ለምንስ በህገ-መንግሥቱና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
ተሻሽሎ በወጣው መመሪያ የተሠጣቸውን ሀገራቸውን 
በሙያቸውና በዕውቀታቸው የማገልገል መብት ለመንፈግ 
ፈለገ? የሚል  ጥያቄ እንዲነሳበት እያደረገው ነው።

በሌላ በኩል ፌዴሬሽኑ በላከው ደብዳቤ ገፅ 2 
በሦስተኛው አንቀፅ “ለመመረጥ የማያበቁ ሁኔታዎች” 
በሚል ንዑስ ርዕስ በተራ ቁጥር 4 ላይ “በኢትዮጵያ 
አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በፕሬዚዳንትነትና በስራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴነት አገልግሎ የስራ ዘመኑን ያጠናቀቀ” አይመረጥም 
የሚለው አንቀፅ በተመሳሳይ ተቃውሞ እየገጠመው ነው። 

የፌዴሬሽኑ የማህበራት ማደራጃም ሆነ ተሻሽሎ 
የወጣው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መመሪያ ቁጥር 
907/2014 ላይ አንድ ሰው ሁለት የስልጣን ዘመን(ተርም)
ብቻ ማገልገል እንደሚችል በግልፅ እየደነገገ፣ አንድ ተርም 
ያገለገሉትን ከውድድር ውጪ የሚያደርግ ከሚኒስቴር 
መስሪያ ቤቱ መመሪያ ጋር የሚጋጭ መስፈርት ማውጣቱ 
ብዙዎች ጣታቸውን ወደ ፌዴሬሽኑ እንዲቀስሩ 
ከማድረጉም በላይ  ለማንሳት እንደተሞከረው ይሄንን 

አትሌቲክሱን ፈር የማስያዣ ጊዜው አሁን ነው 

የምርጫና የዕጩ መምረጫ መስፈርት የላከው 
እንደ ስራ አስፈፃሚ በጋራ መክሮበት ነው? 

ሀገር አቀፍ የስፖርት ማህበራት ስለሚቋቋሙበት 
ሁኔታ ተሻሽሎ ከወጣው መመሪያ ቁጥር 907/2014 
ጋር ተመሳክሮ የወጣ ነው? የሚል ምክንያታዊ ጥያቄን 
ደጋግመው እንዲያነሱ እያስገደደ ነው። አትሌቲክሱን 
ለመታደግ ከላይ የተነሱት ጥያቄዎች ከምርጫው በፊት 
መልክ መያዝ አለባቸው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 
ፌዴሬሽን እነዚህን ነቅሰን ያወጣናቸውንና ለውዝግብ 
የሚዳርጉ መስፈርቶችና መመዘኛዎች ላይ በፍጥነት 
እርምት በማድረግ ምርጫውና የምርጫው ሂደት 
ፍትሃዊና ከውዝግብ የፀዳ ሊያደርግ ይገባል።

በእግር ኳሱ ምርጫ ላይ ተደጋግሞ ይታይ 
የነበረውን  የምረጡኝ ዘመቻን ብዙ ጊዜ በርካታ ሰዎች  
በማይወዳደሩበት  አትሌቲክስ ለመከሰት  አትሌት ስለሺ 
ስህን ፣ አትሌት ገ/እግዚአብሄር   ገ/ማርያም ፣ አትሌት 
መሰረት ደፋር  ፣ አትሌት አሰፋ መዝገቡ፣ አቶ ጌታ 
ዘሩና አቶ ቢኒያም ምሩጽ  የረዳት  ኮሚሽነር  ደራርቱ 
ቱሉ የስልጣን በትርን ለመረከብና የኢትዮጵያ ኩራት 
የሆነውን አትሌቲክስን ለመምራት  ትልቅ  ፍጥጫ  ላይ 
መሆናቸው  ተሰምቷል። አንዳንድ መረጃዎች ቁጥራቸው 
ከዚህም ሊጨምር እንደሚችል ይገልጻሉ። የሚመረጠው 
ሰው ማንም ይሁን ማን ስፖርቱን የሚጠቅም ሰው 
መሆን አለበት። አትሌቲክሱን ወደ ትክክለኛው መንገድ 
የሚመራው ሰው የሚሻበት ወቅት ላይ ይገኛልና። 

ኢትዮጵያ የሚለው ታላቅ ስም ይበልጥ ጎልቶ 
የሚታይበትን፣ ባንዲራችን ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ 
የሚያደርገውን የአትሌቲክሱ ወንበር ላይ ይቀመጥ ይሆን? 
እነማንስ ይሄንን ውጤት ለማስጠበቅና ወደ ተሻለ ምዕራፍ 
ለማሸጋገር በስራ አስፈፃሚነት ይመጡ ይሆን? የዚህን 
መልስ ለማወቅ እስከ ታህሳስ 13 መጠበቅ ግድ ይላል።

የሚመረጠው ፕሬዚዳንትም ይሁን ስራ አስፈፃሚ 
አባላቶቹ ቀላል ስራ እንደማይጠብቃቸው አውቀው 
ኃላፊነት የሚረከቡና የሚወጡ መሆን አለባቸው። 
ፈተናቸው ቀላል አይሆንም። ብንታደልና ቢሳካልን 
ኖሮ አስፈላጊውን ፕሮግራም በመዘርጋት ከታዳጊነት 
ጊዜያቸው ጀምሮ ተሰጥኦ (Talent) ያላቸውን አትሌቶች 
በመመልመልና ከታች ጀምሮ ፕሮፋይላቸውን ተከታትሎ 
በማሳደግ ለዓለም አቀፉ ውድድር ማድረስ የስፖርት 
ማህበራት ወግ ነበር። ይህን ማድረግ አልተቻለም። 

ይባስ ብሎ የኢትዮጵያ ወጣቶች የስፖርት አካዳሚ 
ከፍተኛ ሀብት አፍስሶ ያሰለጠናቸውንና ለውጤት 
ያበቃቸውን አትሌቶች እንኳን ተቀብሎ በአግባቡ ወደ 
ቀጣዩ ምዕራፍ ማሸጋገር ዳገት ሆኖብናል። የሚመጣው 
አዲስ የአትሌቲክስ አመራር የመጀመሪያ የቤት ስራው 
መሆን ያለበትም ይህን ጉዳይ ፈር ማስያዝ ነው።

ይህም ካልሆነ እንኳን ምንም ሳናግዛቸው በግላቸው 
በየጫካውና በየተራራው ወጥተውና ወርደው የተሻለ 
ደረጃ ላይ የደረሱ አትሌቶችን ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ 
ይዘን ለመሄድ ግልፅ እና ሁሉንም አትሌቶች በእኩል 
ደረጃ የሚዳኝ ከሁሉም በላይ ደግሞ ወቅታዊ ብቃት 
ያላቸውን አትሌቶች ለይቶ ለማውጣት የሚያስችል ወጥና 
ቋሚ መስፈርት ማዘጋጀትና በቁርጠኝነት መተግበርን 
የግድ የሚያደርግ መሪ መሆን አለበት። ቀደም ሲል ይህ 
አልሆንልን ብሎ ወይም ትኩረት ሳንሰጠው ቀርተን 
በተድበሰበሰ መንገድ መጓዛችን ለተዘበራረቀ አካሄድ 
ዳርጎን አንዱን ስናነሳና ሌላውን ስንጥል ስፖርቱ ወደ 
ትርምስ እንዲገባ ማድረጉን መዘንጋት የለብንም።

አንዳንድ ጊዜ ባለን የስራ አጋጣሚ ከኢንተርኔት 
በሚወሰድ መረጃ ብቻ በአካል የማይታወቅ አትሌት 
የብሄራዊ ቡድን አባል ሆኖ ሲካተት እንመለከታለን። 
ይህ በፍፁም ሳይንሳዊ አይደለም።  ከዚህም በባሰ 
መንገድ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ዓለም አቀፍ ሚኒማ 
ማሟላት የሚያስችላትን ስርዓት አልዘረጋችም። በርካታ 
አትሌቶችን ተሸክማ ለሚኒማ ወደ ሌሎች የአውሮፓ 
ሀገሮች ትዞራለች። ኬንያ ይህን ማድረግ ችላለች። 
የተሻለ ወቅታዊ ብቃት ያላቸውን አትሌቶች መምረጥ 
የሚያስችላትን ውድድር በሀገር ውስጥ ታካሂዳለች። እኛ 
ግን ከዚህ ሁኔታ ለመውጣት ፍላጎት እንኳን ሳይኖረን 
ቆይተናልና አዲሱ አመራር ይህንንም ጉዳይ ኮስተር ብሎ 
ሊመለከተው ይገባል።

በፍፁም ከሳይንስ ጋር የማይተዋወቅና ዘመኑን 
የማይመጥን የአሰለጣጠን ዘዴን መከተላችን ሌላው 
ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። ለዚህ ማሳያው ደግሞ 
አትሌቶቻችን በታላቁ የኦሊምፒክ መድረክ ፓሪስ ላይ 
ያሳዩት የአሯሯጥ ቴክኒክና ታክቲክ እንዲሁም የብቃት 
ደረጃ ነው። አሁንም አሰለጣጠናችን ሰዓት ይዞ ብቻ 
ደርሰህ ተመለስ አይነት ብቻ ሆኖ እንዳይቀጥል ዘመኑን 
የዋጀ ስርዓት የሚዘረጋ መሪ ያስፈልገዋልና ይታሰብበት። 
ወቅቱን የሚመጥንና ወደ ሳይንሱ የሚያስጠጋን ስር-ነቀል 
ለውጥ/Transformation/ ያስፈልገናል።

የቶኪዮው የዓለም  አትሌቲክስ ቻምፒዮና ሊካሄድ  

ወራቶች በቀሩበት በአሁኑ ወቅት የሚመረጠው 
ፕሬዚዳንት  ስፖርቱን የማረጋጋት፣ የአትሌቶችን ስነ-
ልቦና የሚደግፍ ስራ መስራት ፣   ብሄራዊ ቡድኑን ዳግም 
መመስረትና  የማናጀሮችን እጅ መመለስ፣ ከምንም በላይ 
በየትኛውም አቅጣጫ የማይጎተት ለአንድ አላማ የቆመ 
የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውህደት በመፍጠር አትሌቲክሱን 
ከዘርና ከሃይማኖት ልዩነት ማጽዳት የሚጠበቅበትም  
ይሆናል።

ባለፉት አራት አመታት ፌዴሬሽኑን የመራችው ረዳት 
ኮሚሽነር ደራርቱ  ያሸነፈችውን ምርጫ  ጨምሮ ወደ 
ኋላ  የተካሄዱት ምርጫዎች ውድድር  ያልነበረባቸውና  
ከጀርባ ባሉ አካሄዶች የሚጠናቀቁ ምርጫዎች እንደነበሩ 
ይታወቃል። የዘንድሮ ግን የምረጡኝ ግብግቦች 
የሚታዩበት ከመጋረጃ ጀርባ ምክክሮች የሚኖሩባቸው 
ይሆናሉ የሚል ስጋት አለ። የፖለቲካ አመራሮች፣  
ባለሀብቶች ፣ ታዋቂ ሰዎች ተጽዕኖ ፈጠሪዎች በቀጥታም 
ይሁን በተዘዋዋሪ እጃቸውን የሚያስገቡበት እንዳይሆን 
መጠንቀቅ ተገቢ ነው። 

በፓሪስ  ኦሊምፒክ  የተገኘውን ደካማ ውጤት 
ተከትሎ እንደ  ዋና ችግር ከታዩት ምክንያቶች መሃል ዋናው  
የብሄራዊ  ቡድን መፍረስ ሲሆን፤ ይህን የማስተካከልና 
ቡድኑን ዳግም የመመለስ  የማናጀሮች አሰልጣኞችና 
የአትሌቶች  ባሎች  ከፍተኛ ጫና የሚወገድበት ሁኔታን 
የመፍጠርና አትሌቲክሱን የማዳን ትልቅ ኃይል የሚይዝ 
ፕሬዚዳንትና ስራ አስፈጻሚ የሚመረጥበት እንዲሆን 
የመምረጫ ካርዱን የያዙ ተወካዮች ትልቅ ሀገራዊ  
ኃላፊነት እንደሚሆን የብዙዎችም እምነት ሆኗል።

አትሌቲክሱን የሚመሩ ሰዎችን በተመለከተ 
ስህተቱ የሚፈፀመው ምርጫው ላይ አይደለም። ችግሩ 
የሚጀምረው ስፖርቱን እንዲመሩ ከክልሎች፣ ከተማ 
አስተዳደሮች ወዘተ ተወክለው ከሚመጡ ሰዎች ነው 
የሚጀምረው። ይህን ባለፉት በርካታ ዓመታት ምርጫዎች 
ላይ ታዝበናል። ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ስፖርቱን 
በፕሬዚዳንትነት ወይም በስራ አስፈፃሚ አባልነት 
እንዲያገለግሉ ወደ ምርጫ የሚልኳቸው አብዛኞቹ ሰዎች 
ማለት ይቻላል ከአትሌቲክሱ ጋር ምንም ግንኙነትና 
እውቀት የሌላቸው ናቸው። ብዙዎቹ ወይም የፖለቲካ 
ሹመኞች ወይም ቀደም ሲል ስፖርቱ ምን እንደሚፈልግ 
አቅሙ የሌላቸው ናቸው። ይህ እንደ አይናችን ለምናየው 
አትሌቲክስ ትልቅ ጉዳት ነው። ስፖርቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
በተለያዩ ውዝግቦች የሚናጠውም አንዱ ምክንያት ይህ 
ነው። 

ስፖርቱን በመሪነት ለማገልገል ተወክለው ወደ 
ምርጫ የሚመጡ ሰዎች የግዴታ ስፖርተኛ ወይም 
ከዚህ ቀደም በስፖርት ያለፉ ይሁኑ ማለት አይደለም። 
ቢያንስ ስፖርቱ ምን ይፈልጋል፣ አሁን የተሳሳተው ነገር 
ወይም የስፖርቱ ችግር ምንድነው? የሚለውን ጉዳይ 
አውቀውና ተረድተው የማስተካከል አቅም እንዲሁም 
የመምራት ችሎታ ያላቸው ሊሆኑ ይገባል። ክልሎችና 
ከተማ አስተዳደሮች የሚልኳቸው ተወካዮች እንዲህ 
አይነት ሰዎች መሆናቸውን የማረጋገጥ ትልቅ ኃላፊነት 
እንዳለባቸው ሊያውቁ ይገባል። 

ስፖርቱን ለመምራት ተወክለው የሚመጡ ሰዎች 
ጋር ብቻ ግን አይደለም ችግር ያለው። በምርጫ ወቅት 
ድምፅ እንዲሰጡ ከክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮችና 
የተለያዩ ስፖርት ተቋማት የሚወከሉ ግለሰቦች ትልቅ 
ኃላፊነት አለባቸው። ድምፅ የሚሰጡት ሰው ስፖርቱን 
ለማገልገል ተገቢ መሆኑን የማረጋገጥ አደራ እንዳለባቸው 
ማስታወስ ተገቢ ነው። ምርጫዎች ላይ ድምፆች 
እንደሚገዙና እንደሚሸጡ ለስፖርት ቤተሰቡ የተሸሸገ 
ጉዳይ አለመሆኑን ማደባበስ አያስፈልግም።

 ስለዚህ ድምፅ ለመስጠት ተወክለው የሚመጡ 
ሰዎች በተቻለ መጠን በዚህ አይነት ቅሌት የሚታሙ 
አለመሆናቸውን ወካዮቻቸው ሊያጤኑ ይገባል። ለክልል 
ፌዴሬሽኖች ስልክ እየተደወለ ‹‹እከሌን እንዳትልኩ፣  
እነ እከሌን ላኩ፣ እከሌ እኛ በህይወት እያለን መግባት 
የለበትም›› የሚሉ ለአትሌቲክሱ የማይበጁ ሽኩቻዎች 
እየተሰሙ መሆኑ ብዙዎችን በምርጫው ገና በጠዋቱ 
ተስፋ እንዳያስቆርጥ መታረም አለበት፡፡

ኢትዮጵያ የሚለው ታላቅ 
ስም ይበልጥ ጎልቶ 
የሚታይበትን፣ ባንዲራችን 
ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ 
የሚያደርገውን የአትሌቲክሱ 
ወንበር ላይ ይቀመጥ 
ይሆን? እነማንስ ይሄንን 
ውጤት ለማስጠበቅና ወደ 
ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር 
በስራ አስፈፃሚነት ይመጡ 
ይሆን? የዚህን መልስ 
ለማወቅ እስከ ታህሳስ 
13 መጠበቅ ግድ ይላል
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ግብርና   

ማህሌት አብዱል 

ኢትዮጵያ የሌማት ቱሩፋት መርሃ-ግብር ከጀመረች 
ወዲህ በተለይ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ከፍተኛ እምርታ 
ማስመዝገብ ችላለች፡፡ እያንዳንዱ ክልል መርሃ-ግብሩን 
በመተግበርና በማስፋት  ዜጎች በተመጣጣኝ ዋጋ ዶሮም 
ሆነ እንቁላል እንዲያገኙ የማድረጉ ጥረትም ስኬታማ 
የሚባል እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ያምናሉ፡፡ ምርቱ 
በመስፋቱ  ምክንያት በሃገሪቱ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 
በተለይ የእንቁላል ዋጋ በእጅጉ ቀንሶ እንደነበር የቅርብ 
ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ የዋጋ መቀነሱ በልማቱ ላይ አሉታዊ 
ተጽእኖ እንዳያሳርፍ ተሰግቶም ነበር፡፡ 

ይሁንና ካለፈው ክረምት ወዲህ ካጋጠመው የመኖ 
ዋጋ መጨመር ጋር ተያይዞ የእንቁላል ዋጋ ጨምሯል፡፡ 
ይህም አርቢዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ ከመሆኑም 
ባሻገር የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም እየተፈታተነው  
ይገኛል፡፡ 

ዝግጅት ክፍላችን ያነጋገራቸው ዶሮ አርቢዎች  
የመኖ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመሩ ምክንያት ለኪሰራ 
እየተዳረጉ  መሆኑን ያመለክታሉ፡፡ ላለፉት አራት ዓመታት 
በዶሮ እርባታ ስራ ሲተዳደር የቆየው  ወጣት ሰለሞን 
ጌታቸው እንደሚለው፤ የእንቁላል ዋጋ ለመጨመሩ 
የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የመኖ ዋጋ መናር ግን አብይ 
ጉዳይ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት እሱም ሆነ ሌሎች አምራቾች 
ጥቂት ጭማሬ አድርገው ቢሸጡም ካለው ወጪ አንፃር 
ተመጣጣኝ ገቢ እያገኙ አይደለም፡፡ 

የመኖ ዋጋ ንረት ከዚህ በላይ እየጨመረ ከሄደ  
በርካታ አርቢዎችን ከስራ ሊያስወጣ ይችላል የሚል 
ስጋት ያለው ወጣት ሰለሞን፤ በዚህ ምክንያት በሚፈጠር 
የዋጋ ጭማሪ ህብረተሰቡ እንቁላልም ሆነ የዶሮ ስጋ 
በቀላሉ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ላይኖር እንደሚችል 
አስገንዝቧል፡፡ እንደ ሃገርም በጥሩ ሁኔታ ላይ የነበረውን 
የዶሮ ልማት ስራ ወደ ኋላ እንዳይጎትተው መኖ ልማት 
ላይ መንግስትም ሆነ የግሉ ባለሃብት በስፋት ሊሰሩ 
እንደሚገባ አስገንዝቧል፡፡     

ወይዘሪት ማህሌት  ዮሐንስ በአለማ ካውዳይስ 
የእንስሳት መኖ ፋብሪካ የሽያጭ ባለሙያ ነች፡፡ እሷ 
እንደምትናገረው፤ ድርጅቱ ለዶሮ፣ ለወተት ላሞች፣ 
ለሚደልቡ በሬዎችና ለዓሳዎች  እንደ የእድሜያቸው፣ 
እንደሚሰጡት የምርት መጠን የተለያዩ ዓይነት 
መኖዎችን ያመርታል፡፡  ድርጅቱ ላለፉት 15 ዓመታት 
የሚያመርታቸውን መኖዎች በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች 
በሚገኙ ወኪሎቹ አማካኝነት ለተጠቃሚዎች በማድረስ 
ለዘርፉ እድገት የበኩሉን ሚና በመጫወት ላይ ነው፡፡ 

በተጓዳኝም በዘርፉ ለዓመታት የካበተ ልምድ ካለው 
የኔዘርላድ ኩባንያ ጋር በጥምረት እየሰራ መሆኑን ጠቅሳ፤ 
‹‹መኖ ስናመርት በሃገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የጥሬ እቃ 
ችግር ያጋጥመናል፤ ለአንድ እንቁላል ጣይ  ዶሮ ከ15 በላይ  
ጥሬ እቃ ያስፈልጋል፤ እነዚህን ግብዓቶች በሃገር ውስጥ 

አምራቾችን ያሰጋው  የዶሮ መኖና ግብአት ዋጋ መናር
እንደልብ ማግኘት ስለማይቻል በዚያው ልክ የማምረት 
አቅማችንን ይገድበዋል ›› ትላለች፡፡  

ሆኖም ከኔዘርላንዱ ኩባንያ ጋር በመተባበር የጥሬ 
እቃ እጥረቱ ምርት ላይ ጫና እንዳይፈጥር ጥረት 
እየተደረገ መሆኑን አመልክታለች፡፡ ግብዓት እንደልብ 
አለመገኘቱ መኖ በስፋት የማምረቱን ስራ ፈታኝ እንዲሆን 
ማድረጉን ገልጸው፣ ችግሩ የማምረቻ ወጪያቸውን ከፍ 
እንደሚያደርገው አስታውቃለች፡፡

‹‹በሃገር  ውስጥ ያለው የመኖ ግብአት ዋጋ ሲንር 
እኛ በምርታችን ላይ ዋጋ ለመጨመር እንገደዳለን፤ ያም 
ቢሆን በቻልነው አቅም ትንሽ ትርፍ አግኝተን አርቢዎችን 
ለማገልገል ነው የምናስበው›› በማለት ወይዘሪት ማህሌት 
ትናገራለች፡፡ 

እሷም በቅርቡ በመኖ አልሚዎች ላይ ቫት መጨመሩ  
ችግሩን ‘ከድጡ ወደ ማጡ’ አድርሶታል ባይ ነች፡፡  እንደ 
አጠቃላይ  መኖ በስፋት ለማቅረብም ሆነ የዶሮ ርባታው 
ዘላቂ እንዲሆን ከተፈለገ የግብዓት እቅርቦቱ መሻሻል 
አለበት ስትል አመልክታ፤ በተለይ መንግስት ዘርፉ 
ለህብረተሰቡ  ያለውን ጠቀሜታ በመገንዘብ የቫቱን ጉዳይ 
ዳግመኛ ሊፈትሽና አልሚዎችንም ሊደግፍ እንደሚገባ 
አስገንዝባለች፡፡  

በአሜን እንስሳት መኖ ማምረቻ  የምርት ጥራት 
ተቆጣጣሪ የሆኑት አቶ ድንቁ ወርቁ በበኩሉላቸው 
እንደሚናገሩት፤ ድርጅታቸው ከተመሰረተ ስድስት 
ዓመታት ብቻ ቢሆንም፣ ደረጃቸውን የጠበቁ የእንስሳት 
መኖዎችን በማምረት በ30 አከፋፋዮቹ አማካኝነት 
በመላው ሃገሪቱ ለሚገኙ አልሚዎች ተደራሽ ያደርጋል፡
፡ በተለይም በየጊዜው የሚስተዋለውን የግብዓት ችግር 
በመቋቋምና መኖን በስፋት በማምረት የዋጋ መረጋጋት 
እንዲሰፍን የበኩሉን ጥረት በማድረግ ላይ ነው፡፡   

‹‹ያም ቢሆን እንደማንኛውም መኖ አምራች 
ኢንዱስትሪ በሃገር ውስጥ ያለው የዋጋ አለመረጋጋት 
በስራችን ላይ ትልቅ ችግር እየፈጠረ ነው›› የሚሉት አቶ 
ድንቁ፤ ይህም በተለይም ጥሬ እቃ እንደልብ ካለማገኘትና 
ከዋጋ መናር የሚመነጭ መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ ‹‹በተለይ 
ካለፈው ሰኔ ወር ወዲህ ንግድ ሚኒስቴር  ቫት እንዲጨመር 
ማድረጉ ትልቅ ጫና ፈጥሮብናል፡፡ በዚህ ምክንያት እኛም 
መኖ ላይ ዋጋ ለመጨመር ተገደናል›› ይላል፡፡ ይህንን 
ተከትሎም  በሃገሪቱ ዶሮ አርቢዎችም የእንቁላል ዋጋ 
ላይ በመጨመራቸው የስራ መቀዛቀዝ እንደሚስተዋል 
አመልክተዋል፡፡

ከስድስት ወራት በፊት የእንቁላል ዋጋ ሰባትና 
ስምንት ብር ወርዶ  እንደነበር አቶ ድንቁም አስታውሰው፤ 
‹‹በዚያን ጊዜ ደግሞ መኖ ወደ አምስት ሺ  ብር ነበር፡፡ 
ቫቱ ከተጨመረ ወዲህ  እኛም ሆንና ሌሎች አምራቾች 
በመኖ  ዋጋ ላይ ለመጨመር ተገደናል›› ይላሉ፡፡ ይህ 
በሚሆንበት ጊዜ ዶሮ አርቢዎች ከገበያ የሚወጡትና 
ልማቱም የሚስተጓጎልበት ሁኔታ እንደሚፈጠርም 
ያስገነዝባል፡፡ ከሁሉም በላይ  ጭማሬው የሚያርፈው 

ተጠቃሚው ህብረተሰብ ላይ መሆኑን ጠቅሰው፣ ጉዳቱም 
የሚያመዝነው ህብረተሰቡ ላይ እንደሆነ ያስረዳሉ፡፡ 

‹‹በእርግጥ መንግስት ዘርፉን ለማሳደግ፤ እኛንም 
ሆነ ዶሮ አርቢዎችን ለመደገፍ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ 
ቢሆንም የቫቱን ጫና የሚረዳልን አላገኘንም›› በማለት 
ያመለክታሉ፡፡ ብዙዎቹ አርቢዎች  መኖ አምራቾች ሆነ 
ብለው ዋጋ ይጨምራሉ ብለው እንደሚገነዘቡ ጠቅሰው፣ 
ሆኖም  ግን መኖ አምራቹ ግድ ስለሆነበት ደንበኞቹን 
ላለማጣት  ሲል ብቻ  ያለምንም ትርፍ የሚሸጥበት ሁኔታ 
እንዳለም ይጠቁማሉ፡፡ በመሆኑም በተለይ ከግብዓት ጋር 
ተያይዞ በተለይ አኩሪ አተርና በቆሎን የመሳሰሉ ምርቶች 
በስፋት እንዲመረቱ ትኩረት አድርጎ መሰራት እንዳለበት 
አቶ ድንቁ ያስገነዝባሉ፡፡ 

ከውጭ የሚመጡ እንደቫይታሚን ያሉ ግብዓቶች ዋጋ 
በየቀኑ እየጨመረ መሆኑንም አንስተው፤ ይህንን ምርት 
በሃገር ውስጥ ለመተካት ጥረት መደረግ  እንዳለበትም 
ይናገራሉ፡፡ በሌላ በኩል መንግስት በሌማት ትሩፋቱም 
ሆነ በሌላ የልማት መስክ ዘርፉን ለማሳደግ እያደረገ ያለው 
ጥረት የሚበረታታ እንደሆነ አመልክተው፤ ይህ ጥረቱ 
ስኬታማ ሊሆን የሚችለው በዋናነት የመኖ አቅርቦቱ 
ሲሰፋና በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ ሲቻል እንደሆነ ነው 
የጠቆሙት፡፡ 

‹‹ድርጅታችን  እንቁላል ጣይ ዶሮዎችን፣ ቄብ 
ዶሮዎችን እያሳደገ ይሸጣል፤ የመኖ ማቀነባበሪያም 
አለን›› በማለት የተናገሩት ደግሞ ሱፐር ሮቫን በተባለ 
የዶሮና መኖ አምራች ድርጅት ውስጥ ከፍተኛ የሽያጭ 
ባለሙያ ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት ዶክተር ቢሊሱማ 
ሁሴን ናቸው፡፡  እንደእርሳቸው ገለፃ፤ ከተመሰረተ 
አምስት ዓመት የሆነውና ዋና ማዕከሉን በሃዋሳ ከተማ 
ያደረገው ድርጅታቸው የሚያመርታቸውን እንቁላል ጣይ 
ዶሮዎችንም  ሆነ መኖዎች ለገበያ ያቀርባል፡፡  ድርጅቱ 
በአሁኑ ወቅት 70 ሺ ዶሮ  እንዲሁም 40 ሺ ጫጩት 
መያዝ የሚችል  መጋዘን አለው፡፡ መኖ ደግሞ በሰዓት 
እስከ አምስት ወር ማምረት ይችላል፡፡ በአጠቃላይ ሃዋሳ 
ብቻ ለ98  ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ችሏል፡፡

‹‹መኖ ማምረት ከመጀመራችን በፊት መኖ ከገበያ 
እንገዛ ነበር፤ በየወቅቱ የመኖ ዋጋ የሚዋዥቅ በመሆኑ  
ምክንያት ስራችን ችግር ያጋጥመው ነበር›› ሲል 
ያስታውሳል፡፡ አሁን መኖ ራሳቸው  እያመረቱ የሚጠቀሙ 
ቢሆንም የአኩሪ አተርና በቆሎ ዋጋ ሲጨምር የማምረቻ 
ወጪያቸውን  እንደሚጨምር ጠቅሰው፣ ይህም ችግር 
በስፋት ለማምረት  እንቅፋት መሆኑ እንዳልቀረ ያስረዳሉ፡
፡  ‹‹ከሁሉም በላይ ደግሞ በመኖም ሆነ በእንቁላል ላይ 
ቫት በመጨመሩ ከፍተኛ ጫና አሳድሮብናል›› ሰሉ 
ያመለክታሉ፡፡ ልክ እንደ አቶ ድንቁ ሁሉ ጭማሬው ዞሮ 
ዞሮ በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳው ተጠቃሚውን በመሆኑ  
መንግስት አሰራሩን ሊፈትሽ እንደሚገባ ያስገነዝባሉ፡
፡ ‹‹ከመኖና ዶሮ ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ከምግብ 
ነክ ነገሮች ላይ ቫት መነሳት አለበት፡፡ በተለይ መንግስት 

የተመጣጠነ ምግብ ለሁሉም ዜጋ ተደራሽ  እንዲሆን 
እየሰራ ባለበት  በዚህ ወቅት መኖና እንቁላል ላይ ቫት 
መጨመሩ  በልማቱ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንደሚያሳደር 
ያላቸውን ስጋት እሳቸውም ጠቁመዋል፡፡ 

የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ በቅርቡ 
በወቅታዊ  የግብርና ጉዳዮች ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ 
በሰጡበት ወቅት፤ የዶሮ መኖን አስመልክቶ በቀረቡ 
ጥያቄዎች ላይ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተጠይቀው 
በሰጡት ምላሽ እንደተናገሩት፤ የሌማት ቱሩፋት ከተጀመረ  
ወዲህ የመኖ አቅርቦት  ችግርን ለመፍታት ትልቅ 
ትኩረት ተሰጥሮ እየተሰራ ነው፡፡ ለዚህም በመንግስት 
ግልፅ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን፤ የመኖ ማቀነባበሪያ 
ፋብሪካዎችን በየክልሉ ተደራሽ ማድረግ ይገባል የሚል 
እምነት ተይዞ እየተሰራ ነው፡፡ 

‹‹እንደተባለው የመኖ ዋጋ ውድ እንዲሆን ካደረጉ 
ምክንያቶች መካከል የግብዓት እጥረቱ አንዱ ቢሆንም 
በተለይ ከዚህ ቀደም ማቀነባበሪያዎች ከአምራቹ በርቀት 
የሚገኙ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት ወጪ 
በራሱ ዋጋው እንዲንር ያደርገው ነበር›› ሲሉ ዶክተር 
ግርማ ያስረዳሉ፡፡  በሌላ በኩል ግን አብዛኛዎቹ የመኖ 
ግብዓቶች ሃገር ውስጥ የሚመረቱ መሆናቸውን ጠቅሰው፣ 
ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ  
አነስተኛ እና መካከለኛ የመኖ  ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን 
ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ያመለክታሉ፡፡

መቀነባበሪያዎች በየክልሉ ተገንብተው በእያንዳንዱ  
አካባቢ መኖ ተደራሽ  ለማድረግ  እየተሰራ መሆኑን 
ጠቁመው፤  ‹‹ለምሳሌ የሲዳማ ክልል በጀት መድቦ 
እንዲገነባለት ጠይቋል›› ሲሉ ይጠቅሳሉ፡፡  በጀት ያላቸው 
ሌሎች ክልሎችና ኢንተርፕራይዞች ከኢንዱስትሪ 
ሚኒስቴር ጋር በመሆን  ወደ ማምረቱ ስራ እየገቡ 
መሆናውንም ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም በፕሮጀክቶች 
አማካኝነት ለዘርፉ ልማት ድጋፍ በማድረግ  የመኖ 
ፋብሪካዎቹን ወደ አርሶአደሩ የማቅረብና  በሃገር ውስጥ 
የማምረት አቅምን ለማሳደግ ርብርብ እየተደረገ መሆኑንም 
አስገንዝበዋል፡፡ ይህም አሁን የሚስተዋለውንና መኖን 
ለማጓጓዝ እየወጣ ያለውን  የትራንስፖርትና ሎጅስቲክ 
ወጪ ለመቀነስ እንደሚረዳ  ነው ያብራሩት፡፡  

‹‹ይህ እንዳለ ሆኖ ግን መኖ ላይ የተጣለው ቫት በእኛ  
በግብርና ሚኒስቴር እሳቤ ከጀመርነው ልማት አንፃር 
ቢታሰበብት እና ቢታይ በሚል ከንግድ ሚኒስቴርም 
ሆነ ከሌሎች አካላት ጋር ውይይት ጀምረናል›› የሚሉት 
ሚኒስትሩ፤ ምክንያቱም ደግሞ አንዱ የድጋፍ መገለጫ 
የማምረቻ ወጪ መቀነስ የሚቻልበትን ሁኔታ ማመቻቸት 
መሆኑን ያስረዳሉ፡፡  በዋናነት ግን በተለይ እጥረት 
ያለው የተቀነባበረ መኖ ላይ  መሆኑን ጠቅሰው፤ 
‹‹ማቀነባበሪያዎችን በማስፋት  ምርቱን ተደራሽ  
የማድረግ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን›› በማለት 
አስገንዝበዋል፡፡  



ልዩ የምርመራ ዘገባ
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የሪል እስቴት ዘርፉ ውጤታማነት ለማረጋገጥ - 
የሙስና መታገያ መንገዶችን ማበጀት

የሪል ስቴት ዘርፍ  ዘላቂ  ወይም ቋሚ  
የኢንቨስትመንት ዓይነት ነው።  ከፍተኛ መዋእለ ንዋይ 
የሚፈስበት፣ በርካታ የሰው ኃይል የሚጠይቅ እና  
የተለያዩ  አካላት የሚያሳተፉበት ነው። በኢትዮጵያ 
ያለው  የሪል ስቴት ዘርፍ እንደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ 
የኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬት፣ የብሮድካስት ባለስልጣን፣ 
የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር፣ ኮንስትራክሽን 
ባለስልጣን፣ ባንኮች ፣  የክልሎች እና የከተማ አስተዳደር 
የንግድ ቢሮዎች እንዲሁም የመሬት ልማትና አስተዳደር 
ቢሮዎች ፣ ደላሎች ፣ የገበያ ባለሙያዎች፣ አማካሪዎች፣ 
ባለሀብቶች  ወዘተ የመሳሰሉ በርካታ  ተዋናዮች  ያሉበት 
ነው።

ይሁን እንጂ  ዘርፉ ራሱን ችሎ  የሚመራው ተቋም 
ባለመኖሩ ምክንያት ፈርጀ ብዙ ለሆኑ ብልሹ አሰራሮች 
ተጋላጭ ሆኗል። ለአብነት ለዘርፉ ከሚውለው መሬት 
ጋር ተያይዞ በርካታ ቅሬታዎች ይነሳሉ። ቁጥራቸው ቀላል 
የማይባሉ ቤት ፈላጊ ግለሰቦች ሪል ስቴት አልሚዎች 
ነን በሚሉ አካላት ገንዘባቸውን እንደተዘረፉ ሲገልጹ 
ይሰማል።ሪልስቴት አልሚዎች አንድ ህንጻ ለመገንባት 
በዋናነት መሬት ያስፈልጋቸዋል።

 መሬት ደግሞ ግልጽነት የጎደለው እና ለብልሹ 
አሰራር የተጋለጠ ስለመሆኑ በርካቶች ይስማሙበታል። 
መሬት ውስን የሆነ ሀብት ሲሆን ይህን በአግባቡ 
መምራት፣ ማስተዳደር እና ተገቢው ቦታ ለተገቢው 
ልማት ማዋል ያስፈልጋል። ለእርሻ የሚሆን መሬት 
ቤት ለመሥራት ወይም የማዕድን እንቅስቃሴ ያለበትን 
አካባቢን ለሌላ ተግባር ማዋል መሬት አግባብነት ባለው 
መንገድ ለመጠቀም  ያለውን ሂደት  ይጎዳል።

የኢትዮጵያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የኮሚሽኑ የጽህፈት 
ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሻሜቦ እንዳሉት፤ መሬት የምግብ 
ዋስትናን በማረጋገጥ ድህነትን ለማጥፋትና ዘላቂ ልማትን 
ለማረጋገጥ መሰረት የሚጥል ሀብት ነው። በተጨማሪም 
የመሬት ጉዳይ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ 
የሚያስችል ነው። ታዲያ ይህ ሀብት የተፈጥሮ ስጦታ 
መጠኑም በተፈጥሮ የተወሰነ በመሆኑ የሰው ልጅ አምርቶ 
ሊያሳድገው የሚችለው ሀብት አይደለም። ስለሆነም 
በአግባቡ ማስተዳደር እና መጠቀም ተገቢ ነው። 

ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያ 
በመሬት ላይ ያለ ንብረት መብት እንዴት መደልደል 
እንዳለበት፤መሬትን የመጠቀም፣ የመቆጣጠር፣ 
የማስተላለፍ መብቶች እና የመሳሰሉትን ጉዳዮች 
ለመወሰን በተለያዩ ወቅቶች የከተማ እና የገጠር መሬት 
አዋጆችን እያወጣች ተግባራዊ ስታደርግ ቆይታለች። 

መሬትን በአግባቡ ለመጠቀም በኢፌዴሪ ህገ 
መንግስት አንቀጽ 40 (3) እንደተደነገገው፤ “የገጠርም 
ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት 
የመንግስት እና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ 
የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
የጋራ ንብረት ነው።” ይህ የህገ-መንግስት አንቀጽ በግልጽ 
የሚደነግገው መሬት የሕዝብ እና የመንግስት የጋራ ሀብት 
ነው፤ የማይሸጥ እና የማይለወጥ  ፣ የጋራ ንብረት ነው፤  
አርሶ አደሩ በነጻ የማግኘት እና ከመሬት ያለመነቀል 
መብት እንዳለው ፤መንግስት መሬቱን ለሕዝብ ጥቅም 
አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውና ሲወስደው ተመጣጣኝ ካሳ 
እንደሚከፍል ያመላክታል። 

እነዚህን በህገ መንግስቱ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች 
ለማስፈጸም ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት የወጡ በርካታ 
የህግ ማሕቀፎችም አሉ። ለምሳሌ የከተማ መሬትን 
በሊዝ ስለመያዝ የወጣ አዋጅ(አዋጅ ቁጥር 721/2004)፣ 
የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ( አዋጅ 
ቁጥር 456/1997) ፣ ስለከተማ ፕላን የወጣ አዋጅ ( 
አዋጅ ቁጥር574/2002)፣ የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ 
አዋጅ( አዋጅ ቁጥር 818/2006)፣ ለህዝብ ጥቅም ሲባል 
የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት፣ ካሳ የሚከፈልበት እና 
ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን 
የወጣ አዋጅ ( አዋጅ ቁጥር1161/2011) ጥቂቶቹ ናቸው ። 

ነገር ግን ይህ ውስን የሆነ የመሬት ሀብት በአግባቡ 
መጠቀም ሲገባ በተለያዩ ምክንያቶች ለሙስና እና ለብልሹ 
አሰራር ተጋላጭ ሆኖ ይገኛል። በተለይ ደግሞ የሪል 
እስቴት ዘርፉ ወጥ የሆነ አሠራር እና የሚያስተዳድረው 

የሪል ስቴቱ ውስጣ ውስጥ ሲፈተሽ!

መንግስታዊ ተቋም ባለመኖሩ ለብልሹ አሠራር ተጋላጭ 
ሆኗል። እንደ የኢትዮጵያ የፀረ ሙስና ኮሚሽን ገለጻ ፤ 
ተቋሙ በመሬት ላይ 1994 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ ከሙስና 
ጋር የተያያዙ ጥናቶችን አስጠንቷልም።

 በ1994 ዓ.ም በአጠናው ጥናት እንዳረጋገጠው 
ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበራዊ የሕዝብ 
ችግሮች ውስጥ ሙስና በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠ ነበር። 
ከ10 ዓመት በኋላ ማለትም በ2003 ዓ.ም ባስጠናው 
ጥናት ደግሞ ሙስና 7ኛ ደረጃ ላይ ነበር። በዚህም ትልቅ 
መሻሻል ታይቶበት ነበር። አሁንም ከ10 ዓመት በኋላ 
በ2013 ዓ.ም ባስጠናው ጥናት ደግሞ ችግሩ ተባብሶ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማኅበራዊ የሕዝብ ችግሮች 
ውስጥ ሙስና ወደ 3ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል።

አቶ ተስፋዬ እንደሚገልጹት፤ ሙስና በሀገራችን 
ከኑሮ ውድነት እና ስራ አጥነት ቀጥሎ በሦስተኛ ደረጃ 
ላይ ይገኛል። በዚህ ውስጥ ደግሞ መሬት እና ከመሬት 
ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሪል እስቴት ይገኙበታል። ይህ 
የሚያሳየው እንደሀገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሌብነት እና 
ሙስና እያደገ መምጣቱን ነው። ይህን ሙስና ለመታገል  
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የፀረ ሙስና ብሔራዊ 
ኮሚቴ እስከ ማቋቋም ደርሰዋል።፡ 

እንደ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ማብራሪያ ከሆነ፤ እንደ 
ሀገር በመሬት አስተዳደር ላይ  የሁሉም ሰው ፍላጎት 
ያለበት  ከፍተኛ ችግር አለ።  ከመሬት ጋር ተያይዞ 
የሚፈጸሙ ያለአግባብ የመበልጸግ ሂደቶች ውስጥ 
ተሳታፊ የሆኑ ሁለት ዓይነት አካላት አሉ።  እነዚህም 
መሬት ሰርቀው በመሸጥ በህገ ወጥ  መንገድ ሀብት 
ለማፍራት የሚፈልጉ እና ሁለተኛው ደግሞ ከመንግስት 
ኃላፊዎች ጋር በመመሳጠር  በሙስና ቁልፍ ቦታዎችን 
የሚወስዱ እና ግንባታ የሚያከናውኑ ናቸው። መሬት 
የሚወስዱት ተወዳድረው ሳይሆን ከመንግስት ኃላፊዎች 
ጋር ባላቸው ግንኙነት ነው።  እነዚህ ሰዎች  የገነቧቸውን 
ቤቶች ያከራያሉ ወይም ይሸጣሉ፤ ከፍተኛ ገቢም 
የሚያገኙ ናቸው። 

ዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ሴክተሮችን መሰረት አድርጎ 
እ.አ.አ. በ2012 ዓ.ም (Diagnosing Courruption 
in Ethiopia: Perception, Relaites and the way 
forards for key sectors” ብሎ ባጠናው ጥናት 
“የኮንስትራክሽን ዘርፉ ሙስና የሚስተዋልበት፣ 
ግልጽነት ያልሰፈነበት፣ ተጠያቂነት የጎደለው ነው” ሲል 
ይገልጸዋል። በጥናት ላይ “ቶኒ በርነስ እና ካቲ ዳሬምፕል 
“Land Sector Corruption in Ethiopia” በሚል 
ጽሁፋቸው እንደጻፉት የመሬት ዘርፉ ለሙስና እና 
ለኪራይ ሰብሳቢነት የተጋለጠ ነው። 

ለዚህ ደግሞ የመሬት አስተዳደር እርስ በርሳቸው 
ተመጋጋቢ በሆኑ አሠራሮች መተግበር ይኖርበታል። 

በተለይ ለዘርፉ የሚሆን ፖሊሲ ማዘጋጀት፣ ፖሊሲውን 
ወደ መመሪያዎች እና አሠራሮች መተግበር፣ ተቋማትን 
መፍጠር፣ ፖሊሲን ማስፈፀም የሚያስችል አቅም 
መገንባት፣ የክትትል እና የግምገማ ሥርዓትን ማበጀት 
አስፈላጊ ነው።” ሲሉ ያትታሉ። 

የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጥቅምት 6 ቀን 
2015 ዓ/ም የፀረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋምን 
አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ፤ የመሬት ሙሰና በዋልጌ 
ባለሥልጣናት፣ በፍቅረ ነዋይ የታወሩ ደላሎች እና 
ባለሀብቶች አንድ ላይ ሲገጥሙ የሚፈጠር ነው። ሕዝቡ 
በአገልግሎት አሰጣጥ ከመሬት ጋር በተያያዙ አሠራሮች 
በሚያጋጥመው ሙስና እየተማረረ ነው። ምክንያቱም 
ይህን አይነት ሙስና የሚፈጽሙ አካላት ከፍተኛ የገንዘብ 
ጉልበት ወይም ጡንቻ ያላቸው አካላት በመሆናቸው 
ነው ሲል ገልጿል።

አቶ ተስፋዬ፤ “ሀገራችን ጠንካራ የመሬት ፖሊሲ 
የላትም። ህገ መንግስቱ መሬት የሕዝብና የመንግስት 
መሆኑን ይገልጻል። ነገር ግን ግልጽ እና ወጥ የሆነ፤ 
ሊያሰራ የሚችል የመሬት መመሪያ የለውም።  በተለይም 
በከተማ አስተዳደሮች አዲስ ከንቲባ በመጣ ቁጥር 
መመሪያ ይቀያየራል። መመሪያ በየጊዜው የሚቀያየር 
ከሆነ ለሌብነት ምቹ ይሆናል። አዲስ አመራር እና ከንቲባ 
በመጣ ቁጥር መመሪያ የሚቀያይር ከሆነ ለሪል እስቴት 
ሆነ ለሌሎች ልማቶች የሚውሉ መሬቶች ለሌብነት 
መጋለጣቸው የማይቀር ነው።

 አሁን ላይ በሀገራችን የሚታየው ወደ ስልጣን የመጣ 
አመራር ሁሉ የተወሰነ ነገር ለማግኘት ሲል የፈለገውን 
ያደርጋል። የከተማ አስተዳደሮችም ጠንካራ የመሬት 
ፖሊሲ እና መመሪያ ለማውጣት የማይፈልጉት ለመስረቅ 
እንዲመቻቸው ነው። ቀደም ብሎ የነበረው የመንግስት 
ባለስልጣን ያወጣውን ህግ አሁን የመጣው ባለስልጣን 
ሳይሽር ሌላ ተጨማሪ የራሱን ህግ ስለሚያወጣ አሁን 
ላይ በሀገራችን ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚፈጸመውን 
ሙስና አባብሶታል ሲሉ ያስረዳሉ። 

የኢትዮጵያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በ1997 ዓ.ም 
ከመሬት ጋር በተያያዘ ባጠናው ጥናት በመጥቀስ  አቶ 
ተስፋዬ ሲያብራሩ፤የመሬት ልማትና  አስተዳደር   
የሚመለከት 30 መመሪያ ነበረው። እነደዚህ አይነት 
ተለዋዋጭነቶች፣ ለሕገወጥነት በር ይከፍታሉ። መመሪያ 
ካለ፣ ተጨማሪ ሰርኩላር ለምን አስፈለገ? የሚለውም 
መጠየቅ አለበት።  አንድን መመሪያ በሰርኩላር መጣስም 
ተገቢ አይደለም።

ለዚህም ምክንያቱ አመራር በተቀያየረ ቁጥር 
ለራሱ የሚመች የመሬት ህግ ስለሚያወጣ ነው። 
30ዎቹ መመሪያዎች ለዝርፊያ ያልተመቸው አመራር 
በካቢኔ የተወሰነ በሚል በመመሪያዎች ላይ ሰርኩላር 

(circuralr) ይጨምራል። በዚህ ሰርኩላርም ሊጠቅም 
የፈለገውን ወገን ይጠቀማል። ወጥ የሆነ ህግ ቢኖር 
ግን ይህን ማድረግ አይችሉም” ነበር ሲሉ አቶ ተስፋዬ 
ያስረዳሉ። 

“ሪል እስቴት ኢንቨስትመንት አስተዳደር እና 
ግብይት” በሚል በ2013 ዓ.ም በኢንጂነር ደሳለኝ ከበደ 
የታተመው መጽሐፍ እንደሚያሳየው “የሪል እስቴት 
ዘርፍ የተወሳሰበና ብዙ የሙያና የንግድ ዘርፎች 
በውስጡ የሚያካትት ነው። በተለይም ዘርፉ ከዲዛይን 
ሥራ፣ ግንባታ፣ ልማት፣ግዥ፣ ሽያጭ፣ ማስተዋወቅ፣ 
የባንክ ብድር፣ የድለላ (የማሻሻጥ)፣ መሰረተ ልማት 
እና የመሳሰሉትን የሥራ ዘርፎችና በዘርፎቹ ውስጥ 
ያሉ ባለሙያዎችን ግብዓት ተጠቅሞ የሚከናወን 
የኢንቨስትመንት ዘርፍ ነው። እነዚህ ሁሉ ተግባራት 
የሚከናወኑት ደግሞ መሬት ላይ ነው። መሬት በአግባቡ 
ማስተዳደር ካልተቻለ ለብልሹ አሠራር በተለይም 
ለሙስና ተጋላጭ ይሆናል። ይህ ደግሞ በተግባር 
በሀገራችን በተደጋጋሚ ታይቷል ሲሉ ያብራራሉ። 

የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ተቋም 
ተመራማሪ ዶክተር ዘመንፈስ ገ/እግዚአብሔር በ2011 
ዓ.ም በ8ኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም “መደመር 
ለኢትዮጵያ ከተሞች ብልጽግና” በሚል ባሳተሙት ጽሁፍ 
“የከተማ ቤት ልማት በኢትዮጵያ ስኬት፣ ተግዳሮቶች 
እና የወደፊት አቅጣጫዎች” ላይ “የሪል እስቴት 
ዘርፍ እንደ አንድ የቤት አቅርቦት አማራጭ ተደርጎ 
የተወሰደ ቢሆንም በቂ የለማ መሬት የማይቀርብበት፣ 
በአስተማማኝ የፋይናንስ አቅርቦት ያልተደገፈ እና የራሱ 
የሆነ የህግ ማሕቀፍ የሌለው ሆኖ ቀጥሏል።

በተለይም የሪል እስቴት አልሚዎች ለቤት 
ልማት የሚወስዱትን መሬት ያለ ግንባታ አጥረው 
ማስቀመጣቸው ወይም በከፍተኛ ትርፍ ለሦስተኛ ወገን 
በማስተላለፍ ስራ ላይ መጠመዳቸው ይስተዋላል። 
በአጠቃላይ አሁን ያለው የሪል እስቴት ዘርፍ የመኖሪያ 
ቤቶችን ገንብቶ በሽያጭ ወይም በኪራይ ለቤት ፈላጊዎች 
በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያስተላልፍ ሳይሆን ከቤት ፈላጊዎች 
ገንዘብ ሰብስበው ቤት የሚገነቡ ተቋራጮች ስብስብ 
ሆኖ ይታያል። በሌላ በኩል በግለሰቦች የሚከናወነው 
የመኖሪያ ቤት ገንብቶ የማከራየት (private rental) 
ሁኔታ ሲታይ የግሉ ዘርፍ በመኖሪያ ቤት አቅርቦት ረገድ 
እስከ አሁን ያበረከተው አስተዋጽኦ አነስተኛ ነው።”

በጥቅሉ ሙስና በተለይም ከመሬት ጋር 
የተያያዘው ሙስና ለሀገር ዕድገት ከፍተኛ ችግር 
ነው። ከመሬት ጋር የሚከናወኑ ሙስናዎች ግጭቶች 
እንዲፈጠሩ፣ ከተፈጠሩም ቶሎ እንዳይቋጩ እና 
እንዳይበርዱ የሚያደርጉ ናቸው። ምክንያቱም ኃላፊነት 
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ልዩ የምርመራ ዘገባ

ከ8ኛው ገጽ የዞረ

በማይሰማቸው ባለሥልጣናት፣ በፍቅረ ነዋይ የታወሩ 
ደላሎች እና ባለሀብቶች የሚከናወን በመሆኑ ነው ሲሉ 
አቶ ተስፋዬ ይናገራሉ። 

በመሆኑም መንግስት እና የሚመለከታቸው 
አካላት የተስተካከለ ቢሮክራሲ፣ የተቀናጀ መዋቅርና 
ዘመናዊ አሠራር ለሙስና ተጋላጭነትን ስለሚቀንሱ 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ሊተገብሯቸው ይገባል። 
ሙስናን ለማጥፋት ከመሬት ጋር ተያይዘው የሚሰጡ 
አገልግሎቶችን መፈተሽ፣ መዋቅሮችን ማጠናከር፣ 
አዳዲስ አሠራሮችን መዘርጋት፣ በቴክኖሎጂ የታገዙ 
ሥራዎችን ማሳለጥ፣ በሙስና ወንጀል የሚሳተፉ 
አመራሮችንና ሌሎች ተዋንያንን ለሕግ የማቅረብ፣ ሙስና 
ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር ማድረግ ለሪል እስቴት ዘርፍ 
ብቻ ሳይሆን ሌሎች በመሬት ዘርፉ የሚታዩ ክፍተቶችን 
ለመዝጋት እና የሪል ስቴት ዘርፉ ተወዳዳሪ እና ዜጎችን 
እንዲጠቅም ማድረግ ያስችላል።

ክፍል አራት 
ወደ አግላይነት እየተጓዘ ያለ የሚመስለው የሪል 

ስቴት ዘርፍ?
ታቅደው እና በፕላን የሚሰሩ ከተሞች በጎ ተጽዕኖ 

እንደሚያሳድሩ ሁሉ ያልታቀዱ እና ፈጣን የከተሞች 
መስፋፋት በአካባቢ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተፅእኖዎችን 
ማሳደራቸው የማይቀር ነው ። በተለይም በውሃ አካላት፣ 
በአገልግሎት፣ በመሰረተ ልማት፣ የተጣበበ ቦታን 
በመፍጠር፣ እና ፍትሃዊ ያልሆነ አገልግሎት እንዲስፋፋ  
ያደርጋሉ። ለዚህ ደግሞ  በታዳጊ ሀገራት የሚገኙ 
ከተሞች  ተጠቃሽ ናቸው።

የዓለም ባንክ በ2001 ዓ.ም እና WFP 2006 ዓ.ም 
ጥናቶች እንደሚያሳዩት፤ በታዳጊ ሀገራት ከተሞች 
መሰረታዊ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶች እንደ ውሃ፣ 
ንፅህና፣ የቆሻሻ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች፣ የዝናብ ውሃ 
ማፋሰሻ፣ የመንገድ መብራት፣ ጥርጊያ መንገድ እና 
የአደጋ ጊዜ መዳረሻ መንገዶች   ከፍተኛ ተግዳሮቶች 
ናቸው።  ትምህርት ቤቶች እና ክሊኒኮች የሏቸውም፣ 
ህጻናት የሚጫወቱባቸው ፤ ማኅበረሰቡ የሚገናኝበት  
ቦታ እጦት አሉባቸው።

አክሊሉ ፍቅረስላሴ፣ ወንድሙ አበጀ እና ሌሎች 
“Rapid Urbanization in Ethiopia: Lakes as 
Drivers and Its Implication for the Management 
of Common Pool Resources” በሚል የምርምር 
ጽሁፍ ላይ እንደገለጹት፤ በአሁኑ ጊዜ 55 በመቶ 
የሚሆነው የዓለም ሕዝብ በከተሞች ውስጥ ይኖራል። 
ይህ አሃዝ እ.አ.አ በ2050 ወደ 60 በመቶ ይደርሳል 
ተብሎ ይጠበቃል። የአፍሪካ የከተማ ህዝብ ቁጥር 
ዕድገት ከፍተኛ ነው። የአህጉሪቱ የከተማ ሕዝብ እ.አ.አ 
በ2010 ላይ 395 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን በ2050 1.5 
ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ፣ 
የአፍሪካ የከተማ ሕዝብ አሁንም በዓመት በአማካይ በ3 
በመቶ ገደማ እንደሚያድግ እና በግምት በ25 ዓመታት 
ውስጥ በእጥፍ እንደሚጨምር ይጠበቃል።

ይህ ፈጣን የከተማ ዕድገት በኢትዮጵያም 
እየተመዘገበ ይገኛል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ፈጣን የከተማ 
እድገት ከሚያስመዘግቡ ሀገራት ተርታ ነች። የከተማ 
ልማትና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ለዚህ 
የምርመራ ቡድን እንደተናገሩት ፤ኢትዮጵያ በየዓመቱ 
ከ5 በመቶ በላይ ፈጣን እና ተከታታይ የከተሞች 
ዕድገት እያስመዘገበች ነው። መንግስትም ይህን በሀገሪቱ 
በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ ያለው ከተሜነት እና ከተሞች 
በኢኮኖሚ ዕድገት ላይ ያላቸውን ቀጥተኛ ተጽዕኖ 
ለመቋቋም የተለያዩ ሥራዎች እየሠራ ነው። 

በተለይም የቤት ፍላጎት እና አቅርቦትን ለማመጣጠን 
የተለያዩ ዓይነት ሥራዎች እየተሠሩ ነው። መንግስት 
በጋራ የመኖሪያ ቤት ግንባታ እና አቅርቦት፣ በማኅበራት 
ማደራጀት፣ የመንግስት እና የግል አጋርነት፣ በተገጣጣሚ 
ቤት ግንባታ፣ በሪል ስቴት ግንባታ እና በመሳሰሉት 
የቤት አቅርቦት ችግርን ለመፍታት እየሠራ ነው። የግሉ 
ሴክተርም  በሪል ስቴት ልማት ውስጥ በስፋት የራሱን 
አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር በዋናነት መጠየቅ 
ያለበት፤ የሪል እስቴት ግንባታ ዘርፉ   በእቅድ የተመራ 
ከተማን እየፈጠረ ነው ወይስ በተቃራኒው በዕቅድ 
ያልተመራ ከተማ እየፈጠረ ነው? የሚለው እንደሆነም 
አመልክተዋል።

የምስራቅ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰር 
ሙላቱ ውብነህ እአአ በ2019 ዓ.ም “የከተማ ተግዳሮቶች 

የሪል ስቴቱ ውስጣ ውስጥ...
እና ዕድሎች በኢትዮጵያ 2050” በሚል ጥናታዊ ጽሑፍ 
ላይ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ ፤ “በኢትዮጵያ ከፍተኛ 
የከተሞች መስፋፋት አለ። ይህ መስፋፋት  ታይቶ 
በማይታወቅ ፍጥነት እየተከናወነ ነው። ይህም በታሪክ 
ኢትዮጵያን በከተሜነት ከሚራመዱ የአፍሪካ ሀገራት 
አንዷ አድርጓታል። በተለይም ባለፉት ሦስት አስርት 
ዓመታት የከተሞች መስፋፋት በከፍተኛ ፍጥነት 
እየተጓዘ ነው። ይህ ፍጥነት በዚህ ከቀጠለ በ2030 ዓ.ም 
35 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ በከተማ ይኖራል ተብሎ 
ይጠበቃል።  ይህ በምጣኔ ሀብት እና በአገልግሎት 
እንዲሁም በመሰረተ ልማት አቅርቦት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ 
ይኖረዋል።

ዛሬ በብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች በቤቶች ልማት ዘርፍ 
ዋና ተዋናይ የሆነው መንግስት እና የከተማ አስተዳደሩ 
ነው። ለአብነትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
በጨረታ ሥርዓቱ የመሬት አቅርቦትና የመኖሪያ ቤቶች 
ግንባታን ጨምሮ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላይ 
በቀጥታ ይሳተፋል። በተቃራኒው መፍትሄ ይሰጣል 
የተባለው የግሉ ሴክተር በግንባታ እና በአጠቃላይ የሪል 
ስቴት ልማት ውስጥ ያለው ሚና ውስን ነው። የቤት 
አቅርቦቱም ቢሆን በተወሰነ ቦታ ወይም ከተማ ላይ 
ያተኮረ ነው ይላሉ።

በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ዴኤታ እና 
የቤቶችና የከተማ ልማት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ሄለን 
ደበበ በበኩላቸው፤ በዘርፉ በርካታ ቀውሶች ይስተዋላሉ 
ይላሉ። ከቀውሶቹ መካከል ደግሞ በዋናነት በሪል እስቴት 
አማካኝነት የሚገነቡ መንደሮች ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ 
ቤቶች፣ አፓርታማዎች ወይም ህንጻዎች ሲገነቡ መሬትን 
እንጂ ያለውን የመሰረተ ልማት ታሳቢ ያደረጉ አይደለም። 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ቢሮ 
በ2010 ዓ.ም. የህንፃ መመሪያ ቢያወጣም ምን ያህል 
ተግባራዊ ናቸው የሚለው አሁንም ጥያቄ የሚያስነሳ 
ጉዳይ ነው።

ለምሳሌ መመሪያው ግንባታ ሲከናወን የውሃ 
አቅርቦት፣ የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ፣ የጎርፍ ውሃ ወይም 
የዝናብ ውሃ አወጋገድ፣ የኢንዱስትሪ ዝቃጭ፣ የውሃ 
አልባ ቆሻሻ ማስወገጃ፣ የእሳት ማጥፊያ ተከላ ፣እና 
የመሳሰሉትን ቢያስቀምጥም መመሪያው አጠቃላይ 
እንጂ ለሪል እስቴት ግንባታ ተብሎ የተለየ መስፈርት 
የለውም። 

የኮንስትራክሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር 
ኢንጂነር መስፍን ነገዎ በበኩላቸው፤ ባለስልጣን 
መስሪያ ቤቱ ከተቋቀመበት ጊዜ  እስከዛሬ   በዘርፉ 
እዚህ ግባ የሚባል ቁጥጥር አድርጎ አያውቅም። ነገር 
ግን በቀጣይ እንደሀገር በዘርፉ የሚስተዋለውን ችግር 
ለመቅረፍ አቅደው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን 
ጠቁመዋል። 

በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማትና 
ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ምክትል ዲን ዶክተር ሂርጶ በሪሶ ፤ 
በመሬት ላይ የለማ ነገር ሁሉ የሚለው  ውስጡ በርካታ 
ነገሮችን  ስለሚያጠቃለል  የሪል እስቴት ዘርፍ እጅግ 
በጣም ሰፊ ነው። ዘርፉ የንግድ፣ የማምረቻ ወይም 
የኢንዱስትሪ፣ የግብርና፤ የመኖሪያ ቤት እና ቅይጥ 
እየተባለ ይከፋፈላል። የመኖሪያ ቤት ሪል ስቴትም 
እንዲሁ አፓርትመንት፤ በመደዳ የተሰሩና የተጠባበቁ 
ቤቶች እና ለብቻ ግቢ ያላቸው ሆነው ሊሠሩ ይችላሉ።

በአሁኑ ወቅት በሪል ስቴት በሚኖሩ ሰዎች አካባቢ 
የሚስተዋሉ ክፍተቶች አሉ። በሪል ስቴት አካባቢ 
የሚኖር ማኅበረሰብ የተገለለ ማኅበረሰብ እየሆነ ነው። 
የጋራ መኖሪያ ቤቶች (ኮንደሚኒየምን) ስንመለከት ቤቱ 
ለባለዕድለኞች የሚከፋፈለው በእጣ ስለሆነ ኅብረተሰቡ 
በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በባህል፣ በገቢ እና በመሳሰሉት 
የተሰባጠረ ነው። ይህ የሚያሳየው አሠራሩ አካታች 
መሆንኑ ነው።

 ነገር ግን ሪል ስቴት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን 
ስንመለከት በተሻለ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ፣ የተሻለ 
ገቢ ያላቸው፣ ሀብታም የሚባሉ ሰዎች የሚኖሩበት 
ማኅበረሰብ መኖሪያ እየሆነ ነው። ይህ ደግሞ ውሎ 
አድሮ የሀብታም እና የደሃ መኖሪያ የሚባሉ ሰፈሮችን 
ይፈጥራል። ለዚህም መንግስት ቶሎ ፖሊሲ አውጥቶ 
እና የወጣውን በጥብቅ የአፈጻጸም ብቃት በመቆጣጠር 
ስብጥር ያለው ኅብረተሰብ እንዲፈጠር መሥራት አለበት 
ይላሉ። 

ለምሳሌ በማሌዥያ ተገንብተው የነበሩ ሪል ስቴቶች 
የደሃ እና የሀብታም በመባል ችግር ይታይባቸው ነበር።  
ሊክ ዋን  የሚባል መሪ ወደ ስልጣን ሲመጣ በወሰደው  

እርምጃ ቅይጥ እና ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል ያካተተ 
የሪል ስቴት አሰራር ተዘረጋ ፤ ተከፋፍሎ የነበረው 
የኅብረተሰብ ክፍል መቀራረብ ቻለ። ይህም ኅብረተሰቡ 
እንዲግባባ፣ እና በመካከሉ ያለው ልዩነት እንዲጠብ 
ብሎም ግጭቶች እንዲወገዱ አስችሏል። ማኅበራዊ 
መስተጋብራቸውም እንዲጨምር አድርጓል ሲል እንደ 
ምሳሌ ያነሳሉ። 

በኢትዮጵያም በሪል ስቴት አካባቢ ያልታቀዱ 
ነገሮች እንዳይከሰቱ መንግስት አካታች የሆኑ ማለትም 
ድሀውን፣ ሀብታሙን፣ አቅመ ደከማውን፣ በቀን ሥራ 
የሚተዳደረውን የሚያካትት አሠራር እንዲኖር መሥራት 
አለበት። ይህ ካልሆነ ዛሬ ባይሆንም በተራዘመ ጊዜ 
በሀሳብ እና በኑሮ ዘይቤም ያልተጠበቀ ነገር ይከሰታል። 

የእሳቸውን ሃሳብ የሚጋሩት በሲቪል ሰርቪስ 
ዩኒቨርሲቲ በሀውሲንግ እና ሪል ፕሮፐርቲ ትምህርት 
ክፍል መምህር የሆኑት እጩ ዶክተር ልሳነወርቅ ስለሺ 
ናቸው። ሪል ስቴት የቤት አቅርቦት ችግርን በጥራትም 
በአቅርቦትም እየፈታ ቢሆንም ያልታቀደ ከተማ ሳይሆን 
ማኅበረሰብ እንዳይፈጥር መጠንቀቅ ያስፈልጋል 
ብለዋል። 

ሪል ስቴት የሚገነቡት አቅም ያላቸው ሰዎች 
እና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን ናቸው፤ ግንባታው  በውጭ የሚኖሩ 
ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሀገራቸው 
ጥሪት እንዲኖራቸው እያደረገ ነው። ይህም ሆኖ ፤ 
በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ ሪል ስቴት አካባቢ ከሌላው 
ማኅበረሰብ የተገለለ እና የታጠሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች 
እየተፈጠሩ ነው። በሰፊ መሬት ላይ የተገነቡ ቤቶች 
ነገር ግን አንድ መውጫ እና መግቢያ በር ያላቸው ሪል 
ስቴቶች በርካታ ናቸው። ከሌላው የኅብረተሰብ ክፍል 
ጋርም ተደራሽነታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው።

በእነዚህ ሪል ስቴት አማካኝነት የተዘጉ በርካታ 
የሕዝብ መንገዶች አሉ። ወደ ሌላ ሰፈር ለማለፍ እንኳን 
መንገዶችን ዘግተው ጥበቃ አስቀምጠው መታወቂያ 
እና ሌሎች የተለያዩ ነገሮችን ይጠይቃሉ። ይህ ከአሁኑ 
በትክክለኛ አሠራር መስመር ካልያዘ ውሎ አድሮ በእኛም 
ሀገር የደሃ እና የሀብታም ሰፈር የሚለው መፈጠሩ 
አይቀርም ሲሉ ተናግረዋል።

በዘርፉ ባለሙያ እና ሰፊ ልምድ ያካበቱ እንዲሁም 
በ2013 ዓ.ም “ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት አስተዳደር እና 
ግብይት” የሚል መጽሐፍ ያሳተሙት ኢንጂነር ደሳለኝ 
ከበደ ፤ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ያለው የሪል ስቴት 
ዘርፍ፣ ግንባታ እና ሂደት ያልታቀደ ከተማ እየፈጠረ ነው 
ይላሉ።

ደሳሳ እና የጭቃ ቤቶች ባሉበት አካባቢ ላይ ሰማይ 
ጠቀስ ህንጻዎች ወይም አፓርታማዎች ሲገነቡ ማየት 
አዲስ አይደለም። በአካባቢ ከህንጻዎቹ የሚወጣውን 
ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ፣ የመብራት፣ የውሃ፣ የስልክ እና 
የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ማስተናገድ የሚችል አቅም 
ስለሌለ የአካባቢው ማኅበረሰብ እየተጎዳ ይገኛል።

ለምሳሌ በሲኤምሲ አካባቢ በተገነቡ የሪል ስቴት 
ቤቶች ምክንያት በአንድ መንደር ውስጥ በርካታ 
በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲኖሩ እየተደረገ ነው። 
ይህ ደግሞ በሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ከሚያደርሰው 
ጫና በተጨማሪ የመኪና የመንገድ መጨናነቅ እንዲኖር 
እያደረገ ነው። በሪል ስቴት የሚኖሩትን የተሻለ አቅም 
ያላቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎች መንገዱን የሚጠቀሙ 
የኅብረተሰብ ክፍሎችም ላይ ጫና እያሳደሩ ነው። 
ኅብረተሰቡ የመንገድ መዘጋጋትን ለመሸሸ ከለሌቱ 11 
ሰዓት ጀምሮ ከቤቱ መውጣት ጀምሯል። 

ሪል ስቴቶች ታቅደው እና የጤና ተቋማትና እና 
የመሳሰሉ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ታሳቢ 
አድርገው ስላልተሰሩ አቅም የሌላቸው ግለሰቦች በግል 
የጤና ተቋማት እንዲገለገሉ ያስገድዳሉ። ይህ ደግሞ 
ገንዘብ ላለመክፈል ሲል በተመጣጣኝ አገልግሎት 
የሚሰጡ የጤና ተቋማት የመንግስትን ጨምሮ 
እንዲጨናነቁ እና እንዲጣበቡ እያደረጉ ናቸው።

ሌላው ያለ እቅድ መሰራታቸውን የሚያመለክተው 
የ“ሐ” ተጽዕኖ የሚባለው ነው። ትላልቅ ህንጻዎች ወይም 
አፓርታማዎች ተገንብተው በሆነ ቦታ ላይ ይቆማሉ።  
እነዚህ ቤቶች የከተማ ውበት መሆን አለመቻል ብቻ 
ሳይሆን የአካባቢውን ኅብረተሰብ መሰረተ ልማት 
እና የፍሳሽ ማስወገጃዎች በመጠቀም ከፍተኛ ጫና 
ይፈጥራሉ። ኅብረተሰቡም በዚህ የተነሳ ለተለያዩ 
ምሬቶች ይጋለጣል ሲሉ አብራርተዋል።

ክፍል አራት ይቀጥላል 

የሪል እስቴት አልሚዎች ለቤት 
ልማት የሚወስዱትን መሬት ያለ 
ግንባታ አጥረው ማስቀመጣቸው 
ወይም በከፍተኛ ትርፍ ለሦስተኛ 

ወገን በማስተላለፍ ስራ ላይ 
መጠመዳቸው ይስተዋላል። 

በአጠቃላይ አሁን ያለው የሪል 
እስቴት ዘርፍ የመኖሪያ ቤቶችን 
ገንብቶ በሽያጭ ወይም በኪራይ 
ለቤት ፈላጊዎች በተመጣጣኝ ዋጋ 

የሚያስተላልፍ ሳይሆን ከቤት 
ፈላጊዎች ገንዘብ ሰብስበው ቤት 
የሚገነቡ ተቋራጮች ስብስብ 

ሆኖ ይታያል



ፖለቲካና ወቅታዊ

ወቅታዊ
አዲስ ዘመን   ሰኞ ኅዳር 16 ቀን 2017 ዓ.ምገጽ 10

ወደ ገጽ 11 ዞሯል

አስቴር ኤልያስ 

ከሰሞኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበለትን 
የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ረቂቅ አዋጅ በአብላጫ 
ድምጽ አጽድቋል:: ከአዋጁ ዓላማዎች መካከል የመንግሥት 
መሥሪያ ቤቶች የተሰጣቸውን ኃላፊነት፣ ተግባርና ተልዕኮ 
በአግባቡ እንዲወጡ የሚል ተጠቃሽ ነው፤ በተጨማሪም 
ብዙሃነትና አካታችነትን ያገናዘበ እንደሆነ ይነገራል:: 

ከዚህ አኳያ አዲስ ዘመንም በሕዝብ ተወካዮች ምከክር 
ቤት የሰው ሃብት ልማት ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነገሪ ሌንጮ (ዶ/ር)ን የዛሬው ወቅታዊ 
እንግዳ ያደረጋቸውን ሲሆን፣ ከአዋጁ ጋር በተያያዘ የተለያዩ 
ጥያቄዎችን በማንሳት የሰጡትን ማብራሪያ እንደሚከተለው 
አጠናቅሯል::  

አዲስ ዘመን፡- በቅርቡ የጸደቀው የፌዴራል 
መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ የመሻሻሉ ዋና ዓላማ 
ምንድን ነው?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- በኢትዮጵያ በእስካሁኑ ጉዞ የተለያዩ 
መንግሥታት እንደነበሩ የሚታወቅ ነው፣ ሁሉም  የየራሳቸው 
አደረጃጀት እንደነበራቸው ይታወቃል:: ነገር ግን በሀገር ደረጃ 
መንግሥት መንግሥት ሆኖ ቢሮክራሲውን ከዘረጋ ጊዜ ጀምሮ 
ብዙ ክፍተቶች ይታዩ ነበር:: ያንን ክፍተት ደግሞ በማጥናትና 
በመለየት አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ የግድ ነበር:: በተለይም  
በቅርብ ጊዜ ስራ ላይ የነበረውን 1064/2010 የፌዴራል 
ሰራተኞች አዋጅን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኗል:: 

የቀድሞውን የተካው አዲሱ አዋጅ ነባሩን መሰረት 
አድርጎ የተሻሻለ ነው:: በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የደረሰችበትን 
ደረጃ በምናይበት ጊዜ የፐብሊክ ሰርቪሱን ወይም የፐብሊክ 
ሴክተሩን የአገልግሎት አሰጣጥን አስመልክቶ ጥናቶች 
ተካሂደው ነበር:: ጥናቱን የሰሩት የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንና 
የሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል አካላት ናቸው:: 

ጥናቱን ያጠኑ አካላት፤ ረቂቁን ሲያቀርቡልን የተረዳነው 
በመንግሥት አስተዳደር ውስጥ ትልቅ ችግር መኖሩን ነው፤ 
ይህ ማለት በመንግሥት ሠራተኞች አገልግሎት አሰጣጥ 
ትልቅ ችግር እንዳለና በአገልግሎት አሰጣጡ የሕዝብ እርካታ 
አለመኖሩን አመላካች ነው:: በተጨማሪም ከጊዜ ወደጊዜ 
የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትም ሆነ ፍጥነትም እንደሌለው 
ማጤን ተችሏል:: 

ከዚህም በላይ የስነምግባር ችግር እንደሚስተዋልና ይህ 
ደግሞ የሚያስከትለው ጉዳት በተገልጋዩ ላይ ብቻ ሳይሆን 
በሀገር ላይም ጭምር እንደሚሆን መረዳት ተቸሏል:: እነዚህ 
የመንግሥት መስሪያ ቤቶች የመንግሥት መስታወት ናቸው 
ተብለው የሚታሰቡ ቢሆንም በፐብሊክ ሰርቪሱ ላይ ጥራት 
ያለው አገልግሎት ካለመኖሩም በተጨማሪ ያለእጅ መንሻና 
ማጉላላት አገልግሎት የማይሰጥባቸው በመሆናቸው ሕዝቡ 
እያደር ቅሬታ ውስጥ የሚገባ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር 
ነው:: ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዓመታት 
ያለ እጅ መንሻ አገልግሎት ማግኘት አይቻልም ተብሎ 
የተደመደመበት ሁኔታ ተፈጥረዋል:: 

በሌላ በኩል በጥናቱ የተለዩት ምቹ የሥራ ቦታ፣ 
የዘመነ ቴክኖሎጂ የሌለበት የሲቪል ሰርቪስ መኖሩን ነው::  
ከአደረጃጀት አንጻር እንዲሁ ሲታይ በአንድ መስሪያ ቤት 
ውስጥ መዋቅሩ የሚሸከመው ብዙ የሰው ኃይልን ነው፤ ብዙ 
የሰው ኃይል ሲሸከም ደግሞ የሚያገኘው ጥቅም አናሳ ነው:: 
በብዛታቸው መጠን አገልግሎቱ የሚያረካ አይደለም:: 

የተወሰኑት ይሰራሉ:: ሌሎቹ ግን የተወሰኑ ሠራተኞች 
በሰሩት ትከሻ ላይ ተንጠላጥለው  የሚኖሩ ናቸው:: የሚለፋው 
ሰራተኛ ጥቂት ሲሆን፣ የሚያገኘው ጥቅምም በጣም አናሳ 
ነው:: ስለዚህ አንደኛ ከአደራጃጀት አንጻር የመንግሥት 
ሴክተር በጣም ሰፊ ነው:: የሠራተኛው ቁጥር ሀገሪቷ 
ከምትሸከመውና አገልግሎቱ ከሚፈልገው በላይ የበዛ ነው::   

ይህ የሆነው እንዴት ነው ቢባል ከላይ በሕግ የሚመራ፣ 
የሚወስን፣ በበላይነት ስራን በአግባቡ የሚመዝንና ለዚህ 
ስራ ደግሞ ይህን ያህል ሰው ያስፈልጋል የሚል ማዕከላዊ 
የሆነ የሕግ ማሕቀፍ ባለመኖሩ ነው::  የተለያዩ ተቋማት 
መዋቅራቸውን ሰርተው ያመጣሉ፤ ከዚያም ያጸድቃሉ:: ይህ 
አይነቱ አሰራር እስከ ወረዳ ድረስ ሲታይ በጣም ሰፊ በዚያ 
ላይ ደግሞ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር ያለው ነው:: 

ሌላው ከሠራተኛ ጥቅማጥቅም ጋር በተያያዘ ሲሆን፣ 
የሠራተኛው ደመወዝም ሆነ በየጊዜው ይጨመርለት የነበረው 
እርከን የቆመበት ሁኔታ ተፈጥሯል:: ጥቅማጥቅም የተባለውም 

‹‹አዋጁ እንደከዚህ ቀደሙ ዝም ተብሎ የመንግሥት ሠራተኛ 
የሚል ስም ይዞ መቀጠል የማያስችል ነው››

-ነገሪ ሌንጮ (ዶ/ር)
የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ

በነበረበት የሚሄድ፣ የሠራተኛ ተነሳሽነት የሌለበት ሲሆን፤ 
የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ያመጣው ነገር ቢኖር የሲቪል 
ሰርቪስ ሴክተሩ ውጤታማ እንዳይሆን ነው:: 

አንድ ሀገር እንደሀገር መቆም የሚችለው ደግሞ ተቋማት 
በአግባቡ ሲገነቡ ነው:: የመንግሥት ተቋማት በሚፈለገው 
ደረጃ ከተገነቡና ብቁ ከሆኑ፣ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት ላይ 
የተመሰረተ አገልግሎት የሚሰጡ ከሆነ ያ ሀገር አንዳንድ ጊዜ 
የፖለቲካ አመራሩ ማለትም ራሱ መንግሥት በማይኖርበት 
ጊዜ እንኳ ተቋማቱ ራሳቸው የመቀጠል እድል ይኖራቸዋል:: 
ከዚህ ጋር ተያይዞ በርከት ያሉ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል፤ 
መንግሥት ሳይኖራቸው አንድ ሁለት ዓመት የቀጠሉ ሀገሮች 
አሉ:: ስለዚህ አሁን ባለበት መቀጠል ስለሌበት በጥናት 
የተለየው እነዚህን የሚፈታ መፍትሔ በማስፈለጉ በጥናት 
ለመለየት ተሞክሯል:: 

በሌላ በኩል በጥናቱ ከተለየው ውስጥ የብዝሃነትና 
ያካታችነት ችግርም መኖሩ ነው:: በመሆኑም የጠቅስኳቸውን 
ዋና ዋና ችግሮችን ለመፍታት መፍትሔው ምንድን ነው 
በሚል በመጀመሪያ እንዲወጣ የተደረገው ፖሊሲ ነው:: 
በፊት የነበረው አዋጅ ፖሊሲን መሰረት ያደረገ አልነበረም:: 
ስለሆነም አሁን ጥናት ላይ የተደገፈ ፖሊሲ ከተቀረጸ በኋላ 
እሱንም ፖሊሲ መሰረት አድርጎ ደግሞ አዋጅ መውጣት 
እንዳለበት ታወቀ::

ይህ አዋጅ በአንድ በኩል የሀገራችን ሲቪል ሰርቪስ 
የነበረበትን አጥንቶ ዛሬ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን 
ያህል እየጨመረ እንደሆነ፣ የተቋማት ብዛት ምን ያህል 
እየጨመረ እንደሆነ፣ ሕዝባችን ምን አይነት አገልግሎት 
እንደሚፈልግ፣ የአገልግሎት ሁኔታ ምን አይነት ችግር 
እንዳለበት ካጠኑ በኋላ ፖሊሲውን መሰረት አድርጎ ደግሞ 
አዋጅ ከዚያም በቀጣይ የሚጸድቁ ደንቦች ይኖራሉ:: 
መመሪያውም ከሲቪል ሰርቪስ ተዘጋጅቷል:: ይህ አዋጅ 
ዋና ያስፈለገበት ምክንያት ኢትዮጵያ ያለባትን ችግር ሊፈታ 
የሚችል እንዲሆን ነው:: 

የአዋጁ ዓላማ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ወይም ደግሞ 
የፌዴራልም ሆነ የክልል ሠራተኛ የራሱ ችግር ስላለበት ይህን 
ሴከተር መቀየር በማስፈለጉ ነው፤ መቀየር ካልቻልን ግን 
እንደ ሀገር የተጀመረው ሪፎርም ከግቡ መድረስ አይችልም:: 
እንደ ሀገር በኢኮኖሚው፣ በማኅበራዊውም ሆነ በፖለቲካው 
ትልልቅ ሪፎርም እየተካሄደ ነው:: 

በጸጥታውም ሆነ በሚሊታሪ እንዲሁም በደህንነቱ 
ዙሪያ ባለፉት አምስትና ስድስት ዓመታት በርካታ ሪፎርሞች 
እየተካሔዱ ናቸው:: እነዚህ ትልልቅ ለውጦች ውጤታማ 
ሊሆኑ የሚችሉት በጣም ግዙፍ የሆነው የሲቪል ሰርቪስ 
ሴክተር ሪፎርም ተደርጎ ውጤታማ አገልግሎት ሲሰጥ ነው:: 
አዲሲቷ ኢትዮጵያ ልትፈጠር  የምትችለው በዚህ መልክ ነ::                                              

አዋጁ የሠራተኛውን ጥቅማጥቅም ያካተተ ነው፤ 
ተወዳድረው የተሻለ የሚሰሩ ሠራተኞች የተሻለ ነገር 
የሚያገኙበትን ሁኔታ አስቀምጧል:: አዋጁ እንደከዚህ ቀደሙ 
ዝም ተብሎ የመንግሥት ሠራተኛ የሚል ስም ይዞ መቀጠል 
የማያስችል ነው:: የተዘጋጀውም ይህን ታሳቢ በማድረግ ነው::

አዲስ ዘመን፡- ነጻ እና ገለልተኛ ሲቪል ሰርቪስ 
ሲባል የሚገለጸው እንዴት ነው?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት 
የመንግሥት አገልግሎትና አስተዳደር ፖሊሲ የሚል አለ፣ 
ይህ አዋጁ የሚተገበርበት የመንግሥት አገልግሎት ሰነድ 
ሪፎርም ፍኖተ ካርታ ነው:: ፖሊሲው የያዘው ትልቅ ጉዳይ 
ነው:: ዋና ዋና ምሰሶ የሚባሉት ምንድን ናቸው ከተባለ 
ከሠራተኛ ምልመላ ቅጥር ጀምሮ ከዚህ ቀደም የነበረው 
ብቃትን መሰረት ያደረገ አልነበረም የሚል ነው:: ብቃት 
ሲባል ከሌሎች ጋር ሲወዳደር የተሻለ የሚፈጽም እና ያንን 
ስራ ለመስራት ከሌሎች ጋር ሲወዳደር የተሻለ መፈጸም 
የሚችል መሆን ማለት ነው:: ከዚህ ቀደም በዚህ ላይ ትኩረት 
አይደረግም ነበር:: 

በሌላ በኩል ቀደም ሲል የነበረው አካሄድ፤ አንድ ሰው 
መቀጠር የሚችለው ሰው ሲኖረው ወይም ባለስልጣን የሆነ 
ሰው ሲያውቅ ነው ተብሎ ይታሰባል:: ብዙዎች፣ የመንግሥት 
መስሪያ ቤት ለመቀጠር ገንዘብ የለኝም እስከማለትም 
የደረሱበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር ያወራሉ:: አሁን 
ይህንን የሚያስቀር ብቃትን መሰረት ያደረገ ሲቪል ሰርቪስ 
እንዲገነባ ነው የተመቻቸው:: ይህ ብቃት የተባለው መመዘኛ 
ደግሞ አሁን ስራ ላይ ያሉትንና ለወደፊትም የሚቀጠሩትን 
የሚጨምር ነው::

ይህ ማለት በአሁኑ ሰዓት ስራ ላይ ያሉት ከስራቸው ጋር 
በተያያዘ ስልጠና ይሰጣቸዋል፤ ይፈተናሉ:: ያንን በብቃት 
የሚያልፉ ከሆነ ይቀጥላሉ:: አንድ ሰራተኛ በዓመት ሁለት 
ጊዜ ከሚፈለገው ውጤት በታች የሚያመጣ ከሆነ ሠራተኛ 
ሆኖ መቀጠል አይችልም::

ሌላው አንድ ሰው የመንግሥት ሠራተኛ ሆኖ ለመቀጠር 
ዲግሪና ከዚያ በላይ ስለያዘ ብቻ መቀጠር አይችልም:: 
ለመቀጠር ፈተና ተሰጥቶት ብቁ መሆን ሲችል ነው:: ስለዚህ 
በብቃት ላይ የተመሰረተ ውድድር አለ ማለት ነው:: ይህ 
በብቃት ላይ የተመሰረተ ውድድር መኖሩ የሚያስገኘው 
ውጤት ዘመድ ስለሌለኝ ወይም ገንዘብ ስለሌለኝ መቀጠር 
አልቻልኩም የሚለውን ቅሬታ የሚያስወግድ መሆኑ ነው:: 
ከዚህ አኳያ ሥርዓቶች ይዘረጋሉ:: 

ሌላው ነጻ እና ገለልተኛ መሆን አለበት:: ሲቪል ሰርቪሱ 
እያነሳቸው ያለው ዋና ዋና ጉዳዮችን ነው:: ዋና ዋና ይዘቶች 
ምንድን ናቸው ከተባለ ነጻ እና ገለልተኛ ሲቪል ሰርቪስ 
ማለት የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆነ የፈለገውን ያደርጋል 
ማለት አለመሆኑን የሚያሳውቅ ነው:: ይህ ካነሳችሁት ጥያቄ 
ጋር የሚሔድ መልስ ነው:: የፖለቲካ ፓርቲ ቅጥር ላይ ገብቶ 
እንደፈለገ እንዳያደርግ፣ ወይም ደግሞ በሃይማኖት እንዲሁም 
በዝምድና እና ሌላ ሰው በመሃል ገብቶ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር 
የሚከላከል ድንበር ይበጅለታል ማለት::

 ሰዎች የሲቪል ሰርቪስ ሠራተኛ ሆነው ከተቀጠሩ 
በኋላ የፓርቲ አባልም ሆኑ አልሆኑ ጉዳዩ እሱ አይደለም:: 
ምክንያቱም ነጻ እና ገለልተኛ ሲቪል ሰርቪስ መገንባት ማለት 
በዴሞክራሲ በምትመራ ሀገር ውስጥ ፓርቲዎች ለምርጫ 
ይወዳደራሉ፤ አንዱ ፓርቲ በሌላው በሚሸነፍበት ጊዜ ገዥው 

ፓርቲ ወይም በሌላ አባባል መንግሥት ሲሸነፍ የሚመጣው 
አዲስ አሸናፊ ፓርቲ ጋር ሲቪል ሰርቪሱ አብሮ መሄድ 
የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው:: ይህ መሆን የሚችለው 
ነጻ እና ገለልተኛ ሲሆን ነው ማለት ነው::

ስለዚህም አሁን የሚገነባው ይህን የሚያረጋገጥ ሥርዓት 
ነው:: ሲቪል ሰርቪሱ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያለምንም ልዩነት 
እንዲሁም ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንዲሁም ያለማንም 
ተጽዕኖ ማገልገል መቻል አለበት:: በሌላ በኩል ደግሞ 
ከሃይማኖት፣ ብሔርና ፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ ሆነው ማገልገል 
መቻል አለባቸው:: እንዲህ ሲሆን ሲቪል ሰርቪሱን ብቁ፣ 
ነጻና ገለልተኛ ያደርጋል:: ነጻና ገለልተኛነት ሊኖር የሚችለው 
ደግሞ ግልጽኝነትና ተጠያቂነት ሲኖር ብቻ ነው::

አዲስ ዘመን፡- ረቂቅ አዋጁ ካሰፈራቸው ጉዳዮች 
መካከል፤ አንድ ኃላፊ አንድን ሰራተኛ  እንደፈለገው 
ከአንዱ የስራ መደብ ወደሌላ የስራ መደብ ሊያዛውረው 
እንደሚችል ነው፤ ይህ ግን ሰራተኛው ላይ ጫና 
የሚፈጥር ነው ይባላል፤ ይህን እንዴት ይገልጹታል?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- የሠራተኞች ስምሪትን በተመለከተ አንድ 
ሠራተኛ ብቁ ነው ተብሎ ከተመደበ በኋላ በስራ ላይ ያለም 
ይሁን አዲስ ሠራተኛ፤ በመጀመሪያ የመጣው ረቂቅ አዋጁ፤ 
አንድ ኃላፊ አንድ መደብ ላይ ያለውን ሠራተኛ ወደ ሌላ 
አዛውሮ ማሰራት ከፈለገ ይመድባል የሚል ነው:: ኃላፊው 
ከመደበው በኋላ ሠራተኛው የተመደበበትን መደብ ካልፈለገ 
ደግሞ በራሱ ፈቃድ ስራ እንደለቀቀቀ ይቆጠራል ይላል::   

በእኛ በኩል ይህን ስናስተውል የታየን ነገር ቢኖር ይህ 
አካሔድ እድሉ ለኃላፊው ብቻ የሚሰጥ ከሆነ በኃላፊዎች 
ዘንድም ችግር ሊኖር ይችላልና ጉዳዩ ይበልጥ መጤን አለበት 
ወደሚለው መጣን:: ምክንያቱም አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች 
ሠራተኛውን ለመጉዳትና ተጽዕኖ ለመፍጠር ሊጠቀሙበት 
ከፈለጉ ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠርላቸውና የሠራተኛው መብት 
እንዳይገደብ በሚል ቋሚ ኮሚቴው በዚህ ሃሳብ እንዳይቀጥል 
ያደረገው ነገር አለ:: 

ይኸውም ለምሳሌ በዚህ አዋጅ ውስጥ የስራ አመራር 
ጉባኤ የሚል አለ:: ወይም ደግሞ በአንዳንድ ተቋማት ውስጥ 
የተቋም ማኔጅመንት የሚባል አለ:: በመሆኑም ከአንዱ መደብ 
ወደሌላው መደብ አንድ ኃላፊ ብቻ እንደፈለገው የሚያነሳና 
የሚያስቀምጥ ሆኖ ረቂቁ ላይ እንደተቀመጠው ቢጸድቅ ኖሮ 
እንደተባለው ስጋት ነበረው:: ነገር ግን እኛ ይህን አሻሽለን 
ያደረግነው ነገር፤ አንድ የመንግሥት መስሪያ ቤት ኃላፊ 

ረቂቁን ሲያቀርቡልን የተረዳነው 
በመንግሥት አስተዳደር ውስጥ 
ትልቅ ችግር መኖሩን ነው፤ ይህ 
ማለት በመንግሥት ሠራተኞች 

አገልግሎት አሰጣጥ ትልቅ ችግር 
እንዳለና በአገልግሎት አሰጣጡ 

የሕዝብ እርካታ አለመኖሩን 
አመላካች ነው
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ፖለቲካና ወቅታዊ

ወቅታዊ 
ገጽ 11

ከገጽ 10  የዞረ 

አንድን ሠራተኛ ከአንድ መደብ ወደሌላ መደብ አዛውሮ 
ማሰራት የሚቻለው በስራ አመራር ጉባኤው ወይም ደግሞ 
በማኔጅመንቱ ከታመነበት ብቻ ነው:: ይህ ያሻሻለው ምንድን 
ነው ከተባለ የአንድ ሰው ስልጣን የነበረውን የቡድን እንዲሆን 
ማድረጉ ላይ ነው:: ስለዚህ ቡድኑ ሁሉ ደግሞ አንድን ሰው 
ለመጉዳት ይተባበራል ብለን አናምንም:: 

በሌላ በኩል ደግሞ ሠራተኛው ወደሌላ መደብ መዛወሩን 
ካልተቀበለ በራሱ ፈቃድ እንደለቀቀ ይቆጠራል የሚለው ላይ 
የተደረገው የሠራተኛውም ምክንያት መደመጥ ስላለበት 
ያለበቂ ምክንያት መሆን የለበትም በሚል አስተካክለናል:: 
ስለዚህ በሐሰትና በጫና ከአንድ መደብ ወደ መደብ 
አይዛወርም ማለት ነው:: ሠራተኛው ስራውንም ያለበቂ ነገር 
አይለቅም:: ምክንያቱም አሳማኝ ምክንያቱን ስለሚያስቀምጥ 
የሠራተኛውን መብት ያስጠብቅለታል:: እንዲህ አይነት ጥያቄ 
ያነሱ አካላት ያዩት ረቂቁን በመሆኑ ነው፤ የተሻሻለ ነገር 
መኖሩ ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት:: 

ለምሳሌ ረቂቅ አዋጁ ላይ ከአንዱ ወደሌላው አዛውሮ 
ማሰራት ላይ አንዲት ነፍሰጡር ሴት ትሰራበት የነበረው የስራ 
መደብ በእርግዝናዋ ጊዜ ለጤናዋ ጥሩ ካልሆነ በእርሷ ፍላጎት 
ወደሌላ መደብ ማዛወር ይቻላል ይላሉ:: ይሁንና ወደስራዋ 
የምትመልስበትን አይጠቅስም:: እኛ ያደረግነው በጊዜያዊነት 
የሚል እንዲጨመር ነው:: ምክንያቱም ከወሊድ በኋላ ወደ 
መጀመሪያ መደቧ መመለስ ስላለባት ማለት ነው:: እዚያው 
ባለችበት ትሁን በሚል ያለአግባብ ጫና እንዳይፈጠር 
የተደረገ ማሻሻል ነው:: ስለሆነም በዚህ ላይ ምንም ስጋት 
አይኖርም::      

አዲስ ዘመን፡- አዋጁ ግልጸኝነትንና ተጠያቂነት 
የሚመልሰው እንዴት ነው?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- አዋጁ ግልጸኝነትንና ተጠያቂነትን 
የሚለስው አንድ የመንግሥት ሥራ ኃላፊ የፈለገውን ማድረግ 
አይችልም:: ምክንያቱም ስራዎች የሚሰሩት ግልጽ በሆነ 
መንገድ ነው:: ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ያበረታታል:: ይህ 
ደግሞ ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን የሚያደርግ ነው:: በሌላ 
በኩል ደግሞ የተጠያቂነት ማሕቀፍም ተቀምጧል:: አንድ 
ኃላፊ ኃላፊነቱን ያለአግባብ በመጠቀም አንድ ሠራተኛ ላይ 
ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ የሚጠየቅበት ሥርዓት ተቀምጧል:: 
ለሰራተኛውም በተመሳሳይ ተቀምጧል:: 

ከዚያም ባለፈ እንደተቋምም አንዳንድ ተቋማት መረብ 
ዘርግተው ጉዳት የሚያደርሱ ካሉ እና የሚወራባቸው ችግር 
ካለ ያንን ተቋም ቡድን በማደራጀት እንዲጠና እና የጥናቱ 
ውጤት እንዲቀርብ ይደረጋል:: በተለይም ችግር አለበት 
እየተባለ የሚነገርለት ተቋም ለተጠሪ ተቋሙ ይቀርባል:: ችግሩ 
ደግሞ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
እንዲቀርብ ይደረጋል:: በዚህም መሰረት የሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ውሳኔ እንዲወስንበት ያደርጋል:: ስለዚህ የተጠያቂነት 
አሰራር ስላለ ምንም እንዳሻው በሩን ዘግቶ የፈለገውን 
ማድረግ አይችልም::   

አዲስ ዘመን፡- ከአካታችነትና ብዝሃነት ጋር 
በተያያዘ በተለይ አንቀጽ 71 ላይ የሰፈረውን 
አስመልክተው አንዳንዶች ረቂቅ አዋጁ በአንድ በኩል 
ብቁ የሆነ ሠራተኛ የሚፈልግ ይመስላል፤ በሌላ በኩል 
ደግሞ የብሔር ተዋጽኦን ያካትታል:: ይህም ኮታ 
የሚመስል ነገር ስላለው ይጋጫል ይላሉና እዚህ ላይ 
ምን ይላሉ?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- ትክክል ነው፤ እንዲህ አይነት ጥያቄ 
ተነስቷል:: ይህን ጥያቄ የሚያነሱ አካላት ከግንዛቤ እጥረት 
የጠየቁ ናቸው ባይ ነኝ:: አንደኛ በረቂቅ አዋጁ ውስጥ ኮታ 
የሚባል ነገር የለም:: አንዳንድ ጥያቄዎችን በማይበት ጊዜ 
በምክር ቤት አባላት ዘንድም ሲነሳ ነበርና የጥያቄዎቹ መነሻ 
ወይም ምንጫቸው የፖለቲካ ፍላጎትን የያዘ ነው እላለሁ:: 

አንዳንድ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትም ሊሆኑ ይችላሉ 
የሚያነሱት ጥያቄ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው:: አንድን 
የማኅበረሰብ ክፍል የወከሉ በመምሰል አዋጁ ያንን 
የማኅበረሰብ ክፍል ሊገፋ የወጣ ነው ብለው የደመደሙ 
ናቸው:: የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መድረክ ለሕዝብ 
ክፍት ስለሆነ ያቺን እድል ለመጠቀም በማሰብ የሚናገሩት 
ነው:: የፖለቲካ ትርፍ ነው ብለው የሚያስቡትን ለማግኘት 
የተደረገ ጥረት ነው እንጂ የተባለው የኮታ ጉዳይ አይደለም:: 

አዋጁ የወጣው በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ 
ያለውን አንድን ማኅብረሰብ ለመግፋትም ሆነ በሌላ 
የመተካት አይደለም:: ዓላማውን ግልጽ ለማድረግ ያህል 
ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ከእኩልነት ጋር በተያያዘ 
ትልቅ ችግር እንደነበር ይታወቃል:: የመጣንበት ሥርዓት ራሱ 
አንዱን አቅፎ ሌላውን የሚገፋ በመሆኑ አካታች አልነበረም:: 

ይህ ደግሞ በመንግሥት ሥርዓት ውስጥ የገባ ነው:: 
ሥርዓቱ ቢቀየር እንኳ በአንዳንድ ሰው አዕምሮ ውስጥ 

ሥርዓቱ እስካሁን አልተቀየረም:: በዚያ ምክንያት ደግሞ 
አንዳንድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከማዕከላዊ 
መንግሥቱ ራሳቸውን አግልለውና ዳር አስቀምጠው 
ቆይተዋል:: 

በኢህአዴግ ጊዜ የተጠየቀው የእኩልነት ጥያቄ ነው:: 
ኢህአዴግም የራሱ ችግር ነበረው:: አንዱን አቅፎ ሌላውን 
ክልል የገፋበት ሁኔታ ነበር:: አሁን ከለውጡ ወዲህ ደግሞ 
በስም ደረጃ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ 
ሀገራቸውን መምራት ይችላሉ ብሎ ማንም የትም ቢወለድና 
የትኛውንም ቋንቋ ቢናገር እና የትኛውም ባህል ቢኖረው 
በኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት የሚያምንና በሰላማዊ መንገድ 
የሚታገል ሀገር መምራት ይችላል፤ መምረጥና መመረጥም 
ይችላል:: ይህንን ደግሞ በተግባር ማሳየት አለብን::

 በተመሳሳይ ሁኔታ በፌዴራል መንግሥት ተቋማት 
ውስጥ ሚናቸው መታየት አለበት:: ኢትዮጵያን የሚመስል 
ሲቪል ሰርቪስ መገንባት አስፈላጊ ነው:: ስለዚህ በአዋጁ 
ክፍል ዘጠኝ አንቀጽ 71 ላይ ያለው ሁሉ አቀፍ ብዝሃነት፣ 
አካታችነት እና ተጨማሪ የድጋፍ እርምጃ አፈፃፀም ሲባል 
እዚህ ውስጥ ያለው ብሔር ብቻ አይደለም:: 

እንዲያውም አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ 
ኢትዮጵያን የሚመስል የመንግሥት ሠራተኞች ስብጥር 
መኖሩን በማረጋገጥ የብሔር ብሔረሰቦች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ 
የፆታ ተዋጽኦ የመሳሰሉትን ብዙሃነት እና አካታችነትን 
ያገናዘበ የመንግሥት አገልግሎት እና አስተዳደር ሥርዓት 
ተግባራዊ መደረግ አለበት ይላል:: ታድያ ይህ አባባል 
የሚጎዳው ማንን ነው?

እንዲያውም ከዚህ ቀደም ከፌዴራል መንግሥት 
መስሪያ ቤት ውስጥ የማይታዩ በተለያየ የሀገሪቱ ጫፍ 
የሚገኙ ብሔሮች ያሉት ነገር ቢኖር፤ ‹ከዚህ በፊት መንግሥት 
የሚጠይቀን ልጆቻችንን ለጦርነት ሲፈልጋቸው ስጡን 
ወታደር ይሁኑልን በማለት ነበር:: እነርሱም ወይ ይሞታሉ፤ 
ወይም ደግሞ አካለ ስንኩል ሆነው ይመለሳሉ:: አሁን ግን 
የሀገር ባለቤት አድርጎ መንግሥት እኛን ቀርቦ እያወያየየን 
ነው::›› በማለት ሃሳባቸውን እየገለጹ ነው:: ይህ ደግሞ 
ለኢትዮጵያ ሰላም የሚያመጣ ነው::

በሁሉም ጫፍ አካታችነትን ማረጋገጥ ማለት የተገለለ 
ማኅበረሰብ የለም ማለት ነው:: ይህን እኩልነት ማየት 
የማይፈልጉ ‹እኛ የተመረጥን ነን፤ እኛ ወርቅ ነን፤ በሚል 
ሌላውን ሕዝብ እንደ ሕዝብ ማየት የሚያስችል አመለካከት 
የሌላቸው አካላት ናቸው አሁን የተቸገሩት እንጂ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ መሳተፍ አለበት ማለት ክፋቱ ምኑ ላይ እንደሆነ 
አልታየኝም:: ብቃት ደግሞ ሲታሰብ ከብቃት ጋር አብሮ 
የሚወለድ ሰው አይኖርምና በሁሉም የዓለም ክፍል ያለ 
ሁሉም ብሔር ከብቃት ጋር አልተወለደም:: ነገር ግን ሰው 
ከተወለደ በኋላ እድል ከተሰጠው የመማር ብቃት አለው::

ስለዚህ ይህ አዋጅ አንቀጽ 74 ላይ በአግባቡ ተንትኖ 
ያስቀምጠዋል:: እንዲያም ሆኖ እድል መስጠት ማለት 
ብቃትና ውድድር አይኖሩም ማለት አይደለም:: ማነሳሳትና 
ማበረታታት ያስፈልጋል:: ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ 
17 የሚሆኑ ብሔር፣ ብሔረሰቦች በፌዴራል ተቋም ውስጥ 
አንድም ሠራተኛ የሌላቸው የሚል የጥናት ውጤት ቀርቧል:: 
እነዚህን አካላት በትምህርትና መሰል ተግባራት አካትተን 

ቢሆን ኖሮ አሁን ላይ የተገኘውን የጥናት ውጤት ባላየን 
ነበር:: ታድያ ጉዳዩ የኮታ ሆነ ያሉ አካላት በእነርሱ እይታ 
እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያዊ አይደሉም ማለት 
ነው?

የፓርላማ አባል ምንም እንኳ ከአንድ ብሔር ተወክሎ 
በቦታው ቢገኝም የሚወክለው ኢትዮጵያውያንን እስከሆነ 
ድረስ ይህ ጉዳይ ሊሰማው ይገባል:: አንዳንዶች የኢትዮጵያን 
ነባራዊ ሁኔታ መሰረት ተደርጎ የተረቀቀን አዋጅ ጭራሽ 
የሚያነሱት ጥያቄ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የማይገናኝ 
መሆኑና በአሜሪካ ካሉ ታላላቅ እንደማይክሮሶፍት አይነት 
ኩባንያዎች ጋር እያነጻጸሩ ለማብራራት መሞከር ደግሞ 
የበለጠ ትዝብት ውስጥ የሚከትና ጉዳዩን ለማጣጣል 
እንደመሞከር የሚቆጠር ነው:: ከዚያም በላይ የራስን ቤት 
እንደማፍረስ የሚቆጠር ነገር አይኖርም:: በጥቅሉ ግን አሁን 
ያለንበት የዴሞክራሲ ሥርዓት ውስጥ እንደመሆኑ ሰው 
በተረዳው ልክ ሊናገር ይችላል፤ ትክክለኛውን ማስገንዘብ 
ደግሞ የሚጠበቅ ይሆናል:: 

አዲስ ዘመን፡- ረቂቅ አዋጁ ላይ የመንግሥት 
ሠራተኛ ማለት በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት 
በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሠራ ሰው ነው ይላል፤ ሆኖም 
የማይጨምራቸው አሉ ብሎ ይዘረዝራል፤ ከዘረዘራቸው 
ውጪ ያሉ ሌሎች የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ጉዳይስ 
የሚታየው እንዴት ነው?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- በልዩ ሁኔታ የማያካትታቸው አሉ:: 
በግልጽ ያስቀመጣቸው ደግሞ በዝርዝር አሉ:: ነገር ግን 
ከሲቪል ሰርቪሱ መተዳደሪያ ደንብ ውጪ ሠራተኞችን 
የሚያስተዳድሩ ተቋማት አሉ:: ወይም በሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ደንብ ወይም ደግሞ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ደንብ ማለት ነው:: በክልል ሆነ በከተማ አስተዳደር ደረጃ 
እንደዚህ አይነት ተቋማት አሉ:: አዋጁ እነዚህን በተመለከተ 
ያስቀመጠው ነገር አለ:: የመንግሥት ተቋማት ሆነው በልዩ 
ሁኔታ እንዲተዳደሩ የሚገባቸው አሉ::

 ከዚህ በፊት እኔ ልዩ ነኝ በሚል መዋቅር ሰርተው 
ያጸድቁ ነበር፤ አሁን ግን ይህ አዋጅ የሚለው፤ ተቋማት 
ልዩ ባህሪ እንዳላቸው በጥናት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ 
የሚሰጣቸው ማለትም ሠራተኛውን ለማስተዳደር ነጻነት 
የሚሰጣቸው አንድ ሀገራዊ ተቋም መኖር አለበት፤ ያ ሀገራዊ 
ተቋም ደግሞ በአዋጁ አንቀጽ 17 ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ 
የቦርድ ሰብሳቢነት የሜሪት እና የደመወዝ ቦርድ ስለመቋቋም 
ይገልጻል፤ የዚህ ቦርድ ኃላፊነት ደግሞ በአንቀጽ 18 ላይ 
ተቀምጧል:: ቦርዱ በመጨረሻ ደግሞ ለሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ሕግ ሆኖ እንዲወጣ አቅርቦ ያጸድቃል::

ስለዚህ እስካሁንም ሆነ ወደፊት በራሳቸው በመተዳደሪያ 
መቀጠል የሚፈልጉ ተቋማት ከሌላው በምን ምክንያት ተለዩ? 
ስራቸውስ በምን ምክንያት ነው የተለየው? በዚህ አዋጅ 
ውስጥ ከቆዩ የሚደርስባቸው ጉዳት ምንድን ነው? የሚለው 
ታይቶና ተጠንቶ ውሳኔ ይሰጣል:: ለምሳሌ ያህል የሚዲያ 
ተቋማትን ይህ አዋጅ የሚነካ አይደለም:: 

ምክንያቱም የሚዲያ ተቋማት በራሳቸው የሚተዳደሩና 
ገቢያቸውን ራሳቸው የሚያመነጩ በመሆናቸው ነው:: 
ነገር ግን የሚነካቸውም ቢሆኑ ቋሚ ኮሚቴ ይህን አይቶ 

የጨመረው አንቀጽ 18 ንዑስ አንቀጽ ዘጠኝ፣ አስር እና አስራ 
አንድ አዳዲስ የተጨመሩ አንቀጾች ናቸው:: በተለይ ንዑስ 
አንቀጽ አስር ላይ የሚለው ቦርዱ፣ የሰው ኃይል አስተዳደርን 
በሚመለከት ለሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የተሰጠው ኃላፊነት 
በውክልና ለተቋማት ሊሰጥ ይችላል የሚል ነው:: ምክንያቱም 
በአዋጁ ለሲቪል ሰርቪስ የተሰጠው ኃላፊነት አለ::

 ከዚህ ኃላፊነቱን ወስዶ ለተቋማት ሊሰጥ ይችላል ማለት 
ከተጠና በኋላ ለሚገባቸው ተቋማት ለምሳሌ ለፌዴራል 
ፍርድ ቤቶች ሠራተኛ ከሲቪል ሰርቪስ ውጪ በምትፈልገው 
አስተዳደር ብሎ ይሰጣል ማለት ነው:: ስለዚህ እነሱ ደግሞ 
የነበረውን ደንብ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምጥተው 
እንዲሻሻል በማድረግ አዋጁን በመጥቀስ በአዋጁና በተሰጠው 
ውክልና መሰረት ደንቡ ተዘጋጅቷል በማለት በዚያ ይቀጥላሉ 
ማለት ነው:: 

እንዲያም ሆኖ ውክልና እስኪሰጣቸው ድረስ መጠበቅ 
የማያስችል መስሪያ ቤቶች በመኖራቸው እነርሱ ልዩ 
በሆነ ጉዳይ የሚታዩ ይሆናሉ:: በሽግግር ድንጋጌ ውስጥ 
በልዩ ሁኔታ ይተዳደሩ የነበሩ አዲስ ሕግ እስኪወጣ ድረስ 
ይቀጥላሉ የሚል አንቀጽ 157 ላይ አለ:: ይህ የሚሆነው ከሀገር 
ጥቅም አንጻር እንጂ አንድን ኃላፊ ለማስደሰት ሌላውን ደግሞ 
ለማሳዘን ተብሎ አይደለም:: 

ይህን አዋጅ አንዳንድ አካላት ለሆነ ትርጉም ሰጥተው 
ለማዛባት እንደሚሞክሩት አይነት አይደለም:: ልዩ ባህሪ 
ያላቸውም ተቋማት ልዩ ባህሪ እንዳላቸው ታምኖበት የተሻለ 
የስራ አካባቢና ጥቅማጥቅም እንዲያገኙ ተደርገው ብቃት 
ኖሯቸው ለሀገር እንዲሰሩ ይደረጋል:: 

ቀደም ሲል የመንግሥት ሠራተኛ የደመወዝ ጭማሪ 
ሳይደረግለት ብዙ ጊዜ ይቆያል:: አበል ራሱ አንዴ ከተተከለ 
ለብዙ ጊዜ እንደሚቆይ የሚታወቅ ነው:: ይህ አዋጅ ግን ግልጽ 
አድርጎ ያስቀመጠው አንደኛ በየአራት ዓመቱ የደመወዝ 
ጭማሪ ዝቅተኛ የደመወዝ እርከን ብሎ ነው:: የኢትዮጵያ 
ስታትስቲክስ አገልግሎት በየሁለት ዓመቱ አበልንም 
ጥቅማጥቅምንም በተመለከተ እንደየኑሮ ነባራዊ ሁኔታ 
ከግምት ውስጥ የሚገባ ጥናት አካሒዶ አቅርቦ እንዲጸድቅ 
ይህ አዋጅ ያስገድዳል:: 

አዲስ ዘመን፡- በረቂቅ አዋጁ ላይ አንድ ሠራተኛ 
ተደጋጋሚ ፈተና ወስዶ ብቁ ካልሆነ የሁለት ዓመት 
ደመወዝ ወስዶ እንደሚሰናበት ያስቀምጣል፤ 
የሚወስደው ብር ግን ቢያንስ ከ12 ሺ በታች መሆን 
የለበትም ይላል፤ ይህ ማለት የአንድ ሠራተኛ ደመወዝ 
ስንት ቢሆን ነው?

ነገሪ (ዶ/ር)፡- እሱን ቀይረነዋል፤ ማለትም 
ተስተካክሏል:: ይህ ውሳኔ በሚወሰንበት ጊዜ ባለው 
ዝቅተኛ የደመወዝ እርከን ተሰልቶ ይሰጠዋል ወደሚል 
ተቀይሯል:: ሠራተኛው ጡረታ ደረጃ ላይ ከደረሰ ጡረታው 
ይጠበቅለታል:: ለምሳሌ በ2017 በጀት ዓመት የሚሰናበት 
ሠራተኛ በአሁኑ ሰዓት ዝቅተኛ ደመወዝ የሚባለው አራት ሺ 
700 ብር አካባቢ  ነው፤ እሱ ተባዝቶ የሚሰጥ ይሆናል የሚል 
ነው:: ነገር ግን በዚህ ሒደት ብዙ ይሰናበታል የሚል ሐሳብ 
የለንም፤ ምክንያቱ ስልጠናም ድጋፍ ይኖራል:: ከዚህ በላይ 
የሚሆን ከሆነ ግን የሚሰናበት ይሆናል::

አዲስ ዘመን፡- ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ ከልብ 
አመሰግናለሁ::

ነገሪ (ዶ/ር)፡- እኔም አመሰግናለሁ:: 

‹‹አዋጁ እንደከዚህ ቀደሙ ዝም... 

የመንግሥት መስሪያ 
ቤት  ለመቀጠር ገንዘብ 
የለኝም እስከማለትም 
የደረሱበት ሁኔታ 
ተፈጥሮ እንደነበር 
ያወራሉ 



      አዲስ ዘመን   ሰኞ ኅዳር 16 ቀን 2017 ዓ.ምገጽ 12 
ማህበራዊ

አስኳላ 
ጽጌረዳ ጫንያለው 

የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት በተለያየ ምክንያት 
እየተፈተነ ያለ ዘርፍ ነው:: በተለይም ባለፉት ጥቂት 
አስርት ዓመታት ከጥራት አኳያ ብዙ ጥያቄዎች 
ሲቀርቡበት ቆይቷል:: ይህንን ክፍተት ለማሻሻል 
መንግስት ፖሊሲ ከማሻሻል አንስቶ የትምህርት ጥራትን 
የሚያረጋግጡ በርካታ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሀገር አቀፍ ፈተናን የሚወስዱ 
ተማሪዎች የመውደቁ ምጣኔ  ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ 
በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ‹‹ለምን በዚህ 
መጠን ተማሪዎች ፈተናዎችን ማለፍ አቃታቸው?›› 
የሚሉ ሞጋቾችም ተበራክተዋል:: ከእነዚህ መካከልም 
የተወካዮች ምክር ቤት አንዱ ነው:: ምክር ቤቱ ‹‹ ለምን 
ይህንን ያህል ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ ሳያሳልፉ 
ቀሩ፤ በምን ምክንያት ተማሪዎች በዚህ ልክ ወደቁ፤ 
ለምን የግል ትምህርት ቤቶች ከመንግስት ትምህርት 
ቤት ያነሰ ተማሪዎችን አሳለፉ …ወዘተ›› በማለት ተቋሙን 
ለሚመራው አካል ምላሽ የሚሹ ጥያቄዎችን ሰንዝረዋል:: 
በጥናት እንዲለይና ትክክለኛው ምክንያት እንዲያሳውቅ 
ማሳሰቢያ ሰጥተዋል:: 

የተማሪዎች መውደቅ መንስኤ የተለያየ ምክንያት 
ቢኖረውም አንዱና ዋነኛው ተደርጎ የተወሰደው ግን 
ጥራትን ለማምጣት ሲባል  ወደ ተግባር የተገባበት 
የአፈታተን ስርዓትን መቀየር እንደሆነ በብዙዎች 
ይታመናል:: በዚያው ልክም የፈተና ስርዓቱ የተማሪዎች 
አቅም እንደለየ የሚናገሩ አልጠፉም:: ለዚህም ማሳያው 
የ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤት 
ሲሆን፤ የግሉ ከመንግስቱ የተወዳደረበት፤ ውጤት 
እንደልብ ያልጋሸበበት እንደሆነ በውጤት ትንተናው 
ታይቷል:: ቀጣይነቱ ሲታይም ውጤቱ ከአምናው 
የተሻለ ተማሪ ያለፈበት ሆኖ ተገኝቷል:: እንዲያውም 
በወቅቱ በትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠው መግለጫ 
እንደተባለው፤ የማለፊያ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች 
ቁጥር ከባለፈው ዓመት ሲነፃፀር በ9ሺህ 114 ተማሪዎች 
ብልጫ አሳይቷል።

ለሀገር አቀፍ ፈተናው ከተቀመጡ 674ሺህ 823 
ተማሪዎች ውስጥ 36ሺህ 409 ወይም 5ነጥብ4 በመቶ 
የማለፊያው ውጤት ያመጡ ሲሆን፤ ይህም በተፈጥሮ 
ሳይንስ 28ሺህ 158 ወይም ዘጠኝ በመቶ ያለፉበትና  
በማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ 8ሺህ 251 ወይም ሁለት 
በመቶ እንዲያልፉ የሆኑበትም ነው። 

“በየዓመቱ ለሚኖረው ውጤት መሻሻል መሰረቱ 
የአፈታተን ስርዓቱ መቀየሩ ነው:: ይህ የፈተና አሰጣጥ 
አግባብ የሆነውን ተቋም አልያም ተማሪ ለይቷል፤ 
ብቁዎቹን አበረታትቶ የደከሙትን ደግሞ አቅማቸው 
ምን ድረስ እንደሆነ አሳይቷል:: ለተሻለ ሥራ እንዲነሱም 
እድል ሰጥቷል:: በተለይም ኩረጃን ተገን አድርገው 
የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎችን አደብ ያስገዛ ነው::” ሲሉ  
የትምህርት ሚኒስትሩ  ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ   የተናገሩትን 
ማስታወስ  ተገቢ ነው።  

“እንዲሁም” ይላሉ ሚኒስትሩ ተማሪዎች በራስ 
የመተማመን ባህልን እንዲያዳብሩም አድርጓቸዋል:: 
አቅሙ የሌላቸው ተማሪዎችም አማራጫቸውን እንዲያዩ 
አስችሏል:: በኩረጃ አልፋለሁ የሚለው አስተሳሰብ ቀርቶ 
ተማሪዎች አንችልም ብለው ከመቀመጥ ይልቅ ወደ 
ማንበቡና ለማለፍ ጥረት ወደ ማድረጉ እንዲገቡ መስመር 
አስይዟል:: ትምህርት ቤቶችም የአምና ውጤታቸው 
አስተምሯቸው ለተሻለ ነገር መስራት እንዲችሉም 
ሆነዋል:: 

በዚህ የፈተና አሰጣጥ አንዱ የተገኘው ውጤት 
‹‹ልጆቻችን የግል ትምህርት ቤት ስለተማሩ አይወድቁም፤ 
በጣም ጎበዞች ይሆናሉ›› የሚለው አስተሳሰብ መቀየሩ 
ነው የሚሉት ሚኒስትሩ፤ የመንግስት ትምህርት ቤቶች 
ከግሎቹ አንጻር የተሻለ አቅማቸውን ያሳዩበት እንደነበርም 
አብራርተዋል:: 

በዚህ የፈተና አሰጣጥ ስርዓት ሁለት መልክ ያለው 
ውጤት እንደታየ የሚገልጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ፤ 
የመጀመሪያው በ2016 የሀገር አቀፍ ፈተና 1ሺህ 363 
ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ እንዳላሳለፉ የታየበት 
ሲሆን፤ ሁለተኛው በፈተና ነጥረው የወጡ ተማሪዎች 
እንድናይ መሆናችን ነው ብለዋል:: በዚህም ምንም 

ትምህርት-ተወዳዳሪነትን ተወዳድሮ ማሸነፍ 

ላላለፉት ትምህርት ቤቶች ልዩ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ 
ሲሆን፤ ለተማሪዎቹ ደግሞ ማበረታቻ እንዲሰጥ ሆኗል:: 
ከተሰጡት ማበረታቻዎች መካከልም ተማሪዎቹ የውጪ 
የትምህርት እድል እንዲያገኙ፤ የሚፈልጉትን የትምህርት 
መስክ እንዲመርጡ፤ ትምህርት ቤታቸውም ለእነርሱ 
የሚመች እንዲሆን የማድረግ ሥራ ተከናውኗል:: ከዚያ 
ሻገር ሲልም በትምህርት ቁሳቁስና በገንዘብ ጭምር 
ማበረታቻዎችን እንደያገኙ ተደርጓል:: ይህ ደግሞ ሀገርን 
በትምህርቱ የማጽናት ሥራ ነውና ቀጣይነት ይኖረዋል 
ሲሉ አብራርተዋል:: 

አዎ ጎበዝ ተማሪዎች በብዙ መልኩ መደገፍ 
ይኖርባቸዋል:: ምክንያቱም ጉብዝና ዝም ብሎ የሚቸሩት 
አይደለም:: ከፍተኛ ድጋፍን፤ ጥረትንና ትጋትን 
ይፈልጋል:: በጥረታቸው አንዳንዶች ከክፍል ብቻ ሳይሆን 
ከትምህርት ቤት አንደኛ ለመውጣት ማበረታቻና ሙገሳን 
የሚያገኙት፤ ሌሎች ደግሞ ከተማን አልፈው እንደ ሀገር 
በደረጃ ተለይተው ከፍተኛውን ውጤት በመያዝ አጀብ 
የሚያሰኙት ከምንም ተነስተው አይደለም:: መምህራን 
የሚያስተምሯቸውን በአግባቡ ተቀብለው፤ የራሳቸውን 
የማጥናት ጥበብ ጨምረውበት በሚሰሩት ሥራ ነው:: 

መምህራን ለሁሉም ተማሪዎቻቸው እኩል 
ያስተምራሉ፤ እኩልም ይደግፋሉ:: ልዩነቱን የሚያመጣው 
የተማረው የመቀበል ችሎታና ጥረት ነው:: እናም ከእነዚህ 
መካከል ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴቶችና 
ሕጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሸለማቸው ሴቶች 
ይገኙበታል:: እነዚህ ተማሪዎች ከመነሻቸው ጀምሮ ጊዜ 
ወርቅ ነው፤ የነገን እድል ይወስናል ብለው ሲታትሩ የቆዩ 
ናቸው:: እነዚህ ውስጥ በመጀመሪያ ያነጋገርናት ተማሪ 
ያስሚን ከድር አንዷ ስትሆን፤ በመንግስት ትምህርት 
ቤት የተማረችና ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበች ተማሪ 
ናት:: ትምህርት ቤቷም ቡልቡላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ይባላል::  

ተማሪ ያስሚን  በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  
ደረጃ  ከፍተኛ ውጤት ካመጡት መካከል ስትመረጥ 
ያመጣችው ውጤት 570 በመሆኑ ነው:: ይህ ደግሞ ትልቅ 
የሚባለውን እድል አቀዳጅቷት፤ ራስ ገዝነትን በቅርቡ 
በተሰጠው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንድትገባ እድል 
አግኝታለች:: እንደሚታወቀው ራስ ገዙ ዩኒቨርሲቲ በሀገር 
አቀፍ በወጡ የትምህርት ምዘናዎች ብቻ የሚተዳደር 
አይደለም:: የራሱ የሆኑ የመመዘኛና የመምረጫ ፈተናዎች 
አሉት:: ከዚህ አንጻርም የራሱን ተማሪዎች ራሱ መርጦና 
ፈትኖ ያስገባል::  ከዚህ አንጻር እንደ ያስሚን አይነቶች 
ከፍተኛ ውጤት ያመጡና ያቀረበውን ፈተና ማለፍ 
የሚችሉ ተማሪዎች ናቸው በመመዘኛ መስፈርቱ መሰረት 
ዩኒቨርስቲውን መቀላቀል የሚችሉት:: ስለዚህም ያስሚን 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅን 
ተቀላቅላ ትምህርት ጀምራለች:: 

ተማሪ ያስሚን እንደምትለው፤ ትምህርት በአንድ 
ጊዜ ጥረት ብቻ የሚሳካ አይደለም:: ሁልጊዜ ትጋትን እና 

ሥራን ይፈልጋል:: ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ጀምሮ ለትምህርት ትኩረት መስጠትንም ይጠይቃል:: 
ከዚህ አንጻርም ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ጀምሮ ውጤታማና የደረጃ ተማረ ነበርኩ:: ለዚህ ያበቃኝ 
ደግሞ በእቅድ መመራቴና ማጥናቴ ነው:: በተጨማረም 
የትምህርት ክትትሌ ጥሩ ነበር:: እናም ተማሪዎች 
ውጤታማ ለመሆን መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው 
በክፍል ውስጥ በአግባቡ ትምህርታቸውን መከታተል 
ነው:: ከዚያም የተማሩትን በፕሮግራም አቅደው ማጥናት 
ሲሆን፤ ይህንን ከቤተሰብ ድጋፍ ጋር አጣምረው 
መጠቀም መቻል ይኖርባቸዋል:: 

‹‹ጎበዝ ተማሪ ሆኖ መጀመር ቀላል ነው። ለብዙዎች 
ፈተና የሚሆነው የጀመሩትን የጉብዝና እርከን ቀጣይነት 
ባለው መልኩ ማስቀጠል ነው›› የምትለው ያስሚን፤ 
እሷን በዋናነት ለውጤት ያበቃት ግቧን ለማሳካት እስከ 
መጨረሻው ባላት ቁርጠኝነት መሥራት መቻሏ እንደሆነ 
ታስረዳለች:: የደረጃ ተማሪ መሆኗም ዛሬ የተጀመረ 
ሳይሆን ገና ከአንደኛ ክፍል የጀመረ እንደሆነ ትናገራለች:: 

ለተማሪ ትርፍ የሚባል ጊዜ እንደሌለና እያንዳንዱ 
ጊዜ ለትምህርት የሚውል እንደሆነ የምታስረዳው ተማሪ 
ያስሚን፤  ያልተቋረጠ የቤተሰብ ድጋፍና እንክብካቤ 
ማግኘት ለውጤታማነት እንደሚያበቃ ትናገራለች:: 
አክላም የቤተሰብ ድጋፍ ብቻ በቂ እንዳልሆነ ታነሳለች:: 
በተለይም ለሴቶች ሁሉም ደጋፊ መሆን እንዳለበት 
ትገልጻለች:: ምክንያቷ ደግሞ ሴቶች በትምህርት ቤት 
ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ ጭምር ጫና የሚፈጠርባቸው 
መሆናቸው ነው:: እናም ማህበረሰቡ በአይነት ብቻ 
ሳይሆን በአስተሳብም ጭምር በርቱ ሊላቸው ይገባል 
ትላለች:: አቅም እንዳላቸው ዘወትር የሚነግራቸው ሰው 
ካገኙ ደግሞ የተሻለ ተማሪ መሆን እንደሚችሉም ራሷን 
አብነት አድርጋ ትናገራለች:: 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶችን ሕጻናት 
ቢሮ ያደረገው ተግባር ለቀጣይ ስራቸው ብርታት 
እንደሚሰጣት የምትገልጸው ተማሪ ያስሚን፤ ድጋፉ 
የበለጠ እንድንሰራና ለሀገራችን ኩራት እንድንሆን 
ከማስቻሉም በላይ የቤት ስራ የተሰጠበት ነው ስትልም 
አብራርታለች:: በተለይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያደረገው 
እውቅናና ድጋፍ በመማር ማስተማሩ ሂደቱ ችግር እንኳን 
ቢገጥመን ከኋላችን ደጀን እንዳለ የሚያሳይ ነውና 
እንዲህ አይነት ድጋፎች ለሌሎችም የሚደረግበትና 
የሚጠናከሩበት ሁኔታ ቢመቻች መልካም እንደሆነ 
ጠቁማለች:: 

እንደ ያስሚን ሁሉ በአዲስ አበባ ሴቶችና ሕጻናት 
ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የተሸለመችውና የ12ኛ ክፍል 
ሀገር አቀፍ ፈተናውን 533 ያመጣችው ሌላኛዋ ተማሪ 
ስም ረተመድህን ሲሳይ ትባላለች። ከፍተኛ ውጤት 
በማምጣቷ የተነሳ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን የተፈጥሮ 
ሳይንስ ኮሌጅን ከተቀላቀሉት ጎራ ተመደባለች:: ትምህርት 
ቤቷ እንደ ያስሚን ሁሉ የመንግስት ሲሆን፤ ቡልቡላ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው:: 
ስምረተመድህን ‹‹ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባቴ 

እጅግ ደስተኛ ነኝ:: ምክንያቱም አቅሜን የሚመጥን 
ትምህርት አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ:: በተጨማሪም ለተሻለ 
ትምህርት እንኳን ልወዳደር ብል ሰፊ አማራጭን እንዳገኝ 
ይረዳኛል:: ከሁሉም በላይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት 
የራስን ጥረት የሚጠይቅ፤ ብዙ ማንበብን የሚፈልግና 
ቴክኖሎጂውን መጠቀም ግድ የሚል በመሆኑ መረጃ 
በቀላሉ እንዳገኝና የተሻለ ትምህርት እንድቀስም 
ያግዘኛል:: ስለሆነም ሌሎች ተማሪዎችም ይህንን እድል 
ለማግኘትና እንደእኛ ተመራጭ እንዲሆኑ በርትተው 
ማጥናት አለባቸው›› ትላለች::  

አሁን ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ጉብዝና ብቻውን በቂ 
አይደለም:: ዘመኑን የሚመጥን መረጃ አነፍናፊ መሆን 
ይጠይቃል:: በተለይም እንደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት መምህራን ቃል በቃል የሚያስተምሩበት ስላልሆነ 
ቀድሞ ማንበብ፤ ያልገባን መጠየቅና የተለያዩ አማራጮችን 
ተጠቅሞ እውቀትን ማጎልበት ይገባል:: ተወዳዳሪነትን 
ተወዳድሮ ማሸነፍ ካልተቻለ በቀላሉ ጉብዝናን ወይም 
ውጤታማነትን ማስቀጠል እንደማይቻልም ታስረዳለች:: 

ተማሪ ስምረተመድህን እንደምትለው፤ አሁን ላይ 
ዩኒቨርሲቲ ስንገባ በቀጥታ የፈለግነውን የትምህርት መስክ 
አንመርጥም:: ይህ ደግሞ ከ12ኛ ክፍሉ ባልተናነሰ መልኩ 
የቤት ስራ እንዳለብን የሚነግረን ነው:: ስለዚህም በርትቶ 
ማጥናትና የምንፈልገውን ትምህርት ክፍል ማግኘት 
ይኖርብናል:: ሁልጊዜ አንባቢና ለትምህርታችን ቅድሚያ 
የምንሰጥ መሆንን ይጠበቅብናል:: እኔም ስለገባሁ ብቻ 
ሳይሆን ከገባሁ በኋላም መስራት ስላለብኝ ነገን አቅጄ 
እየሰራሁ እገኛለሁ:: 

‹‹ተማሪዎች ውጤታማነታቸውን ለማስቀጠል 
እችላለሁ፤ አቅም አለኝን ለውስጣቸው መንገር 
ይኖርባቸዋል:: ተረጋግተው ፈተናዎችንም መስራት 
ይገባቸዋል:: ከዚህ አንጻር የእኔ እቅድ በተፈጥሮ 
ሳይንስ ስር ያሉ ሁለት የትምህርት መስኮችን ማግኘት 
ነው:: እነዚህም ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ሶፍት 
ዌር ኢንጅነሪንግ ናቸው:: ይህንን ደግሞ አሳካዋለሁ:: 
ምክንያቱም ትናንት ገና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 
ቤት እያለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መግባትን እመኝ 
ነበር:: ሁኔታዎች እየጠበቡና የሚወድቀው ተማሪ እየሰፋ 
ቢመጣም ተስፋ ግን አልቆረጥኩም:: በዚህም ህልሜን 
አሳክቸዋለሁ:: አሁንም ይህንን አደርገዋለሁ:: ለዚህ 
ደግሞ ሌት ተቀን እሰራለሁ፤ እየሰራሁም ነው›› ትላለች:: 

ስምረተመድህን በመጨረሻም ስለተደረገላት 
ድጋፍ አመስግና በዩኒቨርሲቲ ትምህርቷ የተሻለ 
ውጤት ለማምጣት እንዳበረታታትና ነገ  የእነርሱን 
ፈለግ የሚከተሉ ሴት ተማሪዎችን ጠንክረው 
እንዲሠሩ አስተማሪና የሚያበረታታ መሆኑን ጠቅሳ፤ 
ቀጣይነት ቢኖረው መልካም ነው ስትል አስተያየቷን 
ለግሳለች::	

ከፍተኛ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ  ውጤት አምጥተው  ማበረታቻ የተሸለሙ ተማሪዎች ፤
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ትዝብት/ ማረፊያ 

ፋሽን       
ስፖርት እና መዝናኛ

 

ቤዛ እሸቱ

በዘመናችን አልባሳት የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ከመሆን 
ከፍ ብለዋል:: “መጽሀፍን በሽፋኑ አትገምቱ” ቢባልም ሰዎች 
በለበሱት ልብስ፣ በተጫሙት ጫማ፣ በያዙት ቦርሳ፣ባደረጓቸው 
ጌጣ ጌጦች ይፈረጃሉ:: በአሁኑ ሰዓት በተለይ በከተሞች አካባቢ 
ያገኙትን ልብስ ካገኙት ጫማ ጋር አዋህዶ መልበስ እየቀረ 
ነው:: ‘ዘናጭ’ ወይም ‘ዘመናዊ’ ለመባል ልብስ ስላሞቀና ስላማረ 
ብቻ አይለበስም:: የዘመኑን ፋሽን (ትሬንድ) መከተል አለበት:: 
በጣም ዘናጭ ሲኮን ታዲያ የአልባሳት ምርጫዎች ከሀገር ውስጥ 
ያልፉና ያደጉት ሀገራት በወቅቱ ከሚለበሷቸው ልብሶች እኩል 
የሚራመዱ በርካቶች ናቸው::

ለዚህ ደግሞ በሀገራችን የሚገኙ የአልባሳት መሸጫ 
መደብሮች የሚይዟቸው እቃዎች ሙሉ በሙሉ ፍላጎታቸውን 
አያረካም:: ይህ ሲሆን ታዲያ አቅም ያላቸው በተወሰነ ጊዜ ከሀገር 
እየወጡ እንደምርጫቸው ሸምተው ይመለሳሉ:: ታዲያ ሀገር 
ውስጥ ላሉትም መላ አልጠፋም በርካታ የአልባሳት መደብሮች 
ዘመኑን የዋጁ ብለው ከሚይዟቸው አማራጮች በተጨማሪ 
ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገበያያ አማራጮች ደንበኞቻቸው 
የመረጡትን እቃ እንደሚያስመጡ መናገር ከጀመሩ ሰነበቱ:: 

በአዲስ አበባ ቦሌ የአልባሳት መሸጫ ሱቅ ያላት ወጣት 
ማህሌት ጌታቸው ከውጭ በተለይም ከሺን ደንበኞች ያዘዙትን 
እቃ ታስመጣለች:: በመደብሯ እሷ እራሷ ዘመኑን የዋጁ ናቸው 
ብላ ያስመጣቻቸው አልባሳት፣ ጫማዎች፣ መነጽሮች እንዲሁም 
ቦርሳዎች ይገኛሉ:: መደብሯ ለበርካታ ደንበኞች ያማከለ እንዲሆን 
በማሰብ በቦሌ ቢገኝም በርካታ ሰዎች በአካል በመሄድ ያሉትን 
እቃዎች ከመምረጥ ይልቅ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አይተው 
መምረጥና ማዘዝ ምርጫቸው መሆኑን ትናገራለች:: ለዚህም 
ይረዳ ዘንድ በቴሌግራም ግሎሲ ሾፒንግ (Glossy Shopping)  
በቲክቶክ ግሎሲ ሾፒንግኢቲ (glossyShoppinget) የተሰኙ 
ገጾችን ከፍታ ትእዛዝ ትቀበላለች፤ ያሏትን እቃዎች ለደንበኞች 
ታስተዋውቃለች::

በማህበራዊ ድረገጾች ያሏትን እቃዎች ስታስተዋውቅ 

መልካምሥራ አፈወርቅ

ልጆች ሳለን መምህራኖቻችን ስለ ፍላጎታችን መዳረሻ  
አንድ በአንድ ይጠይቁን ነበር:: ‹‹ወደፊት ስታድጉ ምን 
መሆን ትፈልጋላችሁ?›› እያሉ:: የዛኔ ታዲያ ምድረ 
ተማሪን ማየት ነው:: ሁሉም እጁን እያወጣ  የልቡን 
ምኞት ለመተንፈስ ይሽቀዳደማል:: ከትምህርቱ ማዶ፤ 
ከመልፋት መድከም ባሻገር የወደፊት  ህልሙን ለመናገር  
የሚጣፈደው ብዙ ነው::

ይህ ጥያቄና የፍላጎት ስሜት የሚንጸባረቀው ታዲያ  
ከፍ ሲሉ አልነበረም::ገና በአንደኛ ደረጃ  የመጀመሪያዎቹ  
ክፍሎች ላይ ሳሉ እንጂ:: አብዛኛው ተማሪ   ይህ 
እውነት ሲነሳለት የምኞቱን፣ የፍላጎቱን ለመናገር ወደ 
ኋላ አይልም:: ከመምህሩ ጥያቄ በኋላ  አንዱ  ይነሳና 
‹‹እኔ ሳድግ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ›› ይላል:: ተከታዩ 
ተማሪ ደግሞ ‹‹ፓይለት፣ሌላው  አስተማሪ፣ኢንጂነር  
ወታደር፣ሳይንቲስት … እያለ ይቀጥላል::

ተማሪዎቹ ይህን ለመናገር ህልም የሆናቸው 
ከትምህርት የሚገኘው ጣፋጭ ፍሬ ስለገባቸው መሆኑ 
ግልጽ ነው::አስቀድመው የመማርን ጥቅም ባያውቁትና 
በጎ አርአያ  የሚሆን ማሳያ ባይኖራቸው እንዲህ ለመናገር 
አይደፍሩም::በርትቶ ተምሮ በመለወጥ  ብዘዎች  
የደረሱበትን የዕውቀት ማማ  አሳምረው  ያውቁታል:: 
በእነሱ ፈለግ ተከትለውም አርማቸውን ለማንሳት 
መድረሻቸውን ያስባሉ፣ያልማሉ:: አጋጣሚ ሆኖ ካሰቡት 
ሙያ ላይ የሚያርፉ ብዙ ናቸው::እነሱ ህልማቸው ዕውን 
ሆኗልና  በያዙት ዘርፍ   ስኬታማ  ለመሆን  አይዘገዩም::

ሌሎች ደግሞ በልጅነት ካረፉበት ህልም  ርቀው ከሌላ 
ሙያ  ይገኛሉ:: አንዳንዶች  ከምኑም ሳይደርሱ ከትምህርት 
ዓለም  ተናጥበው   ህልማቸው ከዕቅድ ውጭ ይሆናል 
:: መገኛቸውም  ካልታሰበው ጥግ ያርፋል:: እነዚህኞቹ 
እቅጣጫ መንገዳቸው ሌላ ቢሆንም ስለትምህርት እርም 

ዘመነኛው የፋሽን ገበያ

የአልባሳቱን መጠን ትንሽ (ስሞል)፣ መካከለኛ (ሚዲየም)፣ ትልቅ 
(ላርጅ)፣  በጣም ትልቅ (ኤክስትራ ላርጅ)፣ በማለትና ያሏትን 
የጫማ ቁጥሮች ታስቀምጣለች:: ሆኖም ልካቸውን የማያውቁ 
ሰዎች እንደሚያጋጥሙና ለእነሱም ሁለት የተለያየ መጠን 
ተልኮላቸው ለክተው አንዱን የሚመልሱበት አሰራር እንዳላት 
ትገልጻለች:: የዴሊቨሪ ክፍያውን ከከፈሉ ባይሆናቸውም ቅያሪ 
የሚላክላቸው መሆኑን ትናገራልች:: የዴሊቨሪ አገልግሎት 
የሚሰጡ  ቋሚ ደምበኞች ያላቸው መሆኑን በማንሳት እቃው 
ለደንበኛ በእነሱ በኩል ከተላከ ተመላሽ በሚኖርበት ወቅት እነሱ 
ጋር አቆይተው የሚመልሱበት አሰራር ዘርግተዋል:: 

አንዳንድ ገዢዎች መጠናቸውን (ሳይዛቸውን) ከመንገር 
ባሻገር “እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ” በማለት ተክለ 
ሰውነታቸውን መለየት የሚያስችል ፎቶ በመላክ “የትኛውን 
ሳይዝ ባደርግ ይሻላል?” የሚለውን ይጠይቃሉ:: “እነሱም 
እንዲጎዱ አንፈልግም” የምትለው ማህሌት የመረጡት 
የልብስ አይነት አይሆናቸውም ብለን ካሰብን ሌላ አማራጭ 

እናሳያቸዋለን ትላለች:: ከተለያዩ የኦንላይን አማራጮችና 
ከተለያዩ ገበያዎች ገዝታ በመደብሯ እና በማህበራዊ ድረ-ገጾች 
ለሸማቾች ከምትለቃቸው የአልባሳትና የማጌጫ አማራጮች 
በተጨማሪ ሺን ከተሰኘው የመገበያያ አማራጭ ደንበኞች 
መርጠው አስመጪልን የሚሏትን እቃዎች ታስመጣለች::

ባደጉት ሀገራት የኦንላይን ገበያ ተለምዷል:: ገዢዎች 
እቤታቸው ሆነው ያዘዙት እቃ ቤታቸው ከደረሰ በኋላ 
በተለያዩ ምክንያቶች ባይስማማቸው መመለስ ይችላሉ:: ለዚህ 
የሚጠበቅባቸው የሻጩን ድርጅት የመመለሻ ቀን ማክበርና 
ያዘዙበት ድረ-ገጽ ውስጥ በመግባት የሚመልሱበትን ምክንያት 
መጥቀስ፤ እቃው እንዳይበላሽ በጥንቃቄ መያዝና እንደ ገዙበት 
ድርጅቱ ሁኔታ የሚመለስበት ቦታ  ወስዶ ማስቀመጥ ነው:: 
ሆኖም ከሺን እቃዎችን የምታስመጣው ማህሌት ደንበኞች 
ባይሆናቸው ኃላፊነቱን እንደማትወስድ ትገራለች:: ከሺን እቃ 
አዘዋት በመጣላቸው ያልተደሰቱ አንዳንድ ሰዎች የቅሬታ 
አስተያየታቸውን የማህበራዊ ድረ-ገጿ አስተያየት መስጫ ላይ 

የጻፉበት ገጠመኝም አላት:: 
እንደማህሌት ገለጻ፣ ሸማቾች በቀጥታ በውጭ የመገበያያ 

ድረ-ገጾች ያዩት እቃ እንዲመጣላቸው ሲጠይቁ የሚታዘዘው 
ገዢው ይሁንልኝ በሚለው ልኬት ነው:: ሸማቹ የሰጠው 
ልኬት ትክክለኛው ባይሆን ተጎጂ ይሆናል:: ጫማዎች ብዙ 
ጊዜ ሞደ ጠባብና ሞደ ሰፊ የሚባል እንዳላቸው በማንሳት 
ይሄ ግን በትእዛዙ ላይ እንደማይገለጽና ሰዎች በቁጥራቸው 
ይሆነኛል ብለው የሚያዙት ጫማ ሳይሆናቸው የሚቀርበት 
አጋጣሚ በርካታ መሆኑን ትናገራለች:: ከውጪ ድረ-ገጽ ሦስት 
ጫማ አዛ ያስመጣችላት ደንበኛዋ አንዱ ብቻ ልኳ እንደሆናት  
ታስታውሳለች:: በተመሳሳይ በውድ ዋጋ የሚሸጥ  ቡትስ 
ጫማ በምርጫዋ የመጣላት ደንበኛዋ ልኳ ሳይሆን ቀርቷል:: 
በማህበራዊ ገጿ ላይ ብትለጥፍላትም ከዋጋው ውድነት የተነሳ 
ገዢ አልተገኘም:: ከዚ በመነሳት በተለይ ጫማ ከዚሁ ተለክቶ 
ቢገዛ ትላለች::

በእጇ የሚገኙትን እቃዎች በኦንላይን ያዘዘ ደንበኛ እቃውን 
ሳያበላሽ በፍጥነት እስከመለሰ ድረስ የምትቀይር መሆኑን 
የምትገልጸው ማህሌት፤ ሆኖም ቀጥታ ከውጪ የመገበያያ ድረ-
ገጾች አይተው ይታዘዝልን የሚሏቸው እቃዎች ባይሆኗቸው 
ኪሳራው የገዢ ነው ትላለች:: ታዞላቸው የመጣ እቃ ሳይሆናቸው 
ሽጭልን በሚሏት ወቅት በትብብር በማህበራዊ ድረ-ገጿ ላይ 
በመለጠፍ እንዲሸጥ ትረዳቸዋለች::

ማህሌት ከልምዷ በመነሳት ሰዎች በተለይ ከውጪ ድረ-
ገጾች እቃዎችን ከማዘዛቸው በፊት መመሪያውን (ዲስክሪብሽኑን) 
በደንብ ቢያነቡት ትላለች:: ከዛ በተጨማሪ ከውጭ ሀገራት 
የመገበያያ ድረ-ገጾች ከማዘዝ ይልቅ በእሷና በመሰል ሻጮች 
እጅ ላይ የሚገኙ እቃዎችን ቢያዙ ስለእቃው ባህሪ ጠይቀው 
መረዳት ከመቻላቸውም ባሻገር ከወሰዱትም በኋላ ስላልሆነኝ 
መጠኑን ጨምሩልኝ ወይ ቀንሱልኝ ማለት ይችላሉ:: እሷ እራሷ 
ሻጭ ብትሆንም በተለይ ሱሪና ጫማ ከድረ-ገጽ ከማዘዝ ሀገር 
ውስጥ ካስገቡ ሰዎች በአካል ተገኝታ መግዛት ምርጫዋ መሆኑን 
ትናገራለች:: ሰዎች በኦንላይን የሚለጠጡ (ስትረች የሚያደርጉ) 
ቀሚሶች፣ከላይ አላባሾች (ቶፖች)፣ ኮቶች በትእዛዝ ቢመጡ 
የተሻለ መሆኑን ትናገራች:: 

በማን ላይ ቆመሽ …  
የሚሉ ናቸው ለማለት መረጃው አይገኝም::

ከሰሞኑ ከአንድ የማህበራዊ ገጽ  ላይ አንድ መልዕክት  
ለዓይኖቼ ደረሰ::ሁሉንም ቃል በቃል አየሁት:: ያነበብኩት 
ሀሳብ እስከዛሬ በውስጤ የቆየውን የመማር ጥቅም ከእጅ 
የሚበትን መስሎ ተሰማኝ:: ‹‹ተምሬ የት ልደርስ? ይላል:: 
ዕውን የተማረ ፣የተመራመረ መድረሻ  የለው ይሆን? ነገሩ 
ግራ እያጋባኝ ወደ ጽሁፉ ተመለስኩ::

የተምሬ የት ልደርስ ፍሬ ሀሳብ መነሻ ገንዘብ  ይሉት 
ጉዳይ ነው::ይህን  አስፈላጊ ፤ ለዛውም  ወሳኝ  የሆነ  ነገር  
የሚዘውረው  ትምህርት  ሳይሆን  ቢዝነስ /ንግድ / ብቻ  
ስለመሆኑ ሀሳቡ  ይጠቁማል:: አብዛኞች  በዘመናችን 
እየተማረኩበት ያለው እውነትም  ፈጣንና አቋራጩን  
የንግድ ልውውጥ  ይመስላል:: ይህን ሀቅ በተግባር ሞክረን 
አይተነዋል የሚሉቱ ደግሞ ከትምህርት  ልፋት ድካም 
ባነሰ መልኩ የቢዝነሱ  ጸጋና  ጉልበት እንደሚገዝፍባቸው 
ያምናሉ::

 ወደ ጽሁፉ መለስ ብዬ  በግርምታ  ማንበቤን 
ቀጠልኩ ::የተምሬ የት ልደርስን ሀሳብ እንደመነሻ 
ያሳየው ገጽ ሀሳቡን በግልጽ እየተቃወመ መሆኑን 
አስተዋልኩ:: ጸሀፊው ይህ አይነቱ ሀሳብ የእነሱ ይሆናል 
ብሎ  ከማይጠብቃቸው ሰዎች ጭምር እየመነጨ መሆኑ  
አሳስቦታል::

አሁን ላይ  ብቸኛው የችግር መፍቻ ቁልፍ ትምህርት 
ሳይሆን ገንዘብ እንደልብ የሚዘወርበት የንግዱ ዘርፍ 
ብቻ ተደርጎ እየታሰበ ነው::ዓለም በእግሯ የምትቆመው 
በቢዝነሱ የደም ዝውውር የሆነ እስኪመስል ተጽዕኖው 
ከፍ ማለት ይዟል::

 በትኩረት ወደ ጽሁፉ መስመሮች ተመለስኩ:: 
በታላላቅ ሃይማኖቶች አስተምህሮ የፈጣሪ ስጦታዎች 
የተለያዩ ስለመሆናቸው ይጠቁማል::ንግድ ጥበብ 
ስለመሆኑ ቢታመንም  ሁሉም ግን ነጋዴ መሆን 
እንደማይቸል ግልጽ ነው::ምርጥ ነጋዴ መሆን የቻለው 

ደግሞ ከፈጣሪ  የትምህርት ስጦታና ዕውቀት   ሲሰጠው  
መሆኑን ማመን ይኖርበታል::ይህ ምሳሌ ደግሞ ማንም ያለ 
በቂ ትምህርትና ዕውቀት  የትም መድረስ እንደማይቻለው 
አመላካች ይሆናል::

በፅሁፉ ላይ አንድ  የማይሸሽ  እውነታ በግልፅ 
ተመላክቷል::አንድ በቢዝነስ  ብቻ አምናለሁ የሚል  ነጋዴ 
ዕጣፈንታው  ወዴት እንደሚያደርሰው ይጠቁማል::  
ጽሁፉ ደጋግሞ ጠያቂ ነው::ከሚመለከተው አካል ፈጣን 
ምላሽ ባያገኝም እንዲህ እያለ ጥያቄውን ይደረድራል:: 

አንተ ልጅህን ማስተማር ብትሻ  የምትልከው  ወዴት 
ነው? ወደ መርካቶ ነውን? በድንገት የስኳር  ህመምህ 
ተነስቶ መታከም ብትፈልግስ መደረሻህ የት ይሆን? 
ንብረትህን የሚነጥቅ፣ ዕድሜህን የሚያሳጥር ችግር ገጥሞህ 
የህግ ድጋፍን  ብትሻ ጠበቃ ዳኛህ ማነው?ሚስትህ ምጥ 
ብትያዝ፣ልጆችህ ቢታመሙ ወዴት ልትሄድ ነው?ታክስ 
አናትህ ላይ ቢቆለል፣ ገንዘብ ኖሮህ ህንጻ ማሰራት ብትሻ 
አማካሪህን ከየት ታመጣለህ?

ጠያቂው ብዙ መልስ የሚሹ ጉዳዮችን ደጋግሞ 
ያነሳል::እንደሱ ዕምነት እነዚህ ዝርዝር ጉዳዮች በሙሉ  
የቁልፍ መፍቻቸው ገንዘብ/ቢዝነስ / ብቻ ሳይሆን 
መሰረቱ በትምህርት የተደገፈ  ዕውቀት ነው:: ከጠያቂው  
ባለፈ  ሌሎቻችን ጭምር  የራሳችን  ጥያቄና  ሀሳቦች 
ሊኖሩን  ይችላሉ:: 

ወደ እውነታው መለስ ብለን ስንገመግም ደግሞ 
አሁን ላይ በርካቶች  መሰረታዊ  ለሚባለው   ትምህርትና  
ዕውቀት ትኩረታቸው አናሳ መሆን ይዟል::እንደእነሱ  
ዕምነት  ዓለማችን  መመንደግ፣ማደግ  የያዘችው  ቢዝነሱን 
መሰረት አድርጋ ነው::እንዲህ ከሆነ ደግሞ ዕድሜ ዘመን 
ሙሉ መማር፣ለዕውቀት መትጋት አስፈላጊ  አይሆንም::

እንደውም አንዳንዶቹ  ይህን ምክንያት  መነሻ 
አድርገው  ተምሬ የት ልደርስ?  ሲሉ ይደመጣሉ:: ለዚህ 
ማሳያቸው  የተለመደው  ቢዝነስና ቢዝነስ ብቻ ነው:: 

አልገባቸው ይሆናል እንጂ ቢዝነሱም ቢሆን በወጉ 
ሊቀላጠፍ የሚችለው በዕውቀትና በጥሩ ትምህርት 
ሲታገዝ ነው::ያልተማረ ነጋዴ ለስራው ስኬታማነት 
ሊቀጥር የሚችለው በቢዚነሱ በቂ ዕወቅት ያለውን 
ባለሙያ ስለሚሆን ::

የአባባል አባዜ  ሆኖ እንጂ ዘመናችን  ባለ ቢዝነሱን 
ብቻ ሳይሆን  ባለ ዕውቀቱ ሊቅ እንደሚያስፈልጋት ግልጽ 
ነው:: እንዲያማ ባይሆን ይህ ሁሉ ቴክኖሎጂ ሲስፋፋ 
ተማረው፣ የተመራመረው ሀይል ባላስፈለገ ነበር::አንድ 
ምሳሌ ላንሳ ሁሌም ባይሆን አንዳንዴ  ደጋግመው  
የቆሙባትን  መሬት የሚያሙ፣ የሚያማርሩ  አንዳንዶች  
ይኖራሉ::

 ይህን ሀሜትና  ምሬታቸውን የሰሙ ሌሎች ታዲያ 
ለእነሱ የሚሆን መልስ ሲሰጡ አርግተኝነትን አክለው ነው 
‹‹በማን ላይ ቆመሽ  ምድርን ታሚያለሽ››የሚለውን ተረት 
አስቀድመው :: 

የዕውቀትና የቢዝነሱም ጉዳይ እንዲሁው:: 
ቢዝነስ ራሱን የቻለ ጥበብ ይጠይቃል:: በሙያው የገቡ 
ብርቱዎችም  አሰራር፣ አያያዙን ያውቁበታል:: ሙያውን 
ሲኖሩበት  ለመልካም ፍሬ ነውና የድካም ዋጋቸውን፣ 
የላባቸውን ጠብታ ያህል አያጡበትም::

ይህ የቢዝነስ ዓለም ታዲያ  ያለአንዳች የዕውቀት 
መሰረት የተገነባ አይደለም:: ከመነሻ እስከ መድረሻው 
ይፈተሽ ቢባል  በዕውቀት እጆችና አዕምሮዎች 
የተዳሰሰ፣የተዳበሰ ነው:: ቢዝነሱ ያለዕውቀት ለብቻው 
ፈጽሞ  ሊቆምና ሊተነፍስ አይቻለውም::

 ይህ አይነቱ በርካታ እውነታ ባለበት ዓለም ታዲያ  
‹‹ትምህርት ለምኔ ቢዝነስ መድህኔ››  ብሎ  መተረቱ  
የሚያዋጣ አይሆንም::እንዲህ አስቦ ብቻ ልራመድ ፣አርቄ 
ልጓዝ የሚል ቢኖር ደግሞ  ‹‹በማን ላይ ቆመሽ ምድርን 
ታሚያለሽ›› ይሉት አባባል ሊተረክበት ግድ ይሆናል:: 
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ብሪታኒያ በሚገኙ ሶስት የዩናይትድ ስቴትስ 
የጦር መንደሮች አካባቢ ባለቤትነታቸው ያልታወቁ 
ድሮኖች እንደታዩ የአሜሪካ አየር ኃይል አስታወቀ። 
ከረቡዕ እስከ አርብ ባሉት ቀናት “አነስተኛ ሰው አልባ 
በራሪዎች” ሰፎክ፣ ፌልትዌል እና ኖርፎክ በተባሉ የጦር 
መንደሮች አካባቢ መታየታቸውን አየር ኃይሉ ገልጿል።

አየር ኃይሉ በሶስቱ የአሜሪካ ጦር መንደሮች የታዩት 
ድሮኖች ጥቃት ለማድረስ የመጡ ስለመሆናቸው 
እስካሁን የሚታወቅ ነገር የለም ብሏል። የአሜሪካ 
አየር ኃይል ድሮኖቹን ለመከላከል የተወሰደ ርምጃ 
ይኖር እንደሁ ከመለግፅ የተቆጠበ ቢሆንም “ራስን 
ለመከላከል” የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች ማድረጉን 
አስታውቋል።

በአውሮፓ የዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ቃል 
አቀባይ “አነስተኛ ሰው አልባ በራሪዎች ብሪታኒያ 
በሚገኙ ሶስት የአሜሪካ አየር ኃይል ጣቢያዎች 
መታየታቸውን አረጋግጠናል” ብለዋል። “በተለያየ ጊዜ 
የመጡት እኒህ ድሮኖች ቁጥራቸው እና ግዝፈታቸው 
የተለያየ ነበር” ሲሉ ገልጸዋል።

“ወታደራዊ ደህንነታችንን ለመጠበቅ ሲባል ምን 
ዓይነት ርምጃ እንደወሰድን አንገልፅም። ነገር ግን 
ራሳችንን ለመከላከል አስፈላጊውን ሁሉ እንደምናደርግ 
እንሳውቃለን” ብለዋል ቃል አቀባዩ። የጦር መንደሮችን 
አባላት እና ቁሳቁሶች ደህንነት ለመጠበቅ ለማረጋገጥ 
ሲባል የአሜሪካ አየር ኃይል አካባቢውን እየቃኘ 
እንዳለ እና ከብሪታኒያ መንግሥት ጋር ተባብሮ እየሠራ 

እንደሆነም በመግለጫቸው አውስተዋል።
ሶስቱ የዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ጣቢያዎች 

በርካታ ዘመናዊ የጦር ጄቶችን የያዙ ናቸው። አልፎም 
የአሜሪካ ወታደሮች መኖሪያ መንደሮች አሏቸው። 
የብሪታኒያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ “መሰል 
ጉዳዮችን በአትኩሮት ነው የምናያቸው። የጦር 
መንደሮቻችን ለመጠበቅ ርምጃ እንወስዳለን” ብለው 
ተጨማሪ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል።

  ሱፎክ ሚድንሆል የሚገኘው የአሜሪካ አየር 
ኃይል ጣቢያ በአውሮፓውያኑ 1934 የተገነባ ሲሆን 
በ2015 ይዘጋል የሚባል ጭምጭምታ ተሰምቶ ነበር። 
አሜሪካ በአውሮፓ ሀገራት በርካታ የጦር መንደሮች 
እንዳሏት ቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል።

ቻይና 83 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው የወርቅ 
ክምችት አገኘች:: የዓለማችን ቁጥር ሁለት ልዕለ 
ሀያል ሀገር የሆነችው ቻይና አዲስ የወርቅ ማዕድን 
በሁናን ግዛት አግኝታለች:: እንደ ሽንዋ ዜና 
አገልግሎት ዘገባ ከሆነ የሁና ጂኦሎጂ ማዕከል 
ባደረገው የማዕድን ፍለጋ ከ300 በላይ ቶን መጠን 
ያለው ወርቅ አግኝቷል::

ማዕከሉ ባካሄዳቸው 40 የወርቅ ማእድን 
ፍለጋ ጣቢያዎች ውስጥ ያደረገው ጥረት ስኬታማ 
እንደሆነም ተጠቅሷል:: የወርቅ ማዕድኑ በመሬት 
ውስጥ በ2 ሺህ ሜትር ርቀት ላይ 300 ቶን ወርቅ 
የተገኘ ሲሆን እስከ 3 ሺህ ሜትር ሲቆፈር ደግሞ 
የወርቅ ክምችቱ ወደ አንድ ሺህ ቶን ከፍ ሊል 
እንደሚል በዘገባው ላይ ተጠቅሷል::

አዲስ የተገኘው ወርቅ አሁን ባለው ዋጋ 
መሠረት ሲሰላ 600 ቢሊዮን ዩዋን ወይም 83 
ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ነውም ተብሏል:: እኤአ 
በ2023 ላይ ባለው የዓለም ወርቅ ግብይት መረጃ 
መሠረት ቻይና ቁጥር አንድ የዓለማችን ወርቅ 
አምራች ሀገር ነበረች::

በተያዘው ዓመት ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ 
741 ሜትሪክ ቶን ወርቅ የተጠቀመች ሲሆን ከዚህ 
ውስጥ 268 ሜትሪክ ቶን ወርቅ በሀገሯ የተመረተ 
እንደሆነ ተገልጿል:: የዓለማችን 10 በመቶ ወርቅ 
አምራች የሆነችው ቻይና በዓለም ገበያ ውስጥ 
ወርቅ ሸማች ከሆኑ ቀዳሚ ሀገራት መካከልም 
ዋነኛዋ መሆኗን አል ዓይን ዘግቧል::

ቻይና 83 ቢሊዮን 
ዶላር ዋጋ ያለው 
የወርቅ ክምችት 

አገኘች

በአሜሪካ ጦር መንደር አካባቢ ባለቤትነታቸው 
የማይታወቁ ድሮኖች ታዩ
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ስፖርት

ዓለማየሁ ግዛው

ኢትዮጵያ የብዙ ባህሎች ባለቤት መሆኗ የበርካታ 
ባህላዊ ጨዋታዎችና ስፖርቶች ሀብታም እንድትሆን 
አድርጓታል:: በሀገሪቱ ጥናት 292 የሚሆኑ ባህላዊ 
የስፖርት ጨዋታዎች ቢኖሩም ሕግና ደንብ ወጥቶላቸው 
ውድድሮች የሚካሄዱት ግን በ11 የስፖርት ዓይነቶች ብቻ 
ነው:: እነዚህም በተለያዩ ክልልችና ከተማ አስተዳደሮች 
በፌዴሬሽን ደረጃ የሚመሩ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን አንዱ ነው።

ፌዴሬሽኑ በከተማዋ የባህል ስፖርቶችን ለማሳደግ 
የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግ ሲሆን ዓመታዊ 
ውድድሮችን ማካሄድ፣ የባለሙያዎች ሥልጠና እና የታዳጊ 
ፕሮጀክት ዋነኞቹ ናቸው:: ፌዴሬሽኑ ከሚያካሂዳቸው 
ውድድሮች መካከል የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ 
በክፍለ ከተሞች መካከል የሚካሄድ ባህላዊ ፌስቲቫልና 
ስፖርታዊ ጨዋታዎች፣ ከተማ አቀፍ የተማሪዎች፣ 
የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክቶች እና ባህላዊ ሆቴሎች 
ውድድር ይገኙበታል። ፌዴሬሽኑ ስፖርቱን ለማሳደግ 
እነዚህንና ሌሎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ሲሆን 
በትምህርት ቤቶችና ሆቴሎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 
እየሠራም ይገኛል::

የአዲስ አበባ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ጽሕፈት 
ቤት ኃላፊ  አቶ ፈቃደ ጫካ፣ ፌዴሬሽኑ ሁለት ዋና ዋና 
ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልፀው፣ ከነዚህም 
መካከል የባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና (የዳኞችና 
አሠልጣኞች ሥልጠና)፣ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሚገኙ 
የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት ሥልጠና፣ የባህላዊ የስፖርት 

የባህል ስፖርቶችን ለማሳደግ ትምህርት ቤቶችና
 ሆቴሎች ላይ እየተሠራ ነው

ውድድሮች መካሄዳቸውን ይናገራሉ:: በተጨማሪም 
ከተማአቀፍ የተማሪዎችና ሆቴሎች ውድድሮች በተለየ 
ትኩረት  እንደሚካሄዱ ያስረዳሉ።  ይህም ተተኪዎችን 
ለማፍራትና ስፖርቱን ለማሳደግ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል 
ተብሎ ታምኖበታል።

የጽህፈት ቤት ኃላፊው እንደሚናገሩት፣ አምና 
በትምህርት ቤቶች ላይ የተጀመረውን ከተማአቀፍ 
የተማሪዎች ውድድር ዘንድሮም ለማስቀጠል ከአንድ ክፍለ 
ከተማ ሶስት ርዕሰ መምህራን እና የስፖርት መምህራን 
ተመርጠው የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጥቷ:: 
በተያዘው ዓመትም በ 33 የከተማዋ ትምህርት ቤቶች 
መካከል የተማሪዎች ባህል ስፖርቶች ውድድር ለማድረግ 
ታቅዶ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል።

የባህል ምግብ ቤት ያላቸው አስር ሆቴሎች መካከል 

አምና መካሄድ የጀመረው የባህል ስፖርቶች ውድድር 
ዘንድሮም ለሁለተኛ ጊዜ ለማካሄድ ዝግጅቶች እየተደረጉ 
ይገኛሉ:: በአምናው ውድድር ቶቶት፣ ሶራምባ፣ ጊዮን፣ ዮድ 
አቢሲንያ፣ ካፒታል፣ ፍል ውሃ አገልግሎቶች ተሳትፈዋል:: 
የውድድሩ አሸናፊ የነበረው ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ 
የዘንድሮውን ውድድር የሚያዘጋጅ ሲሆን ሌሎች ተጨማሪ 
ሆቴሎች ውድድሩን እንደሚቀላቀሉ ይጠበቃል።

የታዳጊ ስፖርተኞች ውድድር ፌዴሬሽኑ ተተኪ 
ስፖርተኞችን እያፈራበት የሚገኝ መሆኑን የሚያስረዱት 
የጽህፈት ቤት ኃላፊው፣ በሆቴሎች መካከል የሚካሄዱት 
ውድድሮች ከነዚህ ፕሮጀክቶች ስፖርተኞችን 
በመመልመል እንደሆነም ተናግረዋል። ይህም ታዳጊዎች 
ከየፕሮጀክቱ ተመርጠው ሆቴሎችን በመወከል የውድድር 
እድሎችን እንዲያገኙ ያስችላል። ሆቴሎችና ትምህርት 
ቤቶች ላይ እየተከናወኑ በሚገኙት ሥራዎች ስፖርተኞች 
የተሻለ አቅምን እየገነቡ ከተማውን በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ተፎካካሪና ውጤታማ ማድረጉንም ይናገራሉ:: ፕሮጀክቶች 
ትምህርት ቤቶችና ሆቴሎች ላይ ለሚከናወነው የባህል 
ስፖርቶች እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውንም 
አክለዋል።

በክፍለ ከተሞች ሁለት ዓይነት የባህል ስፖርቶች 
ፕሮጀክት ሥልጠና ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን፣ በከተማው 
ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ሥልጠና ዳይሬክቶሬት ድጋፍ 
የሚንቀሳቀሱ ስድስት ፕሮጀክቶች እና ክፍለ ከተሞች 
በራሳቸው አቅም በአምስት ትምህርት ቤቶች ላይ እየሠሩ 
ነው:: ከነዚህም መካከል ተጨማሪ ሶስት ፕሮጀክቶች 
በከተማው ሥልጠና ዳይሬክቶሬት እንዲደገፍ ለማድረግ 
ታቅዶ እየተሠራ እንደሚገኝ ይጠቁማሉ:: በዚህም መሠረት 

በ 11ዱም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
የታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት ተቀርፆ እየተሠራበት ነው።

ሆቴሎች ፕሮጀክቶችን በመያዝ ቡድን እንዲመሠርቱ 
ለማድረግ እቅዶች ተቀርጸው ተግባራዊ እንዲሆኑ ጥረት 
እየተደረገ እንደሚገኝ የጽህፈት ቤት ኃላፊው ገልፀዋል። 
የባህል ስፖርቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላላቸው ማስፋፋት፣ 
ጠብቆ ማቆየትና ለተተኪው ትውልድ ማስተላለፍ 
የፌዴሬሽኑ ኃላፊነት በመሆኑ፣ በዚያ መሠረት እየተሠራ 
መሆኑንም አብራርተዋል። ለዚህም በአዲስ አበባ ከተማ 
ባህል ቱሪዝምና ኪነ-ጥበብ ቢሮ አማካኝነት ከከተማዋ 
ሆቴሎች ጋር በቅንጅት እየተሠራ ይገኛል:: በተጨማሪም 
ከትምርት ቢሮ ጋር ተማሪዎችንና መምህራንን ለማሠልጠን 
በቅንጅት እየተሠራ ነው።

ከዚህ በፊት ጥቂት ውድድሮች ብቻ የነበሩ ቢሆንም 
አሁን ግን የሆቴሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የታዲጊ ወጣቶች 
ውድድር እንዲኖር ሰፊ ሥራ ተሠርቷል:: ፌዴሬሽኑ 
ሕዝባዊ መሠረት ይዞ የራሱን የገቢ ምንጭ እንዲፈጥር 
አጋር አካላትን በማግባባት እቅድ ተያይዞ እየሠራ ነው:: 
አቅም ግንባታ ላይ አጋር አካላት የሚያደርጉትን ድጋፍ 
ከማነሱ ውጪ ፌዴሬሽኑ በውጤትም ሆነ በሌሎች ነገሮች 
የተሻለ ደረጃና እንቅስቃሴ ላይ መሆኑንም የጽህፈት ቤት 
ኃላፊው ጠቅሰዋል።

በመጪው ታህሳስ ወር በክፍለ ከተሞች መካከል 
ለሚካሄደው ዓመታዊው የባህል ፌስቲቫልና ባህል 
ስፖርቶች ውድድር በክፍለ ከተማና ከተማ ደረጃ 
ከክረምት ጀምሮ ዝግጅቶች እየተደረጉ ሲሆን፣ ከታህሳስ 
አጋማሽ ጀምሮ ውድድሮቹን በማካሄድ ከገና በዓል በፊት 
ለማጠናቀቅ መታቀዱን ኃላፊው ያስረዳሉ::

አምና የተጀመረው የሆቴሎች የባህል ስፖርቶች ውድድር 
ዘንድሮም ለሁለተኛ ጊዜ ለማካሄድ ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ፣
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